




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นายนุกูล		 สัญฐิติเสรี

บรรณาธิการ

	 นางนุฎฎ์ษีห์	 ชัยสุวรรณ์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

ประจำากองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

ฝ่ายธุรการ

	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นายสุชานินทร์	 อินทาปัจ

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นาสาวกัลยรัชต์		ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงาน

รัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงานเลขาธิการ				

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

 ๑.	ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ที่

ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	 สำานักประชาสัมพันธ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนประดิพัทธ์	 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	 ๒๒๔๔	 ๒๒๙๑	 -	 ๕	

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

 สำานักประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	   

	 ถนนประดิพัทธ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพมหานคร	๑๐๔๐๐

 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑	-	๕	

	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

กองบรรณาธิการ
หนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา



เรื่องในเล่ม

ภาพกิจกรรม								 		 	 	 	 	 	 		 	 ๗

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๖	 ๒๗

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๖	 ๒๘

การประชุมสภา				 		 	 	 	 	 	 		 	 ๒๙

	 -	สรุปผลการประชุมวุฒิสภา		 	 	 		 	 ๒๙

	 		 -	การประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยวิสามัญ)	เป็นพิเศษ	 ๒๙

รอบรั้วสภา		 		 							 		 	 	 	 	 	 		 	 ๓๕

 -	 ข่าวในประเทศ			 	 	 	 	 	 		 	 ๓๕

  -	ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	แนะ	แก้	๓	ประเด็นหลัก	ช่วยประเทศเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง

	 	 -	เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ	ที่จังหวัดเลย 

	 	 -	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสมุทรปราการ	ยำ้า	สมาชิกรัฐสภาต้องเดินหน้าลงมติแก้ไข		 	

	 	 	 รัฐธรรมนูญ	ในวาระที่	๓	

	 	 -	คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ฯ	จัดสัมมนาพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมือง

	 	 	 ในระบอบประชาธิปไตย

	 	 -	โครงการสร้างสะพานข้ามแม่นำ้าน่าน	ได้รับการบรรจุอยู่ในงบประมาณ	ปี	๒๕๕๗	

  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 ยื่นร่างพระราชบัญญัติปรองดอง	 ฉบับที่	..	

	 	 	 ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง		เสนอ

	 	 -	คณะกรรมาธิการการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 เสนอแม่นำ้าเจ้าพระยาขึ้นทะเบียนมรดกโลก	

	 	 -	ประธานคณะอนุกรรมการสร้างภาคีเครือข่าย	 เผย	 ใช้หลักศาสนาในการพัฒนาหลักสูตร	 	

	 	 	 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับเด็ก	

  - ชาวไทยลื้อร้องขอความช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายไทย

	 	 -	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคเพื่อไทย	เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการ

	 	 	 สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

	 	 -	สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	๖	จังหวัด	เปิดเป็นทางการ	ในวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๖

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๘๐๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

เอกสารข่าวรัฐสภา



	 	 -	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	ยื่นเรื่องถอดถอนรัฐมนตรีว่าการ

	 	 	 กระทรวงการคลัง	ออกจากตำาแหน่ง	

	 	 -	การประชุมสภาเพื่อพิจารณา	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	

	 	 	 พ.ศ.	๒๕๕๗		

	 	 -	คณะอนุกรรมการฯ	ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดสรรดิน

	 	 	 ในพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ	ภายใน	๓๔๕	วัน	

	 	 -	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับรัฐสภาบรูไน	หวังสร้างความ

	 	 	 ร่วมมืออันดีในอนาคต

	 	 -	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริม	 	

	 	 	 ประชาธิปไตยผสมผสานการท่องเที่ยวในงานดอกกระเจียวงาม

	 	 -	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	ร่วมลงนาม	MOU	ด้านการให้บริการ

	 	 	 สิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	กับกรมประชาสัมพันธ์	

	 	 -	รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย	เพื่อกระชับความสัมพันธ์

	 	 	 ของทั้งสองประเทศ

	 	 -	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เชิญชวนนักเรียนประกวดผลงานนวัตกรรม

	 	 	 ประชาธิปไตย

	 	 -	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เชิญชวนนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาความรู้

	 	 	 เกี่ยวกับรัฐสภา

	 	 -	ประธานรัฐสภาบันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสถาปนารัฐสภาไทย	

	 	 	 ยืนยันจะทำาหน้าที่เป็นกลาง 

 		 -	 ข่าวต่างประเทศ			 	 	 	 	 	 		 	 ๕๖

  -	“อิหร่าน”	ห้ามสตรีชิงตำาแหน่ง	“ประธานาธิบดี”

  -	ยุโรปผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยหากแบงก์ล้ม

  -	อินโดนีเซีย	ปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่	เพิ่มโทษชายหญิงมี	SEX	ก่อนวิวาห์

  -	สหรัฐ	จ่อยกเลิกคว่ำาบาตรเมียนมาร์ตอบแทนปฏิรูปประชาธิปไตย

  -	สภาญี่ปุ่น	ไฟเขียวอนุสัญญา	ว่าด้วยการลักพาตัวเด็กแล้ว

  -	เลือกตั้งทั่วไปใน	“อิเควทอเรียลกินี”	พรรครัฐบาล	ส่อคว้าชัยถล่มทลาย

  -	“ชาวไต้หวัน”	ประท้วง	ประชามติ	“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”	หวั่นอันตราย!

  -	“ตุรกี”	ประท้วงเดือด	“เออร์โดแกน”	อ้างฝ่ายค้านยุยงประชาชน

  -	การเมืองกัมพูชาเริ่มระอุ	ขับ	ส.ส.ฝ่ายค้าน	พ้นรัฐสภา



  -	“ออง	ซาน	ซูจี”	ประกาศต้องการลงชิง	ประธานาธิบดีเมียนมาร์	 	

  -	ญี่ปุ่นไฟเขียวตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ

  -	รัฐสภากัมพูชา	ออกกฎหมายลงโทษ	ผู้ไม่ยอมรับความโหดร้ายของเขมรแดง

  -	กัมพูชา	กล่าวหาต่างชาติแทรกแซงกิจการภายใน

  -	รัฐสภาเวียดนาม	ฉีกหน้านายกฯ	แห่ลงคะแนน	“ไว้วางใจต่ำา” ่       

คณะกรรมาธิการ		 		 	 	 	 	 	 		 	 ๗๑			                                                                   

 -	 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ	 	 		 	 ๗๑

	 	 -	คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และกองทุน	

	 	 	 สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุและผู้พิการ	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการคมนาคม	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	สภาผู้แทนราษฎร	

	 	 -	คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน	วุฒิสภา

	 	 -	คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	การสื่อสารมวลชน	และการมีส่วนร่วมของประชาชน		 	

	 	 	 สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม	สภาผู้แทนราษฎร	

	 -	การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ			 	 ๘๘

	 	 -	คณะกรรมาธิการการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนา	

	 	 	 ตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	วุฒิสภา

	 	 -	คณะกรรมาธิการการศึกษา	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา

	 	 -	คณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร



	 	 -	คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	สภาผู้แทนราษฎร

	 	 -	คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สภาผู้แทนราษฎร

	 -	 เปิดโลกรัฐสภา			 	 	 	 	 	 		 	 ๑๐๓

  -  สาธารณรัฐเยเมน	(The	Republic	of	Yemen)

	 -	 ก้าวทันกฎหมาย	 	 	 	 	 	 		 	 ๑๐๙

  - กฎกระทรวง	งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำาเข้ามา

	 	 	 จากต่างประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๖ 

	 -	 ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 	 	 	 	 	 		 	 ๑๑๑

  -		นำ้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 -	 เรื่องน่ารู้								 		 	 	 	 	 	 		 	 ๑๑๖

  -	วันสิ่งแวดล้อมโลก
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7

วางพวงมาลาวันที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

เวลา  ๑๗.๓๐  นาฬิกา  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์ 

รัชกาลที่ ๗ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรงวางพวงมาลา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และพวงมาลาของ

ส่วนพระองค์  ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน

โอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว
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ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

โรงพยาบาลศิริราช  นางสาวศศิเพ็ญรัตน์  พลสนะ  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมทูลเกล้าฯ  ถวาย

แจกันดอกไม้  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ

  วันจันทร์ที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา ณ  ศาลาศิริราช  ๑๐๐  ปี 

โรงพยาบาลศิริราช นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมทูลเกล้าฯ  ถวายแจกันดอกไม้  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



ภ
าพ

กิจกรรม

9

  วันอังคารที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ณ  ศาลาศิริราช 

๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช นายจเร  พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมทูลเกล้าฯ  ถวายแจกันดอกไม้  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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  วันศุกร์ที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  ณ  ศาลาศิริราช  ๑๐๐  ปี 

โรงพยาบาลศิริราช  นายนุกูล  สัญฐิติเสรี  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วย

ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมทูลเกล้าฯ  ถวายแจกันดอกไม้  ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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รองเลขาธิการสภาฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 นายนุกูล  สัญฐิติเสรี  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  นำาคณะผู้แทนข้าราชการ

รัฐสภาไทยและสื่อมวลชน  เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่าง

วันที่  ๑๔-๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ

รัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติลาว  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการเข้าสู่

ประชาคมของประเทศสมาชิกอาเซียน

  ระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

ดร.อุ่นแก้ว  วุทิลาด  หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว  พร้อมกับพบปะหารือ

กับนายคำาแพง  วิละพัน  รองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว  และ  ดร.Khiane 

Phansourivong, Director General of ASEAN Department กระทรวงการต่างประเทศลาว 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของลาว

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.อุ่นแก้ว  วุทิลาด 

หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว

นายคำาแพง  วิละพัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับคณะข้าราชการรัฐสภาไทย

เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับนายคำาแพง วิละพัน 

รองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติลาว

นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร มอบของที่ระลึกแก่ ดร.Khiane 

Phansourivong, Director General of ASEAN 

Department กระทรวงการต่างประเทศลาว
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พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรเผยแพร่ความรู้

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมอลิซาเบธ 

กรุงเทพฯ  นายสมพงษ์  ปรีชาธนพจน์  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยซึ่งจัดโดยสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับคณะกรรมการด้าน

การสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภาและคณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

พิธีเปิดโครงการสัมมนา

  วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการหมายเลข  ๒๑๓-๒๑๖  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนด้านการศึกษา ครั้งที่ ๓
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วางพวงมาลาวีรชนในงาน ๒๑ ปี พฤษภาประชาธรรม

  วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา  ณ  สวนสันติพร 

อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม นายวัฒนา  เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร

วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชน เนื่องในงาน ๒๑ ปี พฤษภาประชาธรรม

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรับมอบประกาศเกียรติคุณ

  วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น ๓ 

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน ถนนพระราม ๙ กทม. นายสมพล  วณิคพันธุ์ ที่ปรึกษา

ด้านกฎหมาย  เป็นผู้แทนรับมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐาน ประจำาปี ๒๕๕๖
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เตรียมความพร้อมการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม”

  วันอังคารที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุม

คณะกรรมาธิการ  หมายเลข  ๒๒๐  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  นายเจริญ  จรรย์โกมล 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการ

จัดงาน  “เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม”  จังหวัดชัยภูมิ  ประจำาปี  ๒๕๕๖  โดยในปีนี้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ได้มอบนโยบายให้สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิจัดงานดังกล่าว
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รองประธานสภาฯ รับยื่นร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง 

ชั้นล่าง  อาคารรัฐสภา  ๑  นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง 

รับยื่นร่าง พ.ร.บ. ปรองดอง ฉบับ ร้อยตำารวจเอก เฉลิม อยู่บำารุง จากนายพีรพันธุ์ พาลุสุข 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย 

เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม
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รองประธานสภาฯ รับหนังสือจากตัวแทนองค์กรสิทธิมนุษยชน

  วันอังคารที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๑.๓๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง 

ชั้นล่าง  อาคารรัฐสภา  ๑  นายวิสุทธิ์    ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง 

รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากตัวแทนองค์กรสิทธิมนุษยชนจังหวัดพะเยา  และ

สมาคมไทยลื้อจังหวัดเชียงราย  ที่เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อให้หาแนวทางช่วยเหลือ

ให้คนไทยลื้อในพื้นที่จังหวัดพะเยา  จังหวัดเชียงราย  ได้รับสัญชาติไทยหรือสิทธิที่สมควร

ได้รับตามกฎหมาย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุม

  วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมรกต 

อาคารสโมสรรัฐสภา นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาส่งเสริมบทบาทและภารกิจของรัฐสภา  การสร้าง

การมีส่วนร่วม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนของสังคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตน

  วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง 

อาคารรัฐสภา ๑ นายถิรชัย วุฒิธรรม พรรคเพื่อไทย ลำาดับที่ ๗๔ มาแสดงตนเนื่องจากได้

รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง  ซึ่งนายยุรนันท์  ภมรมนตรี 

ได้ลาออกจากตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง

รองประธานสภาฯ รับยื่นหนังสือจากตัวแทนสหกรณ์นิคมลำานารายณ์

  วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง 

อาคารรัฐสภา  ๑  นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  รับยื่น

หนังสือจากตัวแทนสหกรณ์นิคมลำานารายณ์  และตัวแทนจากประชาชนจังหวัดลพบุรีที่ได้

รับความเดือดร้อนจากกรมป่าไม้ที่ได้ประกาศกฎกระทรวงทับที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย 

ท้ังน้ี  ได้ขอให้มีการพิจารณาเพิกถอนท่ีดินทำากินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้มีพื้นที่ทำากินต่อไป
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พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง 

ชั้นล่าง  อาคารรัฐสภา  ๑  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง 

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  รับมอบอาคารสถานที่จัดตั้งสำานักงาน

รัฐสภาประจำาจังหวัด
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พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง 

อาคารรัฐสภา  ๑  นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน

ในพิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงาน

ก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่ ง ใหม่  

พร้ อมอาคารประกอบระหว่ า ง

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำางาน  ATTA 

Consortium
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วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  วันพฤหัสบดีที่   ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๗ 

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานมูลนิธิ

พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณีวางพวงมาลา

ในนาม  “มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี” 

เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว

  ต่อมา  เวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง  ชั้นล่าง  อาคารรัฐสภา  ๑ 

พลเรือเอก  หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์   ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่และสมเด็จ

พระนางเจ้ารำาไพพรรณี  เป็นประธานในพิธี

บำาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  เนื่องในโอกาส

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  และเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง  ชั้นล่าง  อาคารรัฐสภา  ๑ 

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี  เป็นประธานในพิธีมอบทุน

การศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุนวิทยาศาสตร์  ทุนบุตรข้าราชการและลูกจ้าง

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เนื่องในโอกาส

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุม ก.ร.

  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุม

กรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๓ นายนิคม ไวยรัชพานิช เป็นประธาน

ในการประชุม ก.ร. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
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ถวายราชสักการะรัชกาลที่ ๗

  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

เวลา  ๑๖.๔๐  นาฬิกา  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์ 

รัชกาลที่ ๗ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำาฝ่ายค้าน

ในสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  วางพวงมาลา

ในนาม  “พรรคประชาธิปัตย์”  ถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน

โอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว
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  เวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว  นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  พร้อมด้วยข้าราชการ

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมวางพวงมาลาในนาม  “สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร”  ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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  และเวลา  ๑๗.๑๐  นาฬิกา  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์   รัชกาลที่   ๗ 

นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นำาพวงมาลา

ในนาม  “สภาผู้แทนราษฎร”  ถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่  ๗ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประชุมคณะอนุกรรมการอำานวยการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

  วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการอำานวยการโครงการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

รองเลขาธิการสภาฯ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

  วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา ณ ลานพระวิหารหลวง

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร นางวิจิตรา  วัชราภรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พร้อมด้วยข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  วางพวงมาลาในนาม 

“สภาผู้แทนราษฎร”  ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
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รองเลขาธิการสภาฯ เปิดโครงการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ

ที่ปฏิบัติงานในสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด

  วันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องสารนิเทศ 

อาคารรัฐสภา  ๑  นางวิจิตรา    วัชราภรณ์  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำานักงาน

รัฐสภาประจำาจังหวัด  สำาหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญประจำาจังหวัด  สำาหรับข้าราชการ

รัฐสภาสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด
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รองประธานสภาฯ เป็นประธานแถลงข่าว

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานฯ

  วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๑๐  นาฬิกา  ณ  บริเวณห้องโถง 

ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ นายเจริญ    จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง 

เป็นประธานแถลงข่าว  “งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน  จังหวัดชัยภูมิ 

ปี  ๒๕๕๖”  และกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตย

ในโอกาสเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม  ประจำาปี  ๒๕๕๖  ซึ่งร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ

และทุกภาคส่วนของสังคม
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พระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

  โดยที่ทรงพระราชดำาริว่า  มีความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  สมควรที่จะ

เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  และมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม

สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

       นายกรัฐมนตรี
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พระราชกฤษฎีกา
ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา

พ.ศ. ๒๕๕๖

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำาริว่า  ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกา

เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๕๖ ต้ังแต่วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ น้ัน 

บัดนี้ สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว

  อาศัยอำานาจตามความในมาตรา  ๑๒๘  และมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม

สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

        นายกรัฐมนตรี
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ

         ที่รัฐสภา วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ มีการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ โดยมี นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา

         เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์      

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

   ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
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 ๑. รับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 

เป็นรองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิก

วุฒิสภา จังหวัดระนอง แทนตำาแหน่งที่ว่าง คือ นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์

  - ที่ประชุมรับทราบ และประธานวุฒิสภาได้กล่าวนำาสมาชิกวุฒิสภา

ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ๔.  รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา เรื่อง การศึกษา

และติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๕. รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 

เรื่อง การพิจารณาศึกษาการดำาเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐ

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๖. รับทราบผลการดำ า เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสั ง เกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๗. รับทราบ เรื่อง ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญขยาย

เวลาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาราคายางพาราตกต่ำาและแนวทางการส่งเสริม

การพัฒนายางพาราทั้งระบบ ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๗ วรรคสอง

  - ที่ประชุมรับทราบ
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 ๘. รับทราบ เรื่อง คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

และผลการดำาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการและสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว

  -  ที่ประชุมรับทราบ

 ๙. รับทราบ เรื่อง ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

และติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ 

ข้อ ๙๗ วรรคสอง

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๑๐. รับทราบ เรื่อง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงผู้แทน

ในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญกิจการ

วุฒิสภา โดยเปลี่ยนจากนายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ เป็น ศาสตราจารย์วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ๑๑. รับทราบกรณีที่ นายกรณ์  จาติกวณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะ

จำานวน ๑๓๑ คน ยื่นคำาร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอน นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ออกจากตำาแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจ

หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

จะดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำาร้องขอตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ 

มาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๓ และระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการดำาเนินการตรวจสอบ และการพิจารณาคำาร้องขอให้ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่ง

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ออกจากตำาแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๑ ส่วนที่ ๑ แล้ว

และจะได้ดำาเนินการส่งคำาร้องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำาเนินการไต่สวน

ข้อเท็จจริงต่อไป 

  - ที่ประชุมรับทราบ

 ต่อมา  ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วุฒิสภา จำานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
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 ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ และ

 ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

 - ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งสองครั้งดังกล่าว

 จากนั้น  ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

ได้เสนอ ให้ตั้งกรรมาธิการการศึกษา แทนตำาแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้ง นายชัยภัทร  

เศรษฐยุกานนท์ เป็นกรรมาธิการฯ แทนตำาแหน่งที่ว่าง

 ๒. นายเกชา  ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้เสนอให้    

ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนตำาแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้ง 

นายชัยภัทร  เศรษฐยุกานนท์ เป็นกรรมาธิการฯ แทนตำาแหน่งที่ว่าง

 ๓. นายสุธรรม  พันธุศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ

บุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ขอขยายเวลาการดำาเนินการออกไป

อีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙๗ วรรคสอง ซึ่งที่ประชุม

มีมติให้ขยายเวลาเรื่องดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ

 ต่อจากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

โดยเลื่อนระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ ประธานวุฒิสภาจึงได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ

เรื่องที่เสนอใหม่ คือ ญัตติ เรื่องขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข วุฒิสภา เพิ่มเติม แต่เนื่องจาก นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ ได้แสดง

ความประสงค์ขอลาออกจากตำาแหน่งกรรมาธิการการสาธารณสุข ดังนั้น ผู้เสนอญัตติ

จึงขอถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๗ 

ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมได้

 หลังจากนั้น  ประธานวุฒิสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้เสนอ

ให้ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนตำาแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติ

ให้ตั้งนายจักรธรรม  ธรรมศักดิ์ เป็นกรรมาธิการฯ แทนตำาแหน่งที่ว่าง

 ๒. นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง

การทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้เสนอให้ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศึกษา 
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ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล แทนตำาแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติ

ให้ตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ  บูรณสมภพ เป็นกรรมาธิการฯ แทนตำาแหน่งที่ว่าง

 ต่อมา ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม

ระเบียบวาระเรื่องด่วน ดังนี้

 ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๑๕๔   (เรื่องด่วนที่ ๑) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ จำานวน ๒๗ คน 

ประกอบด้วย

 ๑. นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ๒. นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ

 ๓. นายคำานูณ  สิทธิสมาน ๔. นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง

 ๕. นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์ ๖. นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์

 ๗. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ ๘. นายเจริญ  ภักดีวานิช

 ๙. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย ๑๐. นายธวัช  บวรวนิชยกูร

 ๑๑. รองศาสตราจารย์นรีวรรณ   ๑๒. นางนฤมล  ศิริวัฒน์

  จินตกานนท์   

 ๑๓. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ๑๔. นายประสาร  มฤคพิทักษ์

 ๑๕. นายปิยพันธ์ุ  นิมมานเหมินท์ ๑๖. รองศาสตราจารย์พรพันธ์ุ  บุณยรัตพันธ์ุ

 ๑๗. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง ๑๘. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์

 ๑๙. พลตำารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ ๒๐. นายวรวิทย์  จำาปีรัตน์

 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู ๒๒. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์

 ๒๓. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ๒๔. นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์

 ๒๕. นายสุรจิต  ชิรเวทย์ ๒๖. นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์  

 ๒๗. นายอนุรักษ์  นิยมเวช  

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องด่วนที่ ๒) ที่ประชุมได้

พิจารณาในวาระที่สอง เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำาปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนถึงมาตรา ๘ ประธานของที่ประชุม ได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
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 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประธานวุฒิสภา 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกัน

ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมและในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระ

เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องที่ค้างพิจารณา และเรื่องอื่น ๆ

 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้เลขาธิการวุฒิสภาอ่านพระบรม

ราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

 เลิกประชุมเวลา  ๒๐.๐๐  นาฬิกา
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ผู้นำ�ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร แนะ แก้ ๓ ประเด็นหลัก 

ช่วยประเทศเดินหน้�อย่�งเข้มแข็ง

 

	 วันท่ี	 ๑๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายอภิสิทธ์ิ	 เวชชาชีวะ	 ผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวในเวทีการสัมมนาผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ในหัวข้อ	

“ก้าวไปด้วยกัน...สู่อนาคตเยาวชนไทย	ค.ศ.	๒๐๒๐”	 ณ	 รัฐสภา  ว่า	ประเทศไทยมีความจำาเป็น

ท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนา	ใน	๓	เร่ืองหลักคือ	๑.	โครงสร้างเศรษฐกิจ	 ทำาอย่างไรเพ่ือให้คนไทย

ทุกคนได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน  ๒.	 ระบบบริหารจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	 และ

๓.	เด็กเยาวชนในเร่ืองการศึกษา	การเรียนรู้ 	 โดยเห็นว่าถ้าวางนโยบายท่ีดีเก่ียวกับ	๓		เร่ืองน้ีได้	

บุคลากรในประเทศจะมีคุณภาพนำาพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง  ทั้งนี้	 เห็นว่า

จุดอ่อนของการศึกษาไทย	คือ	ขาดการมองความหลากหลาย	 หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบัน

ยังไม่ใช่คำาตอบในการพัฒนาเยาวชน	 แต่กลับพบว่าการศึกษาในสถาบันมีชื่อเสียงเป็นเพียง

ค่านิยม	 ไม่ตรงกับตัวตนและความสามารถของตัวเยาวชนเอง	 ขณะที่เรียนฟรี	๑๕		ปี	นั้น

เห็นว่า	 ยังมีช่วงตกหล่นเพราะเด็กส่วนหนึ่งขาดโอกาส	

เช่น	 ฐานะเศรษฐกิจทางครอบครัวไม่เอื้อสนับสนุน	

เป็นต้น	 ส่วนเรื่องคุณภาพทางการศึกษาพบว่า	 ทักษะ

ในด้านต่าง	 ๆ	 ของเยาวชน	 กลับลดลงเรื่อย	 ๆ	 ดังนั้น	

ทั้ง	 ๓	 เรื่องหลักดังกล่าว	 จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วม

แก้ไขพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวทันกับ

โลกในปัจจุบัน	และเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง
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 เปิดโครงก�รผ่�ตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จังหวัดเลย

	 วันท่ี	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์	ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข	 ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานเปิดโครงการลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจกในประเทศ

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง	 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	 ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก	

จังหวัดเลย	 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย	

โดยนายสุรวิทย์	 กล่าวว่าโครงการนี้คณะกรรมาธิการฯ

ได้ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 ราชวิทยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	 และโรงพยาบาลศุภมิตร	

จัดรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่ชนบทห่างไกล

ของประเทศไทย	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 โดยในปี	 ๒๕๕๖	 ต้ังเป้าหมายผู้ป่วยจำานวน	 ๑	 หมื่นดวงตา	

สำาหรับที่จังหวัดเลย	 คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือว่ามีจำานวนการผ่าตัดต้อกระจก

นอกสถานท่ีมากท่ีสุดในไทยและอาเซียน	 การผ่าตัดเกิดจากความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	 เป็นองค์กรหลักในการประสานงาน	 และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย	 อาหารผู้ป่วย	 และญาติผู้ป่วย	 ผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดมี

เป็นจำานวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง	 ๑,๙๒๕	 คน	 ใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลค่ายศรีสอง

รัก	 และรถพยาบาลผ่าตัดเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	 ๑๗	 –	 ๒๖	

พฤษภาคม	๒๕๕๖	รวม	๑๐	วัน	เฉลี่ยวันละ	๒๐๐	คน

 

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ยำ้� สม�ชิกรัฐสภ�

ต้องเดินหน้�ลงมติแก้ไข รัฐธรรมนูญ ในว�ระที่ ๓ 

 	 วันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายวรชัย	เหมะ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัด

สมุทรปราการ	พรรคเพื่อไทย	กล่าวว่า	ในช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งได้ปราศรัย

หาเสียงโดยระบุจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้ได้รัฐธรรมนูญท่ีมาจากประชาชนอย่างแท้จริง
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ดังนั้น	 การที่จะมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนโดยแท้จริง จึงจำาเป็นที่จะต้องมีสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ	 (ส.ส.ร.)	 กรณีดังกล่าว	 จึงอยากเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาเดินหน้าลงมติวาระท่ี	 ๓

ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังค้างอยู่ในสภา	 เพราะเป็นภารกิจที่ประชาชนมอบหมายให้	ทั้งนี้	

นายวรชัย	 ยังกล่าวยืนยันว่า	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหาร

ไม่มีอำานาจในการรับเรื่องตามมาตรา	 ๖๘	 ของรัฐธรรมนูญ	 ดังนั้น	 จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง

แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพื่อลดอำานาจขององค์กรอิสระลง	 และให้มีที่มามีความเชื่อมโยงกับ

ประชาชนอย่างแท้จริง

คณะอนุกรรมก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ฯ จัดสัมมน�

พัฒน�หลักสูตรคว�มเป็นพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตย

 

	 วันท่ี	 ๒๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ความเป็นพลเมือง	 ในคณะกรรมการด้านการส่ือสารทางการเมืองของรัฐสภา	 จัดสัมมนาระดม

ความคิดเพ่ือพัฒนาหลักสูตร	 “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”	 ประเด็นการศึกษา

เป้าหมายและหลักการของความเป็นมาของพลเมือง	 โดยได้เชิญนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์	

นิติศาสตร์	 และสังคมศาสตร์	 จากสถาบันการศึกษาต่าง	 ๆ	 ร่วมเสนอความคิดเห็น	 อาทิ	

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์	ปิ่นทอง		รองศาสตราจารย์	ดร.	ไชยันต์	รัชกูล	 และ	ดร.	ธำารงศักดิ์	

เพชรเลิศอนันต์	 ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาโดยได้สรุปความคิดเห็นว่า	 การสร้างความเข้าใจในเรื่อง

ของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 จะต้องใช้สื่อเป็นตัวกลางที่สำาคัญเพราะสื่อ

มีอิทธิพลต่อกระแสสังคม	 และจะต้องเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน	 เนื่องจากสามารถ

ปลูกฝังความรู้ความเข้าใจให้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ได้ดีที่ สุด 	 และสามารถทำ าให้ความ

เป็นพลเมืองกับประชาธิปไตยมีความ

สอดคล้องกัน	 ซึ่งจะทำาให้ประชาธิปไตย

เกิดการพัฒนามีความเข้มแข็งมากข้ึน

	 ต่อมาในวันที่	 ๒๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 คณะอนุกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านความเป็นพลเมือง	 ในคณะกรรมการด้านการสื่อสารทางการเมืองของรัฐสภา	 จัดสัมมนา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 โดย

ได้เชิญนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์	 นิติศาสตร์	 และสังคมศาสตร์จากสถาบัน

การศึกษา	 แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน	 อาทิ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร. ทวีศักด์ิ เผือกสม

ดร. นภิสา	 ไวยฑูรเกียรติ	 และ	 ดร. วรรณภา	 ลีละศิริ	 โดย	 ดร. วรรณภา	 ได้แสดง

ความคิดเห็นว่า	 จากการได้ศึกษาหลักสูตร	 หากจะพูดถึงเรื่องของความเป็นพลเมือง	 สิ่งที่

จะต้องเน้นคือ ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคระหว่างเพศ	 ต้องมีความเป็นพลเมือง

ในฐานะที่มีความเป็นคนเหมือนกัน	 เมื่อเอาความเป็นพลเมืองไปเชื่อมโยงกับสภาพสังคม

ที่มีความสลับซับซ้อน	 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 คำาว่าพลเมืองจึงต้องต่อสู้กับ

ระบอบทางการเมือง	 ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการปรับใช้กับความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของสังคมไทย	 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์	 กล่าวว่า เนื้อหาของ

หลักสูตรนี้ยังไม่ได้สร้างความเป็นพลเมืองมากนัก	 ประเด็นทางประวัติศาสตร์เรื่องการ

ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งเป็นการก้าวสู่ยุคสมัยใหม่	 เป็นเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่ต้องศึกษา	

หากต้องการทำาความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาด้านพลเมือง	 ในขณะที่	 ดร. นภิสา	 กล่าว

แสดงความเห็นว่า การสร้างความเป็นพลเมืองนั้น ต้องขจัดปัญหาเรื่องการกีดกันการทำางาน 

ที่มีช่องว่างระหว่างกฎหมาย และต้องสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยหากสามารถ

นำาเอาเรื่องนี้มากระทำาได้จริง	 ก็จะเป็นการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย

โครงก�รสร้�งสะพ�นข้�มแม่นำ้�น่�น 

ได้รับก�รบรรจุอยู่ ในงบประม�ณ ปี ๒๕๕๗ 

	 วันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสงกรานต์	จิตสุทธิภากร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 ถึงกรณีขอให้กรมทางหลวงบรรจุงบประมาณ	 เพื่อก่อสร้างสะพานข้าม

แม่น้ำาน่านบริเวณวัดปากน้ำาโพเหนือไว้ในงบประมาณปี	 ๒๕๕๗	 ว่า	 จากปัญหาการจราจร

ติดขัดอย่างมากบริเวณสี่แยกสะพานเดชา	 จังหวัดนครสวรรค์	 ทราบว่ากรมทางหลวงชนบท

ได้เขียนโครงการสร้างสะพานดังกล่าวไว้แล้ว	 แต่ติดเรื่องเงินงบประมาณ	 จึงได้นำาปัญหานี้

หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ เป็นสมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก	 เมื่อปี	 ๒๕๕๐	 ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีที่เมื่อได้ศึกษาข้อมูลจาก

เอกสารงบประมาณปี	 ๒๕๕๗	 พบว่าโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาน่าน	 มีงบประมาณ	

๑๘๑	 ล้านบาทบรรจุอยู่	 และจะนำาเข้าวาระแรกประชุมสภาในวันท่ี	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	

ซ่ึงปกติแล้วเร่ืองแบบน้ีจะไม่มีการตัดงบประมาณ	 จึงเช่ือว่าจะได้รับการจัดสรรงบสร้างสะพาน

ดังกล่าว	โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ	๓	ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์		และหากสะพานข้ามแม่น้ำาน่าน

สร้างเสร็จก็จะทำาให้ตลาดปากน้ำาโพมีประชาชนมาท่องเท่ียวมากข้ึน	 เน่ืองจากการเดินทางสะดวกข้ึน	

ช่วยลดปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล	 และทำาให้ประชาชนจากจังหวัดพิจิตรและอำาเภอชุมแสง

เข้าเมืองได้ง่ายข้ึน	 ท้ังน้ีตนในฐานะตัวแทนชาวบ้านขอขอบคุณกรมทางหลวงท่ีเห็นความสำาคัญ

ในเรื่องนี้

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร พรรคเพ่ือไทย ย่ืนร่�งพระร�ชบัญญัติ

ปรองดอง ฉบับท่ี .. ร้อยตำ�รวจเอก เฉลิม อยู่บำ�รุง  เสนอ

 ในวันท่ี	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายพีรพันธ์ุ	 พาลุสุข	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พรรคเพื่อไทย	 พร้อม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย	 เป็นตัวแทน	 ร้อยตำารวจเอก	

เฉลิม	อยู่บำารุง	รองนายกรัฐมนตรี	ยื่นร่างพระราชบัญญัติปรองดองต่อนายเจริญ 	จรรย์โกมล

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม	 โดยนายพีรพันธุ์	

กล่าวว่า	 วัตถุประสงค์หลักคือ	 การนิรโทษกรรมในความผิดท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมทางการเมือง	

โดยมีท้ังส้ิน	๕	มาตรา	จากเดิมท่ีมี	๖	มาตรา	โดยมีการตัดออกไปหน่ึงมาตราคือ	 มาตรา	 ๕	 เดิม	

ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกับการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง	 ส่วนประเด็น
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ท่ีหลายคนมีความกังวลว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 จะมีการคืนเงินให้แก่	 พันตำารวจโท	ทักษิณ

ชินวัตร	 อดีตนายกรัฐมนตรี	 น้ันตนยืนยันว่า	 เงินท่ีมีการยึดมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีมี

การนำาเข้าเป็นเงินของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว	 หากจะมีการคืนจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ

งบประมาณ	 ดังน้ันจึงไม่เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติปรองดอง	 ฉบับท่ี..	 ร้อยตำารวจเอก	

เฉลิม	 เสนอ	 ด้านนายเจริญ	 กล่าวภายหลังรับเร่ืองว่า	 หลังจากน้ีจะให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ

สอบรายช่ือว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่	 ซ่ึงหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นร่างกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน	 ก็จะต้องส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีรับรองต่อไป	 แต่หากไม่เป็น

ร่างกฎหมายท่ีเก่ียวด้วยการเงิน	 ก็จะส่ังบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป	 ท้ังน้ี	 ยืนยันว่า

ในสมัยประชุมวิสามัญจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพียงอย่างเดียว	 ส่วนหากเปิดสมัยประชุมแล้วมีการบรรจุ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว	 ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะมี

การเลื่อนการพิจารณาขึ้นมาหรือไม่

คณะกรรม�ธิก�รก�รที่ดิน ทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม 

สภ�ผู้แทนร�ษฎร เสนอแม่นำ้�เจ้�พระย�ขึ้นทะเบียนมรดกโลก 

	 วันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายนริศ	 ขำานุรักษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์กับ

ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	 ภายหลังพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนแม่น้ำาเจ้าพระยา

เป็นมรดกโลกว่า	 คณะกรรมาธิการฯได้หารือร่วมกับสำานัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	

กรุงเทพมหานคร	 และกรมศิลปากร	 จากแนวคิดท่ีเห็น

แม่น้ำาสำาคัญหลายสายได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทั้งในด้าน

ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแล้ว	 อาทิ	 แม่น้ำาดานูบแม่น้ำาไรน์	

นายนริศ  ขำานุรักษ์
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ในขณะท่ีแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นเส้นทางของมรดกทางวัฒนธรรม	 มีวิถีชุมชน	 โบราณสถาน

โบราณวัตถุ	 คุณค่าทางประวัติศาสตร์	 เป็นท่าเรือ	 และเป็นเมืองหลวงของไทยทั้งในอดีต	

สมัยกรุงธนบุรี	 และในปัจจุบัน	 ซึ่งนับว่าเข้าเกณฑ์การพิจารณาประกาศเป็นมรดกโลกอยู่

หลายประการ	 คณะกรรมาธิการฯ	 จึงขอให้กรุงเทพมหานคร	 ศึกษาและดำาเนินการแบบคู่

ขนานว่าหากมีการประกาศเป็นมรดกโลกจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง	 พร้อมขอให้มีการ

แถลงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ	 ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา	 เพื่อนำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการมรดกโลกต่อไป	 ซึ่งการขอขึ้นทะเบียนอาจมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะยังมี

การปล่อยน้ำาเสียลงสู่แม่น้ำา	 มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารสูงอยู่ริมแม่น้ำา	 แต่ในส่วนของชุมชน

ที่อยู่อย่างหนาแน่นหรือห้างร้านต่าง	 ๆ	 เช่ือว่าจะไม่ส่งผลกระทบเพราะส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นวิถี

ชีวิตชุมชน	 อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วไทยจะได้รับประโยชน์	

โดยแม่น้ำาเจ้าพระยาจะได้รับการรักษาคุ้มครองมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 กลายเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวสำาคัญ	 และยังเป็นการยกระดับสิ่งที่มีคุณค่าสำาคัญของไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้

ประธ�นคณะอนุกรรมก�รสร้�งภ�คีเครือข่�ย เผย ใช้หลักศ�สน�

ในก�รพัฒน�หลักสูตรพลเมืองในระบอบประช�ธิปไตยสำ�หรับเด็ก 

 	 	 	 	 	 	 	 วันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	ประธานคณะอนุกรรมการ

สร้างภาคีเครือข่าย	 ในคณะกรรมการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา	 ให้สัมภาษณ์ถึง

ความคืบหน้าของการจัดเสวนาเร่ือง	 แนวทางศาสนากับการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยว่า	 หลังจากประชุมร่วมกันหลายคร้ังพบว่าหลักสูตรท่ีสอนเร่ืองความเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับเด็กอายุ	 	 ๖	 -	 ๑๒	 ปีน้ันมีจำานวนน้อยมาก	 คณะอนุกรรมการฯ

จึงให้ความสนใจและมุ่งเน้นพัฒนา

หลักสูตรท่ีนำาไปใช้กับเด็กช้ันประถม

ศึกษา	 ซึ่ ง เป็นครั้ งแรกที่ ได้นำา

กรอบทางศาสนามาเป็นหลัก

จึงได้ เชิญผู้นำาทางศาสนาพุทธ	

ศาสนาคริสต์ 	 ศาสนาอิสลาม
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มาให้ข้อมูลเบ้ืองต้นในการสอนหลักความเป็นพลเมืองท่ีดี	 และหลังรับฟังเสวนาพบว่า	

ทุกศาสนามุ่งเน้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีรู้ผิดชอบช่ัวดี	 ฝึกจิตทำาสมาธิ	 และลงมือปฏิบัติ	 เรียนรู้

กับส่ิงใกล้ตัวในกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เพ่ือให้ทราบว่าส่ิงท่ีทำาไปถูกหรือผิด	 ควรหรือไม่ควร

ทำาโดยสถาบันท่ีจะทำาหน้าท่ีดูแลกิจกรรมเหล่าน้ีคือ	 สถาบันครอบครัว	 สถาบันทางการศึกษา

สถาบันทางศาสนา	 รวมถึงส่ิงแวดล้อมทางสังคมก็จะช่วยทำาให้เด็กได้เรียนรู้มากข้ึน	 ท้ังน้ี	

การเมืองระบอบประชาธิปไตยต้องมีพ้ืนฐานของความดี	 คนดีจะทำาให้การเมืองดีข้ึน	

และการจะเป็นคนดีได้ต้องอาศัยหลักศาสนา	 ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีความเช่ือมโยงกัน	 คณะอนุกรรมการฯ

จะกลับไปศึกษาว่าจะปรับส่ิงใดเพ่ือทำาให้เด็กเรียนรู้มากข้ึน	 คิดกิจกรรมท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก	 และ

จะลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานต่อไป

 ช�วไทยล้ือร้องขอคว�มช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิต�มกฎหม�ยไทย

			 วันท่ี	 ๒๘	 	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายวิสุทธ์ิ	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนท่ีสอง	 รับหนังสือร้องขอความช่วยเหลือจากตัวแทนองค์กรสิทธิชุมชน	 จังหวัดพะเยา	

และสมาคมไทยล้ือ	 จังหวัดเชียงราย	 รวมกันประมาณ	 ๑๐๐	 คน	 ท่ีเดินทางมารัฐสภา	 เพ่ือให้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 หาแนวทางช่วยเหลือให้คนไทยล้ือในพ้ืนท่ี	

จังหวัดพะเยา	 จังหวัดเชียงราย	 ได้รับสัญชาติไทย	 หรือรับสิทธิท่ีสมควรได้รับตามกฎหมาย	 ท้ังน้ี	

ผู้แทนชาวไทยล้ือกล่าวว่า	 ปัจจุบันคนไทยล้ือได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก	 เน่ืองจาก

ไม่ได้รับสิทธิเหมือนคนไทยโดยท่ัวไป	 อาทิ	 ปัญหาการเดินทางออกนอกพ้ืนท่ี	 หน่วยงานใน

พ้ืนท่ีไม่เต็มใจท่ีจะอำานวยความสะดวกให้เหมือนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย	 ทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน

มาร้องขอความช่วยเหลือ	 ขณะท่ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 กล่าวภายหลัง

รับเร่ืองว่า	 ขณะน้ีการขอรับสัญชาติไทย	 หรือการรับสิทธิเหมือนคนไทยของกลุ่มบุคคล

ที่ไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น	 มีกฎหมายที่รองรับดูแลอยู่แล้ว	 เพียงแต่ต้อง

มีมติคณะรัฐมนตรีรับรองเท่าน้ัน	 โดยในส่วนของกลุ่มไทยล้ือน้ีตนอยากให้มีการรวบรวมรายช่ือ

เพ่ือร้องขอต่อคณะรัฐมนตรีเพียง

คร้ังเดียวเพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน	 ซ่ึงหลังจากน้ีตนจะลงพ้ืนท่ี

เพ่ือพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดและ

ส่วนราชการเพ่ือรับทราบปัญหาและ

หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
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สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎรแบบบัญชีร�ยชื่อ พรรคเพื่อไทย 

เข้�แสดงตนต่อสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร

	 วันท่ี	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 นายถิรชัย	วุฒิธรรม	ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ	 ลำาดับที่		 ๗๔	 พรรคเพื่อไทย	 เข้าแสดงตนต่อสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 โดยได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ

แทน	 นายยุรนันท์	 ภมรมนตรี	 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 ที่ลาออกไป

ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 กรุงเทพมหานคร	 เขต	 ๑๒	 โดย	 นายถิรชัย	

ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 หลังเข้าแสดงตน

ถึงการทำาหน้าที่ในคณะกรรมาธิการสามัญสภาผู้แทนราษฎรว่า	 ตนมีความถนัดทางด้านกีฬา	

จึงต้องการทำาหน้าท่ีในคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	 แต่สุดท้ายแล้ว

จะได้ทำาหน้าที่ตามความถนัดหรือทำาหน้าที่แทนนายยุรนันท์	 คงต้องรอมติพรรคว่า

จะมอบหมายให้ตนทำาหน้าที่ใด

เลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร ลงน�มในสัญญ�จ้�ง

ควบคุมง�นก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่

	 วันท่ี	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร

กล่าวภายหลังการลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 พร้อม

อาคารประกอบ	ระหว่าง	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	กับกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำางาน	

ATTA	Consortium	ว่า	การก่อสร้างอาคารรัฐสภาในขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่คาดว่า

ประมาณเดือนหน้าน่าจะเริ่มทำาการก่อสร้างได้ทันที	 โดยบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาที่ลงนามในสัญญากับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จะทำาหน้าที่

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในการก่อสร้าง

คือ	๙๐๐	วัน	 ขณะที่ผู้แทนของบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง	 กล่าวว่า	บริษัททั้ง	๔	บริษัทที่เข้า

มาควบคุมงานก่อสร้างจะดำาเนินการควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานทางวิชาชีพ

วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประการ	 รวมท้ังจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเวลา	 ๙๐๐	 วัน	
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ที่มีการลงนามในสัญญาการก่อสร้าง

กันไว้ก่อนหน้านี้	 อนึ่งกลุ่มนิติบุคคล

ร่วมทำางาน	 ATTA	 Consor t ium	

ที่ลงนามในสัญญาจ้างควบคุมงาน

ก่ อส ร้ า งอ าคา ร รั ฐ สภาแห่ ง ใ หม่ 	

พร้อมอาคารประกอบกับสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในคร้ังน้ี	 ประกอบด้วย	๔	บริษัทคือ	บริษัท	อรุณ	ชัยเสรี	คอนซัลต้ิง	

เอนจิเนียร์ส	จำากัด	บริษัท	เทสโก้	จำากัด	บริษัท	สถาปนิกหน่ึงร้อยสิบ	จำากัด	 และบริษัทซิโน	 -	 ไทย

เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่นจำากัด	 (มหาชน)	 โดยทั้ง	 ๔	 บริษัทจะร่วมกันทำางานให้

เป็นไปตามสัญญาท่ีทำาไว้กับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำ�นักง�นรัฐสภ�ประจำ�จังหวัด ๖ จังหวัด 

เปิดเป็นท�งก�ร ในวันที่ ๒๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๖

	 วันที่	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โดย	

นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จะลงนามบันทึกความเข้าใจ	

(MOU	 -	 Memorandum	 Of	 Understanding)	 รับมอบอาคารสถานท่ีจัดต้ังสำานักงาน

รัฐสภาประจำาจังหวัด	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 ท้ังน้ี

การรับมอบอาคารสถานที่จัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดในครั้งนี้	 มีจำานวนทั้งสิ้น	

๖	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัดขอนแก่น	 ชลบุรี	 พระนครศรีอยุธยา	 เชียงราย	 สุราษฎร์ธานี	

และจังหวัดอุบลราชธานี	 โดยในพิธีดังกล่าว	 นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้กล่าวถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 รับมอบ

อาคารสถานที่จัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดด้วย	 ด้านนายสุวิจักขณ์	 กล่าวถึง

การเตรียมความพร้อมในการเปิดสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	 ๖	 จังหวัด	 ในเบื้องต้นว่า	

นายสมศักดิ์ 	เกียรติสุนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้กำาหนดให้วันที่	

๒๘	 มิถุนายน	๒๕๕๖	 เป็นวันเปิดทำาการของสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	 ท้ัง	๖	 จังหวัด	 ท้ังน้ี	
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ในส่วนของความพร้อมเรื่องบุคลากร

ได้แต่งตั้งหัวหน้าสำานักงานรัฐสภา

ประจำาจังหวัดครบทั้ง	 ๖	 จังหวัดแล้ว	

รวมถึ ง ระ เบี ยบข้อปฏิบั ติ สำ าหรับ

การบริหารงานได้จัดทำาเรียบร้อยแล้ว	

ดังน้ัน	 จึงม่ันใจได้ว่า	 สำานักงานรัฐสภา

ประจำาจังหวัดสามารถเปิดให้บริการ

ประชาชนได้อย่างเป็นทางการหลังจากที่จะมีพิธีเปิด	 ในวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 โดย

การจัดตั้งสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญ	 เพื่อสนับสนุนการทำางาน

ของฝ่ายนิติบัญญัติ	 ในการตรากฎหมาย	 การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 และ

การสนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ 	 การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ	

รวมทั้งมีบทบาทในการสนับสนุนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	

การให้คำาปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย	 การรับเรื่องราวร้องทุกข์	 เพื่อให้การเมืองการปกครอง

ของประเทศไทยเกิดความโปร่งใสเป็นธรรม	 และเกิดประโยชน์สูงสุด	 สำานักงานรัฐสภาประจำา

จังหวัด	 จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนบทบาทของรัฐสภา	สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา

ให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่ความเข้มแข็งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้

อำานาจอธิปไตยอย่างแท้จริง

																					ต่อมา	วันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	นายวัฒนา	เซ่งไพเราะ	ประธานคณะอนุกรรมการ

ดำาเนินการด้านงานรัฐสภาจังหวัด	 กล่าวบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการ

รัฐสภา	 ซึ่งที่จะไปปฏิบัติงานในสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัด	 ๖	 จังหวัด	 โดยข้าราชการที่

ไปทำาหน้าที่ประกอบด้วย	 หัวหน้าสำานักงาน	 นิติกร	 วิทยากร	 และเจ้าพนักงานธุรการ	 ซึ่งมี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิติบัญญัติและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตำาแหน่งเป็น

อย่างดี	 โดยรัฐสภาจังหวัดในสังกัดสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 จะมีหน้าที่เข้าไป

สื่อสารทำาความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้รู้และเข้าใจถึงการทำางานของสำานักงานฯ

และของรัฐสภาซึ่งเป็นกระบวนการทำางานของฝ่ายนิติบัญญัติ	 พร้อมกันนี้จะทำาหน้าที่เป็น

แหล่งข้อมูล	 ประสานงาน	 และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่	 จากนั้นนำาเสนอ

ความเห็น	 เพื่อให้เกิดการพิจารณาดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ	 โดยเฉพาะข้อกฎหมาย	 แนวทางปฏิบัติราชการ	 ให้มี

ความสอดคล้องกับสถานการณ์และการทำางานระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสม	

นอกจากสำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดจะมีหน้าท่ีในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ทางกฎหมายและประชาธิปไตยให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้ว	 ยังมีหน้าที่สำาคัญในการส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	 รู้จักการใช้สิทธิหน้าที่ตามระบอบของ

ประชาธิปไตย	 รัฐสภาประจำาจังหวัดจะเข้าไปส่งเสริมความเป็นพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ	 เพ่ือเป็นทางออกให้กับบ้านเมืองท่ีอยู่ท่ามกลางการแบ่งฝ่าย	

ด้วยการสื่อสารกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นกลาง	 ข้าราชการที่ไปปฏิบัติหน้าที่ขอให้

ตระหนักในความเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่สำาคัญในการให้บริการกับประชาชน

สม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร พรรคประช�ธิปัตย์ ยื่นเรื่องถอดถอน

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง ออกจ�กตำ�แหน่ง 

 		 วันที่	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 นายกรณ์	 จาติกวณิช	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	พรรคประชาธิปัตย์	นำารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑๓๑	คน	ที่ร่วมลงชื่อ

ถอดถอน	 นายกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

ออกจากตำาแหน่ง	 ยื่นต่อนายนิคม	 ไวยรัชพาณิช	 ประธานวุฒิสภา	 ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา	 ๒๗๐	 เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 ไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมายในการดำาเนินโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ในกรอบระยะเวลาที่กำาหนด	

๓๖๐	 วันหลังประกาศใช้	 ซึ่งกฎหมายได้ประกาศใช้มา	 ๑	 ปีแล้ว	 แต่ยังไม่มีการดำาเนิน

โครงการแต่อย่างใด	 เป็นผลให้ประชาชนกว่า	 ๑๒	 ล้านคน	 ต้องเสียสิทธิตามที่จะได้รับ

จากกฏหมายฉบับน้ี	 ส่วนกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ้างว่ากฎหมายมีข้อบกพร่อง

และเตรียมดำาเนินโครงการในทางอ่ืนน้ัน	 เห็นว่ารัฐมนตรีไม่มีอำานาจตัดสินใจ	 ต้องทำาตามท่ี

กฎหมายกำาหนดเท่าน้ัน	 หากจะปรับเปลี่ยนต้องเสนอแก้กฎหมายหรือเสนอกฎหมายให้

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาใหม่	 ด้านนายนิคม	 กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า	 หลังจากนี้จะให้

เจ้าหน้าที่ทำาการตรวจสอบว่ารายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	

หากถูกต้องจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	

ดำาเนินการได้ไม่เกิน	 ๑๕	 วัน	 ซึ่งหาก	 ป.ป.ช.	 พิจารณาแล้วพบว่ามีมูลความผิดเรื่องนี้ก็จะ

เข้าสู่กระบวนการถอดถอนของวุฒิสภาต่อไป
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ก�รประชุมสภ�เพื่อพิจ�รณ� ร่�งพระร�ชบัญญัติ

งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๗  

	 วันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

ซึ่งคณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ	 โดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วม	 (วิป)	 รัฐบาลและ

วิปฝ่ายค้านได้ตกลงกรอบเวลาไว้ระหว่างวันที่	 ๒๙	 –	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 รวมเวลา

๓๐	ชั่วโมง	แบ่งให้ฝ่ายค้านและรัฐบาลฝ่ายละ	๑๕	ชั่วโมง	 ขณะที่	นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	

นายกรัฐมนตรี	 กล่าวถึงหลักการและเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร

ประเทศในปี	 ๒๕๕๗	 วงเงินงบประมาณ	

๒,๕๒๕,๐๐๐	 ล้านบาท	 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

ปี	 ๒๕๕๖	 จำานวน	 ๑๒๕,๐๐๐	ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๕.๒	 เพ่ือดำาเนินตาม

ยุทธศาสตร์	 ๘	 ด้าน	 อาทิ	 เร่งรัดพัฒนา

ประเทศและเตรียมความพร้อมต่อประชาคม

อาเซียน	 วงเงิน	 ๑๔๕,๐๐๖.๙	 ล้านบาท	

โดยจะมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งระหว่างภูมิภาคยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งรัฐ	 วงเงิน	 ๒๑๐,๗๘๓.๕	 ล้านบาท	

ยุทธศาสตร์การศึกษา	 คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมในสังคม	 วงเงิน	 ๘๔๙,๘๖๑.๙	 ล้านบาท	

โดยก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรี	 ได้ให้สัมภาษณ์ถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโครงการรับจำานำาข้าว

ที่มีการใช้งบประมาณจำานวนมากแต่ไม่เกิดประสิทธิผล	 โดยยืนยันว่าโครงการจำานำาข้าว

ได้ผลในภาพรวมส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น	 ดูได้จากตัวเลขจีดีพีที่สูงขึ้น	 อีกทั้งเกษตรกร

มีความเป็นอยู่และรายได้สูงขึ้น	 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม	 พร้อมยังย้ำาว่าพื้นฐาน

ทางเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกร่ง	 และยังมีอัตราการเติบโตที่ดีเพียงแต่อาจเติบโตช้ากว่า

ที่ตั้งเป้าหมายไว้	

	 	ต่อมาในวันท่ี	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ที่ประชุม



รอ
บ
รั้ว

สภ
า

48

สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ด้วยคะแนน	๒๙๒		เสียง	ไม่เห็นด้วย	๑๕๕		เสียง	งดออกเสียง	

๒๗	เสียง	และไม่ลงคะแนน	๔	 เสียง	จากจำานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	๔๗๘	คน	พร้อมตั้ง

คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญติฯ	 ดังกล่าว	 จำานวน	 ๖๓	 คน	 ประกอบ

ด้วยคณะรัฐมนตรี	 จำานวน	 ๑๕	 คน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่าง	 ๆ	 ใน

สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย	 ๒๕	 คน	 พรรคประชาธิปัตย์	 ๑๕	 คน	 พรรคภูมิใจไทย	 ๓	 คน	

พรรคชาติไทยพัฒนา	 ๒	 คน	 พรรคพลังชล	 ๑	 คน	 และพรรครักประเทศไทย	 พรรครักสันติ	

พรรคมาตุภูมิ	 พรรคมหาชน	 และพรรคประชาธิปไตยใหม่	 รวม	 ๑	 คน	 กำาหนดระยะเวลา

แปรญัตติ	 เป็นเวลา	 ๓๐	 วัน	 โดยจะประชุมครั้งแรกในวันจันทร์ที่	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 และ

ก่อนเสร็จสิ้นการประชุม	 ,ได้มีการอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 พระราชกฤษฎีกา

ปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ	ต้ังแต่วันท่ี	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

 

คณะอนุกรรมก�รฯ ก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่ 

ติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รบริห�รจัดสรรดินในพื้นที่ก่อสร้�ง

ให้แล้วเสร็จ ภ�ยใน ๓๔๕ วัน 

	 วันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๖	คณะอนุกรรมการอำานวยการโครงการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่	โดยมี	 นายสุวิจักขณ์	นาควัชระชัย	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการฯ	 ได้พิจารณาแผนการดำาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เกี่ยวกับการบริหารจัดสรรดินในพื้นที่ก่อสร้างภายใน	 ๓๔๕	 วัน	  

โดยมี	๓	หน่วยงาน	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลรามาธิบดี	และคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ขอรับจัดสรรดิน 	ทั้งนี้	

ในเบื้องต้น	บริษัทซิโน	-	ไทยเอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)	จะรับผิดชอบ

ค่าขนส่งในพื้นที่รัศมี	๑๐	กิโลเมตร	จากพื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่แยกเกียกกาย	โดยเสนอ

ต่อที่ประชุมให้มีการขนส่งดินด้วยวิธีการการขนส่งทางน้ำาเพราะสะดวกรวดเร็ว	 โดยพิจารณา

จากพื้นที่ที่จะใช้วางดินทั้งสองฝั่งแม่น้ำา	 ซึ่งที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ	 เห็นควรให้บริษัท
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ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา	 ประสานกับ	 ๓	 หน่วยงานที่ขอจัดสรรดิน 

เพื่อพิจารณาร่วมกันถึงวิธีการขนดินหลังรัศมี	๑๐	 กิโลเมตร งบประมาณรวมถึงกรอบเวลาใน

การมารับจัดสรรดิน	 เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะเริ่มดำาเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่	 จากนั้นบริษัทซิโน-ไทยฯ	 จะประสานกับที่ปรึกษาโครงการฯ	 เพื่อเริ่มดำาเนินการ

บริหารจัดสรรดินต่อไป

รองประธ�นวุฒิสภ� คนที่หนึ่ง เดินท�งไปกระชับคว�มสัมพันธ์

กับรัฐสภ�บรูไน หวังสร้�งคว�มร่วมมืออันดีในอน�คต

	 วันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นายสุรชัย  	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	 และคณะสมาชิกวุฒิสภา	 เดินทางเยือนรัฐสภาแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม	 หรือ

ประเทศบูรไน	เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภา	ระหว่างวันที่	๗	-	๙	มิถุนายน	๒๕๕๖	

ในโอกาสนี้	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับ	นายเปอร์ฮิน	 ดาโต๊ะ	 ฮาจิ	 อาหวัง	 อีสะ	บิน	 เปอร์ฮิน	 ดาโต๊ะ	 ฮาจิ	 อาหวัง	

อิบราฮิม	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติบรูไนดารุสซาลาม	 ซึ่งประเด็นสำาคัญในการหารือ

ในครั้งนี้คือ	 ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองภายใต้พันธกรณีทั้งในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะภาคีสมาชิกขององค์กรสมาชิกรัฐสภาของประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน	รวมทั้งการส่งเสริมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในด้านการตลาดและ

ฐานการผลิต	ที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	 การลงทุน	 แรงงานฝีมือ	 และเงินทุนอย่างเสรี

มากขึ้น	 นอกจากนี้	 ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน	 ในเรื่องการจัดการแรงงานด้านเกษตรกรรม	 การประมง	

การป่าไม้	 การพัฒนาอุตสาหกรรม	 และการท่องเที่ยวของประเทศบรูไน	 รวมถึงยังได้หารือ

ประเด็นโครงการด้านการศึกษา	 โดยการทำาบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

๕	 แห่งของไทยกับมหาวิทยาลัยบรูไน	 ซึ่งจะสามารถสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้

ของทั้งสองประเทศเพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนาคตต่อไป



รอ
บ
รั้ว

สภ
า

50

รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนที่หนึ่ง เชิญชวนประช�ชนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมประช�ธิปไตยผสมผส�นก�รท่องเที่ยว

ในง�นดอกกระเจียวง�ม

 

			 วันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖	นายเจริญ	จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 :	 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตย	 ในโอกาสเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม	

ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ	

ณ	บริเวณห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑	 เพ่ือส่ง

เสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดชัยภูมิ	 พร้อม

เผยแพร่การเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย	 โดยนายเจริญ	 กล่าวว่า	

ในวันท่ี	 ๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะเดินทางไป

พบปะกับประชาชนจังหวัดชัยภูมิ	เพ่ือส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	

สอดแทรกกับกิ จกรรมพื้ น เมืองของ

จังหวัดชัยภูมิ	 และเชื่อว่าการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยผสมผสานกับการท่องเที่ยวจะทำาให้ประชาชน

มีความสนใจด้านการเมืองมากขึ้น	 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำาคัญของรัฐสภาในการทำาให้

ประชาชนเข้าใจถึงวิถีการเมืองของประเทศ	 ทั้งนี้	 การจัดงานดังกล่าวได้จัดเสวนาเชิญชวน

ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ	 และสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนววิถีประชาธิปไตย	

ในโอกาสเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม	 ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน

มิถุนายน	–	สิงหาคม	๒๕๕๖	โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย	นายพรศักดิ์	เจียรณัย	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ	นางสาวปาริชาติ	ชาลีเครือ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดชัยภูมิ	พรรคเพ่ือไทย	

และนายอนันต์	ลิมปคุปตถาวร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดชัยภูมิ	พรรคเพื่อไทย	

 



รอ
บ
รั้วสภา

51

สถ�นีวิทยุกระจ�ยเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภ� ร่วมลงน�ม MOU 

ด้�นก�รให้บริก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกด้�นกระจ�ยเสียง

หรือโทรทัศน์ กับกรมประช�สัมพันธ์ 

					  วันท่ี	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๖		นางสาวโสมอุษา	บูรณะเหตุ	ผู้อำานวยการสถานีวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	 เป็นผู้แทนของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MOU	-	Memorandum	Of	Understanding)	ว่าด้วยการให้บริการ

สิ่งอำานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ

วิทยุโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล	 กับกรมประชาสัมพันธ์	 ร่วมกับพันธมิตรที่เป็นภาครัฐ	

ภาคเอกชน 	สถาบันการศึกษา	องค์กรอิสระ	รวม	๑๖	หน่วยงาน 	อาทิ	สถานีโทรทัศน์กองทัพบก	

บริษัท	 อสมท	 จำากัด	 (มหาชน)	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 นอกจากนี้

ยังมีการลงนาม	MOU	ของ	๑๔		หน่วยงาน	กับกรมประชาสัมพันธ์	ในด้านเนื้อหาและรายการ	

โดยมี	นางสาวศันสนีย์	 นาคพงศ์	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  สำาหรับ

การลงนาม	 MOU	 ในครั้งนี้	 เกิดขึ้นหลังจากที่

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

(กสทช.)	 จัดทำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์	ฉบับที่	๑	 (พ.ศ.	๒๕๕๕	–	

๒๕๕๙)	 กำาหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไป

สู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล	ภายใน	๔	ปี	

ส่วนสาระสำาคัญของการลงนาม	 MOU	 ระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	

กับกรมประชาสัมพันธ์	 เพ่ือให้เกิดการบริการส่ิงอำานวยความสะดวก	 ด้านกระจายเสียง

หรือโทรทัศน์และการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	 ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน	 อาคาร	

สิ่งปลูกสร้าง	เสา	ระบบสาย	ท่อ 	ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า	หรือสิ่งอื่นตามที่	กสทช.	กำาหนดร่วมกัน	

ทั้งนี้	 นางสาวโสมอุษา	 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	

ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมประชาสัมพันธ์ในทุกด้านมาตั้งแต่
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เริ่มก่อตั้งสถานีฯ	 โดยเฉพาะการอำานวยความสะดวกด้านพื้นที่	 อาคาร	 เสาอากาศ	 ทั้งใน

ส่วนกลาง	 และ	 ๑๔	 เครือข่ายทั่วประเทศ	 และหวังในอนาคตว่าจะได้รับความร่วมมือใน

ลักษณะเช่นนี้ต่อไป

รองประธ�นวุฒิสภ� คนที่หนึ่ง เดินท�งเยือนประเทศม�เลเซีย 

เพื่อกระชับคว�มสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

	 วันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา

คนที่หนึ่ง	และคณะสมาชิกวุฒิสภา	 เดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย	 เพื่อกระชับความสัมพันธ์

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	 ระหว่างวันที่	 ๑๒	 –	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 โดยระหว่าง

การเยือนได้พบปะสนทนากับ	 นายกฤต	 ไกรจิตติ	 เอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 กรุงกัวลาลัมเปอร์	

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของประเทศมาเลเซีย	

ซึ่งคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสนใจในประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

การดำาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมทั้งการออกกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุม

และวิธีควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ในโอกาสนี้	 นายสุรชัย	 ได้นำาคณะสมาชิกวุฒิสภา	 อาทิ	 นายสุโข	 วุฒิโชติ	

นายต่วน	อับดุลเลาะห์	ดาโอ๊ะ	มารียอ 	นายอนุศาสน์	สุวรรณมงคล 	เข้าเยี่ยมคารวะนายดาตุ๊ก	

ดอริส	โซเฟีย	โบรดี	 (Hon.	Datuk	Doris	Sophia	Brodi)	รองประธานวุฒิสภามาเลเซีย	ในโอกาส

เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ	 โดยทั้งสองฝ่ายสนทนาในประเด็นหลักเรื่อง

การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการระหว่างกัน	 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้
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แลกเปล่ียนประสบการณ์นำาไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 และยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ประเด็นการแลกเปล่ียนนักศึกษา	 ซ่ึงเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์สำาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกัน	 นอกจากนี้ได้เสนอให้มี

การจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภามาเลเซีย	 -	 ไทย	 เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และประสาน

ความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างใกล้ชิดมากข้ึน	 ขณะท่ีรองประธานวุฒิสภามาเลเซีย	 ตอบรับ

แนวคิดในการแลกเปล่ียนการเยือนของข้าราชการซ่ึงจะมีส่วนสำาคัญให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน

มากข้ึนของท้ัง	๒	 ประเทศ	ส่วนประเด็นของการแลกเปล่ียนนักศึกษาน้ันเห็นควรให้มีการส่งเสริม

ความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันให้มากข้ึน	 เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความสำาคัญของคน

เยาวชนชาย	 -	 หญิงผู้เป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนาประเทศ	 และจะต้องเป็นผู้นำาในอนาคต	

ซึ่งจะต้องไม่ยึดโยงอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 ทั้งนี้	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และ

คณะสมาชิกวุฒิสภาไทย	 ได้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภามาเลเซีย	 โดยมี	 นายดาโต๊ะ	

บุญสม	 อินอง	 สมาชิกวุฒิสภา	 ให้การต้อนรับ	 นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสร่วมพบปะกับชุมชน

ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย	 พร้อมรับฟังปัญหาและสอบถามถึงความเป็นอยู่ของ

ชาวไทยในมาเลเซีย	 โดยพบว่าปัญหาของแรงงานไทยส่วนใหญ่เกิดจากการเข้ามาใช้แรงงาน

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตการทำางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ

เช่ือคำาชักชวนของนายหน้าท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 หรือขอวีซ่าท่องเท่ียวเพ่ือให้อยู่ทำางาน

ได้ตลอดจนพบว่าคนไทยบางส่วนแม้จะมีสัญญาจ้างแต่ก็พบว่าอาจจะไม่ได้รับค่าแรงตามที่

ตกลงในสัญญาจ้างนั้น	ๆ

 

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

เชิญชวนนักเรียนประกวดผลง�นนวัตกรรมประช�ธิปไตย

 

	 	 วันท่ี	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๖	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ขอเชิญนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั้งภาครัฐ	 และเอกชนทั่วประเทศ	

ร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยหัวข้อ	 “การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยระดับ

โรงเรียน”	 ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 	 โรงเรียน

ท่ีสนใจสามารถส่งรายช่ือนักเรียนประเภททีม	 ๔	 คน	 อาจารย์ผู้ควบคุม	 ๑	 คน	 พร้อมผลงาน

ในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี	 ความยาวไม่เกิน	 ๕	 นาที	 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลของ

ประธานรัฐสภา	 พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ	 และเงินทุนการศึกษา	
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จำานวน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 รางวัลรองชนะเลิศ	 จะได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา	 พร้อมเกียรติบัตร

ชนะเลิศเหรียญเงินระดับประเทศ	 และเงินทุนการศึกษา	 จำานวน	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 รางวัลชมเชย	

ได้รับเกียรติบัตรชมเชยของประธานรัฐสภา	 และเงินทุนการศึกษา	 รางวัลละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	

ทั้งนี้	 โรงเรียนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคจากการแข่งขันประกวดนวัตกรรม	

จะได้รับรางวัลด้วยเช่นเดียวกัน	 ท้ังน้ี	 ส่งผลงานได้ท่ี	 ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์	

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนอู่ทองใน	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 ๑๐๓๐๐	 (วงเล็บ

มุมซอง	 :	ส่งผลงาน	“การสร้างนวัตกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยระดับโรงเรียน”)	หรือผ่านทาง	

e-mail	:	innovation@parliament.go.th	ภายในวันท่ี	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	สอบถามรายละเอียด

ได้ที่	 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร	 สำานักประชาสัมพันธ์	

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โทร.	 ๐	 ๒๒๔๔	 ๒๕๑๕	 call	 center	 ๑๗๔๓	

พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา

 สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

เชิญชวนนักเรียนเข้�แข่งขันตอบปัญห�คว�มรู้เกี่ยวกับรัฐสภ�

 

	 วันที่	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ขอเชิญ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพทั้งภาครัฐ	 และเอกชน

ทั่วประเทศ	 สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา	โดยโรงเรียนที่สนใจเข้าแข่งขัน

ตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา	 สามารถส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันประเภททีม	 ๒	 คน	

พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม	 ๑	 คน	 ไปที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 ภายในวันที่	

๒๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 และ

รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค	 ตามลำาดับ	 และเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	 ที่รัฐสภา	

ในวันที่	 ๓	 กันยายน	 ๒๕๕๖	 สำาหรับรางวัลผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา	

พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ	และเงินทุนการศึกษา	จำานวน	๓๐,๐๐๐	บาท	

รางวัลรองชนะเลิศ	 จะได้รับโล่รางวัลของประธานรัฐสภา	 พร้อมเกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน

ระดับประเทศ	 และเงินทุนการศึกษา	 จำานวน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 รางวัลชมเชย	 ได้รับเกียรติ

บัตรชมเชยของประธานรัฐสภา	 และเงินทุนการศึกษา	 รางวัลละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 ทั้งนี้	

สอบถามรายละเอียดได้ที่	 กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร	
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สำานักประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	โทร.	๐	๒๒๔๔		๒๕๑๕	call	center	

๑๗๔๓	 และสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท้ัง	 ๔๒	 เขต	 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

และหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา

ประธ�นรัฐสภ�บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันครบรอบ

สถ�ปน�รัฐสภ�ไทย ยืนยันจะทำ�หน้�ที่เป็นกล�ง

	 วันท่ี	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 	 นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์  	 ประธานรัฐสภา  และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 บันทึกเทปโทรทัศน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนารัฐสภา

ครบรอบ	 ๘๑	 ปี	 ในวันที่	 ๒๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 โดยยืนยันว่า	 ตนและเจ้าหน้าที่รัฐสภา

ทุกคนจะยืนหยัดทำาหน้าที่อย่างเป็นกลางในการ

ใช้อำานาจนิติบัญญัติ	 และร่วมส่งเสริมความรู้ 	

ความเข้าใจให้ประชาชนเก่ียวกับการดำาเนินงานของ

รัฐสภาไทย	 และในวาระสำาคัญน้ีรัฐสภาไทยได้เปิด

สำานักงานรัฐสภาประจำาจังหวัดนำาร่อง	 ๕	 ภูมิภาค	

ใน	 ๖	 จังหวัด	 (ขอนแก่น	 ชลบุรี	 พระนครศรีอยุธยา

เชียงราย	 สุราษฎร์ธานี	 และอุบลราชธานี)	

เพ่ือเป็นส่ือกลางให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

บ้านเมือง	 และรับเร่ืองร้องเรียน	 อันเป็นจุดเริ่มต้น

ของการทำางานในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	

สำาหรับการสถาปนารัฐสภาไทยได้มีขึ้นภายหลัง

ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็น

ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ทำาให้มีการแต่งตั้งผู้แทนราษฎร

ชั่วคราวชุดแรก	 จำานวน	๗๐	คน	และเริ่มมีการประชุมครั้งแรกในวันที่	๒๘		มิถุนายน	 ๒๔๗๕	

ที่บริเวณห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม	 โดยมี	 มหาอำามาตย์เอก	 เจ้าพระยา

ธรรมศักดิ์มนตรี	 เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และนายพลตรี	 พระยาอินทรวิชิต	

เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	ในคราวนั้นด้วย

; ; ; ; ;
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“อิหร่าน” ห้ามสตรีชิงตำ แหน่ง “ประธานาธิบดี”
	 วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖		นายโมฮัมหมัด	ยาซดี	สมาชิกสภาการปกครอง

รัฐธรรมนูญอิหร่าน	 กล่าวว่า	 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้สตรีไม่สามารถมีส่วนร่วมในการลงชิง

ตำาแหน่งประธานาธิบดีได้	 หลังจากที่มีสตรีกว่า	 ๓๐	 คน	 ลงทะเบียนสมัครชิงตำาแหน่ง	 แต่

คาดการณ์กันว่าโอกาสที่พวกเธอจะได้รับตำาแหน่งนั้นแทบเป็นไปไม่ได้

											 ทั้งนี้	 สภาการปกครองรัฐธรรมนูญอิหร่าน	 มีหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติ

ของผู้สมัครเลือกตั้ง	 ตามหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐสภา	 โดยผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า	

รัฐธรรมนูญที่บัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสตรีในการลงชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

อิหร่าน	 มีความน่าสงสัยหลายประการ	 อย่างไรก็ดี	 การตัดสินครั้งล่าสุดเท่ากับเป็นการยุติ

การถกเถียงเรื่องทั้งหมดลง	 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ	 ประธานาธิบดี	 มาห์มูด	 อาห์มาดิเนจาด	

ผู้นำาคนปัจจุบัน	 จะไม่สามารถดำารงตำาแหน่งในสมัยที่	 ๓	 ได้	 และมีผู้ขอลงทะเบียนเพื่อชิง

ตำาแหน่งผู้นำาอิหร่านแล้วกว่า	๖๘๖	คน	โดยรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ลงสมัครเลือกตั้ง	

มีการประกาศในวันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ที่คาดว่าจะเหลือเพียงไม่กี่ราย

	 การเลือกตั้งเมื่อปี	๒๐๐๙	มีผู้ลงทะเบียน	เพื่อชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีอิหร่าน	

๔๗๕	 คน	 แต่สภาการปกครองรัฐธรรมนูญคัดเลือกจนเหลือเพียง	 ๔	 ราย	 ผลการเลือกตั้ง

ครั้งนั้น	 ได้รับเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายค้าน	ที่ก่อให้เกิดเหตุประท้วงครั้งใหญ่	ทำาให้	

นายฮอสเซน	 มูซาวี	 และ	 นายเมห์ดี	 คาร์รูบี	 นักปฏิรูปรายสำาคัญ	 ถูกกักกันตัวในบ้านพัก

กระทั่งปัจจุบัน
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ยุโรปผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยหากแบงก์ล้ม
										 วันที่	 ๒๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจในรัฐสภายุโรป	

ได้ลงคะแนนเสียงผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง	 ซึ่งจะช่วยคุ้มครองผู้ฝากเงินรายย่อยจากการ

สูญเสียเงินฝาก	 ถ้าหากมีการดำาเนินมาตรการกอบกู้กิจการธนาคารในอนาคต	 อย่างไรก็ดี	

ลูกค้าที่มีเงินฝากสูงกว่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 ยูโร	 อาจจะต้องแบกรับยอดสูญเสียดังกล่าว	 ถ้าหาก

ธนาคารล้มละลาย	

											 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น	 ต่อร่าง

กฎหมายที่ระบุว่า	ผู้ฝากเงินรายใหญ่ในสหภาพยุโรป	 (อียู)	 อาจจะต้องแบกรับความสูญเสีย	

ถ้าหากธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งประสบปัญหาร้ายแรง	นับตั้งแต่ปี	๒๐๑๖	เป็นต้นไป	

โดยแผนการนี้มีความคล้ายคลึงกับข้อตกลงในไซปรัส	 ซึ่งระบุว่าผู้ฝากเงินรายใหญ่

ในธนาคารพาณิชย์		๒	แห่ง	ในไซปรัสต้องยอมสูญเสียเงินจำานวนหนึ่ง	เพื่อช่วยเหลือไซปรัส

ให้รอดพ้นจากภาวะล้มละลาย	

	 ภายใต้ข้อเสนอของอียูฉบับนี้	 ธนาคารพาณิชย์	 จะสามารถหักเงินจากบัญชี

เงินฝากที่มีวงเงินสูงกว่า	๑๐๐,๐๐๐	ยูโรได้	 ก็ต่อเมื่อธนาคารได้ใช้วิธีการอื่น	ๆ	 ในการแก้ไข

ปัญหาไปจนหมดแล้ว	ซึ่งรวมถึงการใช้ผู้ถือหุ้น		และผู้ถือหุ้นกู้	อย่างไรก็ดี	เงินฝากที่มีวงเงิน

ต่ำากว่า	๑๐๐,๐๐๐		ยูโร	จะไม่ได้รับผลกระทบ	

											 คณะกรรมาธิการระบุหลังการลงคะแนนเสียงว่า	 “กรณีในไซปรัส	 แสดงให้เห็น

ว่า	 	 เป็นสิ่งที่สำาคัญมากเพียงใดในการจัดตั้งกระบวนการที่ชัดเจน	 เพื่อทำาให้ผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือ

หุ้นกู้	 และผู้ฝากเงิน	 รับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้”	 	 บางประเทศได้พิจารณาแนวคิดในการใช้

มาตรการ	 ค้ำาประกันเงินฝากของธนาคารพาณิชย์	 แต่สมาชิกรัฐสภายุโรปลงคะแนนเสียง

คัดค้านมาตรการนี้	 เพราะอาจกระทบต่อผู้ฝากเงินรายย่อย	

											 รัฐมนตรีคลังอียูตกลงกันในสัปดาห์ที่แล้วว่า	 ผู้ฝากเงินรายใหญ่ที่ไม่มีประกัน	

ควรจะแบกรับยอดสูญเสีย	 แต่บางประเทศอาจจะพยายามเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องวิธีการ

ปิดกิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศ	โดยขณะนี้		อียูประกอบด้วยสมาชิก	๒๗	ประเทศ	

											 นายสเวน	กีโกลด์	สมาชิกรัฐสภา	จากพรรคกรีนของเยอรมนี			กล่าวว่า	“ประเด็น

ที่จะสร้างความยากลำาบากก็คือ	เรื่องที่ว่า	มาตรการ		bail-in	จะมีผลผูกพันมากเพียงใด	และ

การจำากัดลำาดับขั้นของหนี้สินจะเป็นอย่างไร”	 ทั้งนี้	 bail-in	 คือการที่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
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ถูกบังคับให้แบกรับภาระในการปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มแรก	 และผู้ฝากเงินที่ไม่มีประกัน	

ต้องแบกรับภาระเป็นกลุ่มต่อมา	 ร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งเป้าไปที่การจัดตั้งกองทุนปิด

กิจการธนาคารระดับประเทศด้วย	 โดยกองทุนนี้ใช้เงินที่ได้มาจากการจ่ายเงินสมทบของ

ธนาคารต่าง ๆ ขณะที่สมาชิกรัฐสภายุโรปบางรายเรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองทุนปิดกิจการ

ท่ีมีอำานาจครอบคลุมท่ัวยุโรป	 และคณะกรรมาธิการยุโรป	 (EC)	 ก็มีกำาหนดท่ีจะเสนอจัดต้ัง

กองทุนดังกล่าวในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า		แต่แนวคิดนี้ได้รับการต่อต้านจากเยอรมนี	

											 นายพอล		ทัคเกอร์	รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ	(BOE)			กล่าวว่า	กฎหมาย		

ของอียู	ในการปิดกิจการและฟื้นฟูกิจการธนาคารฉบับนี้		จะถือเป็นเหตุการณ์สำาคัญที่จะนำา

ไปสู่การจัดตั้งระบบดังกล่าวทั่วโลก	 และช่วยให้ตลาดมีความเชื่อมั่นว่า	 รัฐบาลจะไม่เต็มใจ

เข้าช่วยเหลือธนาคาร			“ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะปล่อยให้ล้มละลายได้”	อีกต่อไป	

อินโดนีเซีย ปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่ เพิ่มโทษชายหญิงมี SEX ก่อนวิวาห์
											 วันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 กระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซีย	 เตรียมเดินหน้า

แผนปฏิรูปกฎหมายของประเทศครั้งใหญ่	 ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้มีกฎหมายสำาหรับเอาผิด

ชายหญิงที่ร่วมรักกันโดยมิได้แต่งงาน	และการเอาผิดพ่อมดหมอผีที่ใช้มนตร์ดำา

	 กระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซียได้จัดทำารายงานเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุง

กฎหมายของประเทศครั้งใหญ่	 โดยรายงานความยาว	๒๐๒	หน้ากระดาษนี้	 ถูกรวบรวมขึ้น

โดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกฎหมายมุสลิมหัวอนุรักษ์นิยม	 และเตรียมนำาเสนอเข้าสู่

การพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียในเร็วๆ	นี้

	 เนื้ อหา ในส่ วนที่ ถู กกล่ า วขวัญถึ งมากที่ สุ ด

ในรายงานดังกล่าว	 คือ	 การท่ีผู้เช่ียวชาญของกระทรวงยุติธรรม

อินโดนีเซีย	 เสนอให้มีการจำาคุกนานถึง	 ๕	 ปีต่อชายหญิง

ที่มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้แต่งงาน	 ซ่ึงครอบคลุมถึงคู่รักท่ีมี

ความสัมพันธ์กันก่อนถึงวันแต่งงานด้วย	 ขณะท่ีชายโสดและ

หญิงโสดท่ีพักอาศัยอยู่ร่วมกันก็จะต้องถูกจับติดคุกนาน	 ๑	 ปี		
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ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการ	 “คบชู้”	 จะต้องได้รับโทษจำาคุกนาน	๕	 ปี	 ซึ่งเป็นโทษที่เพิ่ม

จากบทลงโทษนาน	๙	เดือนในปัจจุบัน

	 นอกจากนั้น	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่า	 บุคคลใดก็ตามใช้	 “มนตร์ดำา”	 ไม่ว่า

จะในทางดีหรือในทางร้าย	 เพื่อแลกกับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเงินทองก็จะต้องรับโทษ

จำาคุกนาน	๕	ปีเช่นกัน	 แต่ที่ถูกกล่าวขวัญ	และมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุด	คือ	การที่

รายงานดังกล่าวของกระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซีย	 เสนอให้มีการกำาหนดบทลงโทษจำาคุก

นาน	๕	ปี	แก่บุคคลใดก็ตามที่พูดจาดูถูก	 หรือพาดพิงในทางเสื่อมเสียต่อประธานาธิบดีของ

ประเทศ	โดยหลายฝ่ายมองว่า	ความพยายามแก้ไขกฎหมายในจุดนี้	เข้าข่ายเป็นการคุกคาม

ทางการเมืองและความเป็นเผด็จการ

											 อย่างไรก็ดี	 แหล่งข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมอินโดนีเซียรายหนึ่งออกมา

เปิดเผยที่กรุงจาการ์ตาโดยยืนยันว่า	 รายงานฉบับดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะก่อให้เกิด

การลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 แต่จัดทำาขึ้นโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมของชาว

อินโดนีเซียทั้ง	๒๔๐	ล้านคนทั่วประเทศเป็นเป้าหมายหลัก	พร้อมย้ำาว่า	กฎหมายหลายฉบับ	

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา	จำาเป็นต้องได้รับการปฏิรูป	เนื่องจากถูกตราขึ้น

ต้ังแต่สมัยท่ีอินโดนีเซียยังไม่หลุดพ้นจากสถานะอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์	 ขณะท่ีบางฉบับ

ก็ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๔๕	ซึ่งเป็นปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราช

		 ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายเรื่องบทลงโทษต่อผู้ที่ดูหมิ่นประธานาธิบดีนั้น									

รองประธานาธิบดี	บูดิโยโน	ของอินโดนีเซียออกมาเน้นย้ำาว่า	ไม่เกี่ยวข้องกับความพยายาม

ในการปกป้องประธานาธิบดี	 ซูซิโล	 บัมบัง	 ยุโธโยโน	 ผู้นำาคนปัจจุบัน	 ที่กำาลังจะหมดวาระ

ในปีหน้า	ตามที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหา

สหรัฐ จ่อยกเลิกคว่ำ บาตรเมียนมาร์ตอบแทนปฏิรูปประชาธิปไตย

										 วันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๖		สหรัฐฯ	กำาลังเคลื่อนไหวเตรียมยกเลิกมาตรการ					

คว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์	 หลังเมียนมาร์เร่งเดินหน้าปฏิรูปการเมืองและ

เศรษฐกิจในประเทศ			จนประสบความคืบหน้าครั้งสำาคัญ
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											 มีรายงานว่า	 บรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐคนสำาคัญ	 กำาลังเร่งผลักดันให้มีการ

ยกเลิกมาตรการคว่ำาบาตรต่อเมียนมาร์	 เพื่อนำาไปสู่การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ขั้นปกติระหว่าง	

๒	ประเทศ	ขึ้นอีกครั้ง	 แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่า	ยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์

อย่างกว้างขวางก็ตาม	 วุฒิสมาชิก	 มิช	 แมคคอนแนล	 ผู้ที่เคยผลักดันมาตรการคว่ำาบาตร

เมียนมาร์ตลอด	 ๑๐	 ปี	 ที่ผ่านมา	 กล่าวว่า	 เขาจะไม่สนับสนุนให้มีการคว่ำาบาตรเมียนมาร์

อีกต่อไป	 เพราะจะเท่ากับเป็นการลงโทษต่อนักปฏิรูปประเทศในเมียนมาร์	 อีกทั้งยังทำาให้

กระบวนการปฏิรูปประเทศที่กำาลังคืบหน้าต้องล่าช้าหรือถอยหลังกลับด้วย	 รัฐสภาสหรัฐจะ

ต้องเริ่มหารือยกเลิกมาตรการคว่ำาบาตรต่อเมียนมาร์ทั้งหมด	 หลังจากได้มีการผ่อนคลาย

มาตรการคว่ำาบาตรบางส่วนก่อนหน้านั้น

											 ขณะที่นางออง	 ซาน	 ซูจี	 ผู้นำาฝ่ายค้านของเมียนมาร์	 กล่าวว่า	 กระบวนการ

ยุติธรรมของเมียนมาร์ยังขาดความโปร่งใสและความเป็นอิสระ	และยังถูกอิทธิพลจากหน่วยงาน

ของรัฐครอบงำาการทำางาน	 อย่างไรก็ดี	 นางซูจี	 ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อ

ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโดยตรง	ซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อน	ศาลเมียนมาร์มีคำาตัดสินจำาคุกชาวมุสลิม	

๗	 คน	 ฐานมีส่วนร่วม	 ในการสังหารพระภิกษุ

ชาวเมียนมาร์ระหว่างเกิดเหตุการณ์รุนแรงในเมือง

เมกติลา	 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	 โดยหนึ่งใน

จำานวนน้ีถูกตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต	 แต่ในขณะเดียวกัน

กลับไม่มีการดำาเนินคดีใดๆ	กับชาวพุทธที่เกี่ยวข้อง	

ในเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวก่อนหน้านั้น

     

สภาญี่ปุ่น ไฟเขียวอนุสัญญา ว่าด้วยการลักพาตัวเด็กแล้ว

											 วันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖		รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติอนุสัญญากรุงเฮก	 	ว่าด้วย

การลักพาตัวเด็กแล้ว	หลังจากถูกสหรัฐและชาติตะวันตกกดดันมาหลายสิบปี

											 ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกเพียงชาติเดียวของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำาของโลก	

หรือจี	๘	ที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญากรุงเฮก	ปี	๒๕๒๓	ซึ่งระบุให้ชาติต่าง	ๆ	ส่งคืน

เด็กที่ถูกลักพาตัวกลับประเทศที่เด็กเคยอาศัยอยู่	 และไม่ให้สิทธิการดูแลเด็กร่วมกันระหว่าง
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พ่อกับแม่	ซึ่งต่างจากประเทศตะวันตก	และศาลญี่ปุ่นมักจะมีคำาสั่งให้เด็ก	ที่พ่อ แม ่ หย่ากัน	

อยู่ในความดูแลของแม่ หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ ส่งผลให้ผู้ปกครองของเด็ก

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชายจากภูมิภาคอเมริกาเหนือ	 ยุโรป	 และที่อื่น	 ๆ	 ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ใด	ๆ	หลังจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่นพาเด็กกลับประเทศ

											 ก่อนหน้าน้ี	 สมาชิกรัฐสภาสหรัฐ	 เรียกร้องมาเป็นเวลานานให้ญ่ีปุ่นแก้ไขปัญหาน้ี	

และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 นายกรัฐมนตรี	 ชินโซ	 อาเบะ	 ของญี่ปุ่น	 ให้คำามั่นว่า	

จะดำาเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้	 หลังจากหารือกับประธานาธิบดี	 บารัค	 โอบามา	

ที่ทำาเนียบขาว	 ล่าสุด	 วุฒิสภาญี่ปุ่น	

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ญี่ปุ่นเข้าร่วม

เป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮก	 หลังจาก

สภาผูแ้ทนราษฎรผา่นความเหน็ชอบ

เมื่อเดือนที่แล้ว	แต่ญี่ปุ่นยังต้องขจัด

อุปสรรคทางราชการ	 และ	 การออก

กฎหมายก่อนที่อนุสัญญากรุงเฮก	

จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

	 ทั้งนี้	 รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่า	 ได้ตั้งเป้าหมายให้มีการให้สัตยาบันครั้งสุดท้าย

ภายในส้ินปีงบประมาณน้ี	 ซ่ึงตรงกับเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๗	 และจะมีการต้ังหน่วยงานกลาง

ในกระทรวงต่างประเทศ	 เพื่อรับผิดชอบในการสืบหาที่อยู่ของเด็กที่ถูกผู้ปกครองฝ่าย

หนึ่งพาตัวมา	 หลังจากการสมรสระหว่างประเทศสิ้นสุดลง	 และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครอง

ของเด็กแก้ไขปัญหาด้วยความสมัครใจ	 และหากการเจรจาล้มเหลว	 ศาลครอบครัวในกรุงโตเกียว

และนครโอซากาจะเป็นผู้ตัดสิน

	 กฎหมายใหม่นี้จะทำาให้ผู้ปกครองเด็กที่แยกกันอยู่	 ก่อนที่กฎหมายจะมีผล

บังคับใช้สามารถขอรับตัวเด็กคืนได	้ แต่การร้องขอสามารถถูกปฏิเสธได	้ หากเด็กอาศัยอยู่

ในญี่ปุ่นเป็นเวลา	 ๑	 ปีขึ้นไป	 และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข	 และผู้ปกครองสามารถปฏิเสธ

ที่จะส่งตัวเด็กคืนได้		หากเกรงว่ามีการล่วงละเมิดหรือความรุนแรงภายในครอบครัว

  

นายกรัฐมนตรี  ชินโซ  อาเบะ  ของญี่ปุ่น
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เลือกตั้งทั่วไปใน “อิเควทอเรียลกินี” พรรครัฐบาล ส่อคว้าชัยถล่มทลาย
											 วันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ประชาชนชาวอิเควทอเรียลกินี	 ต่างออกไปใช้

สิทธิ์	 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันอาทิตย์ที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ท่ามกลาง

บรรยากาศแห่งความตึงเครียด	 หลังฝ่ายค้านจัดการประท้วงครั้งใหญ่	 เพื่อต่อต้านระบอบ

การปกครองของประธานาธิบดี	 เตโอโดโร	โอเบียง	เอ็นเกมา	เอ็มบาโซโก

											 การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา	 และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 ของสาธารณรัฐ

อิเควทอเรียลกินี	 อดีตดินแดนอาณานิคมของสเปนแห่งนี้	 มีขึ้นภายหลังการลงประชามติ

ในปี	 ๒๐๑๑	 เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ	 ซึ่งนำาไปสู่การจัดตั้งวุฒิสภาเป็นครั้งแรก	

รวมถึงมีการกำาหนดตำาแหน่งรองประธานาธิบดี	 และการจำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งของ

ประธานาธิบดีเอาไว้เพียงแค่	๒	สมัย

											 อย่างไรก็ดี	 แม้ผลการลงประชามติเมื่อปี	 ๒๐๑๑	 ออกมาว่า	 ประชาชน

ชาวอิเควทอเรียลกินี	 ๙๗%	 ให้ความเห็นชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศใน

ประเด็นดังกล่าว	 แต่บรรดาแกนนำาพรรคฝ่ายค้าน	 ต่างลงความเห็นว่า	 ผลการลงประชามติ

ที่ออกมาเต็มไปด้วยความฉ้อฉล

											 รายงานข่าวระบุว่า	 บรรดานักการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มผู้สนับสนุน	 ได้จัดการ

เดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ตามท้องถนนทั้งในกรุงมาลาโบ	 เมืองหลวงของประเทศ	 รวมถึง

ที่เมืองบาตา	 ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด	 เพื่อแสดง

จุดยืนต่อต้านการเลือกตั้งทั่วไป	 ท่ามกลางการ

คาดหมายว่า	 พรรคเดโมเครติก	 ปาร์ตี้	 ออฟ	

อิเควทอเรียลกินี	 ของประธานาธิบดี เตโอโดโร	

โอเบียง	 เอ็นเกมา	 เอ็มบาโซโก	 ซ่ึงเป็นฝ่ายคว้าชัย

ชนะแบบถล่มทลาย โดยกวาดที่นั่งในสภาได้ถึง	

๙๙	จาก	๑๐๐	ที่นั่ง

											 ทั้งนี้	 ประธานาธิบดี	 โอเบียง	 วัย	 ๗๐	 ปี	 ได้ก้าวขึ้นครองอำานาจแบบผูกขาด	

ในดินแดนซึ่งมั่งคั่งไปด้วยน้ำามันทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาแห่งนี้	 มาตั้งแต่เดือน

สิงหาคม	๑๙๗๙	 และถูกประเทศตะวันตก	 รวมถึงกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนโจมตี

มาโดยตลอดถึงการใช้	 “กฎเหล็ก”	 ในการปกครองประเทศ	 รวมถึงสถิติอันเลวร้ายด้านการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประธานาธิบดี  เตโอโดโร โอเบียง 
เอ็นเกมา เอ็มบาโซโก
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“ชาวไต้หวัน” ประท้วง ประชามติ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” หวั่นอันตราย!
										 วันที่	 ๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ประชาชนชาวไต้หวันออกมาประท้วง

หน้ารัฐสภา	 เพื่อต่อต้านการทำาประชามติที่ไม่เป็นธรรมในการตัดสินว่า	 โรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ในเขตคุงเหลียวว่า	 ควรจะสร้างต่อจนสำาเร็จหรือไม่		

	 ประชาชนชาวไต้หวันจำานวนหนึ่งออกมาประท้วงหน้ารัฐสภา	 ในกรุงไทเป

ของไต้หวัน	 พร้อมถือป้ายสีเหลือง-ดำาและตะโกนว่า “หยุดการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่

อันตราย”	 หลังจากรัฐบาลไต้หวันเตรียมการทำาประชามติว่า ควรสร้างโรงไฟฟ้าต่อจนเสร็จ

หรือไม่	 โดยเง่ือนไขของการทำาประชามติคร้ังน้ีคือ ทางการไต้หวันจะยุติการสร้างโรงไฟฟ้า

ต่อเมื่อมีประชาชนเข้าร่วมการลงประชามติเกินกว่า ๕๐%	 ของประชากรทั้งหมดกว่า	

๑๘	 ล้านคน	 ของไต้หวัน	 ซ่ึงหลายฝ่ายมองว่าไม่เป็นธรรม เน่ืองจากเคยมีการทำาประชาพิจารณ์

และมีคนออกมาแสดงเจตจำานงไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าถึง	๗๐%	กระแสการไม่เห็น

ด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้ามีขึ้น ตั้งแต่เกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูจิมาของญี่ปุ่นระเบิดใน

ปี	๒๕๕๔	โดยไต้หวันนั้นตั้งอยู่บนเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก	 และได้รับผลกระทบจาก

เหตุแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง	 ด้านทางการไต้หวันชี้แจงว่า หากไม่สร้างโรงไฟฟ้า	 ไต้หวันจะตก

อยู่ในสภาวะขาดแคลนพลังงาน	 โดยตอนนี้โรงไฟฟ้าของไต้หวัน	 สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้

เพียง	๒๐%	ของการใช้ในเกาะไต้หวันเท่านั้น	และทางการมีแผนจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	๒	

โรงในอนาคต ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า	 ท่ีเป็นปัญหาต้ังอยู่บนเขตคุงเหลียว	 ใกล้กับกรุงไทเป	 ได้เริ่ม

ดำาเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	 ๒๕๕๘	 โดยตอนนี้การ

ดำาเนินการสร้างเสร็จส้ินไปแล้วกว่า	๙๐%

    

“ตุรกี” ประท้วงเดือด “เออร์โดแกน” อ้างฝ่ายค้านยุยงประชาชน

											 วันที่	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 ตำารวจปราบจลาจลใช้แก๊สน้ำาตาเข้าสกัดกั้น

ชาวตุรกีหลายหม่ืนคนท่ีออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐใน	 ๔	 เมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศ	 ขณะท่ี

สถานการณ์การประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปียังคงลุกลามต่อเนื่อง

           ชาวบ้านซ่ึงต้องการให้กำาลังใจแก่ผู้ประท้วง	 ต่างบีบแตรรถยนต์และตีเกราะ	

เคาะไม้เสียงดังสะท้อนไปท่ัวท้ังกรุงอังการา	 และนครอิสตันบูล	 จนถึงช่วงกลางดึกท่ีผ่านมา	

ในขณะที่ตำารวจปราบจลาจลบุกเข้าตะลุมบอนกับผู้ประท้วงนับร้อย	 โดยผู้ประท้วง
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ในเมืองอิซมีร์	 ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันตก

ของตุรกี	 ได้ขว้างปาระเบิดเพลิงใส่ที่ทำาการ

พรรคความยุติธรรมและการพัฒนา	 (AKP)	

ของนายกรัฐมนตรี	ตอยยิบ	เออร์โดแกน	ซึ่ง

ภาพจากสถานีโทรทัศน์เผยให้เห็นอาคาร

บางส่วนเกิดเพลิงลุกไหม้	 ก่อนที่พนักงาน

ดับเพลิงจะดับไฟได้ทันท่วงที

											 ตำารวจตุรกีนำากำาลังเข้าปิดล้อมถนนทุกสายรอบสำานักงานของนายกรัฐมนตรี	

ตอยยิบ	 เออร์โดแกน	 ในนครอิสตันบูล	 และใช้แก๊สน้ำาตาขัดขวางผู้ชุมนุมมิให้เข้าถึงอาคาร

ดังกล่าวได้	 นอกจากนี้	 ยังได้บุกตรวจค้นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงอังการา	 ซึ่งพวกเขา

เชื่อว่ามีผู้ประท้วงเข้าไปกบดานอยู่	และสามารถควบคุมตัวไว้ได้หลายร้อยคน

											 นายกรัฐมนตรี	 เออร์โดแกน	 กล่าวโทษพรรคฝ่ายค้าน	 ซีเอชพี	 ซ่ึงนิยมทางโลกว่า	   

อยู่เบื้องหลังการลุกฮือของประชาชน	ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเพียง	“โจรลักเล็กขโมยน้อย”	และยัง

ระบุว่า	 การปลุกปั่นยุยงครั้งนี้มีเป้าหมาย	 	 เพื่อบั่นทอนคะแนนนิยมของรัฐบาล	 ก่อนจะถึง

ฤดูกาลเลือกตั้งปีหน้า

											 เหตุจลาจลครั้งนี้	 มีชนวนเหตุมาจากการโค่นต้นไม้บริเวณจตุรัสตักซิม	 ในนคร

อิสตันบูล	 ตามแผนปรับปรุงพื้นที่ของรัฐบาลตุรกี	 ทว่าเหตุการณ์กลับบานปลายจนกลาย

เป็นการประท้วงต่อต้านพรรคเอเคพีของ	เออร์โดแกน	ซึ่งมาจากกลุ่มอิสลามิสต์

											 นายกรัฐมนตรีตุรกี	ยืนยันว่า		การปรับปรุงพื้นที่จตุรัสตักซิม	ซึ่งเคยเป็นสถานที่					

จัดชุมนุมประท้วงมาแล้วหลายครั้งในอดีต	จะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน	โดยจะมีการ

ก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่	และจำาลองค่ายทหารสมัยจักรวรรดิออตโตมันไว้ที่นี่ด้วย

											 ด้านพรรคฝ่ายค้าน	ซีเอชพี	ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาปลุกป่ันยุยงของ	เออร์โดแกน	

และชี้ว่า	เหตุจลาจลที่เกิดขึ้นเป็นเพราะชาวตุรกีเหลืออดกับนโยบายของรัฐบาล

											 การเลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของตุรกี	 จะมีขึ้นในปีหน้า	

ต่อด้วยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในปี	๒๐๑๕
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การเมืองกัมพูชาเริ่มระอุ ขับ ส.ส.ฝ่ายค้าน พ้นรัฐสภา
											 วันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๕๖		คณะกรรมการควบคุมพรรคการเมืองกัมพูชา	ซึ่งเป็น

สมาชิกของรัฐบาล	มีมติขับสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน	๒๘	คนพ้น	ส.ส.	หลังพรรคการเมืองเดิม

ของพวกเขา	ยุบพรรคไปรวมกันตั้งพรรคใหม่	ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเดือนหน้า

											 คณะกรรมการควบคุมพรรคการเมืองกัมพูชา	 มีมติว่า	 ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน	

๒๘	 คน	 ควรถูกขับออกจากสมัชชาแห่งชาติ	 ซึ่งก็คือรัฐสภาก่อนการเลือกตั้งในเดือนหน้า	

เพราะพรรคการเมืองของพวกเขารวมพรรคกันเป็นพรรคใหม่	 โดย	 นายเจียม	 เยียป	

ส.ส.พรรคประชาชนกัมพูชา	ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล	กล่าวว่า	ส.ส.	๒๕	คน	จากพรรคสม	รังสี	

และอีก	 ๓	 คน	 จากพรรคสิทธิมนุษยชน	

หมดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกรัฐสภา	เพราะ

พวกเขาลาออกจากพรรคการเมืองเดิม	

เพื่ อ เข้ า ร่ วมกับพรรคกู้ ช าติ กั มพู ชา	

ซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่เกิดจากการ

ยุบพรรคของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน	

แล้วมาตั้งพรรคใหม่

											 นายสม	 รังสี	 ประธานพรรคกู้ชาติกัมพูชา	 ระบุว่า	 การเคลื่อนไหวดังกล่าว	

ผิดกฎหมายและรัฐสภาจะขาดองค์ประชุม	หากขับ	ส.ส.ฝ่ายค้านจริง

											 สมาชิกคณะกรรมการควบคุมพรรคการเมือง	ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด	๑๒	คน	ล้วน

เป็นคนของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ทั้งสิ้น

“ออง ซาน ซูจี” ประกาศต้องการลงชิง ประธานาธิบดีเมียนมาร์

											 วันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นางออง	 ซาน	 ซูจี	 ผู้นำาพรรคฝ่ายค้านเมียนมาร์	

ประกาศเจตนารมณ์ว่า	 จะลงสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีในปี	 ๒๐๑๕	 และเรียกร้องให้

ชาวเมียนมาร์ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์แห่งการปฏิรูปครั้งสำาคัญ

											 นางซูจี	 กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเศรษฐกิจเวิลด์	 อีโคโนมิค	 ฟอรัม	 ออน	

อีสต์	 เอเชีย	 ต่อผู้นำาโลกและนักธุรกิจชั้นนำา	 ซึ่งมาร่วมงานที่กรุงเนปิดอว์	 โดยเรียกร้องให้
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รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งร่างขึ้นสมัยรัฐบาล

ทหาร	 ที่ระบุห้ามเธอลงสมัครตำาแหน่งผู้นำา

ประเทศ	 และเป็นอุปสรรคสำาคัญอยู่ในขณะนี้	

พร้อมทั้ งกล่ าวว่ า 	 เธอต้องการลงชิ งชัย

เป็นประธานาธิบดี	 และเธอค่อนข้างมั่นใจใน

เรื่องนี้	 และหากว่าเธอเสแสร้งว่าเธอไม่อยาก

เป็นประธานาธิบดี	 เธอคงไม่ประกาศอย่าง

ตรงไปตรงมาเช่นนี้

											 รัฐธรรมนูญเมียนมาร์ฉบับปัจจุบัน	 กำาหนดห้ามบุคคลที่มีคู่สมรสหรือบุตรที่

มีสัญชาติอื่นลงสมัครชิงตำาแหน่งผู้นำาประเทศ	 เนื่องจาก	 นายไมเคิล	 อริส	 สามีที่เสียชีวิต

ไปแล้ว	 รวมทั้งบุตรชาย	 ๒	 คน	 ของนางซูจี	 ถือสัญชาติอังกฤษ	 ซึ่งคาดว่าข้อความที่ระบุ

ในรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายคือนางซูจี

											 ทั้งนี้	 การแก้ไขรัฐธรรมนูญของเมียนมาร์	 จำาเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สมาชิกรัฐสภาพม่าถึง	๓	ใน	๔	ขณะที่ปัจจุบัน	๑	ใน	๔	ของ	ส.ส.เมียนมาร์	เป็นเจ้าหน้าที่

ทหาร	ที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

											 นางซูจี	กล่าวว่า	ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า	รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์	เป็นรัฐธรรมนูญ							

ที่แก้ไขยากที่สุดฉบับหนึ่งของโลก	 ดังนั้น	 การแก้ไขจึงจำาเป็นต้องเริ่มต้นจากการแก้ไข

ข้อกำาหนดแห่งกฎหมาย	 ที่ใช้ในการแก้ไขเพิ่มเติมเสียก่อน	 ผู้นำาฝ่ายค้านเมียนมาร์ยังเรียก

ร้องประชาชนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป	 เพราะมิเช่นนั้นแล้ว	 การเปลี่ยนแปลง

อาจส่งผลอันตรายได้ และหากประชาชนรู้สึกว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ปฏิรูป	สถานการณ์ในปัจจุบันก็จะไม่สามารถพลิกผันเป็นอย่างอื่นได้

    

ญี่ปุ่นไฟเขียวตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติ

											 วันที่	๘	มิถุนายน	๒๕๕๖	คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น	อนุมัติการจัดตั้งสภาความมั่นคง

แห่งชาติ	 ตามแบบสหรัฐ	 เพิ่มอำานาจให้นายกรัฐมนตรีจัดการปัญหาความมั่นคง	 หลังญี่ปุ่น								

ถูกเกาหลีเหนือขู่ทำาสงคราม	และพิพาทกับจีนเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก

ออง ซาน ซูจี
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											 นายโยชิฮิเดะ	สุงะ	หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	แถลงข่าวว่า	คณะรัฐมนตรี

ญ่ีปุ่น	 มีมติอนุมัติร่างกฎหมายจัดต้ังสภาความม่ันคงแห่งชาติ	 เพ่ือเพ่ิมอำานาจให้นายกรัฐมนตรี	

ในการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ	 และเพื่อรวมศูนย์อำานาจหน่วยงานด้านความมั่นคง

แห่งชาติ	 ไว้ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 รวมไปถึงศูนย์การติดตามสถานการณ์ด้านความ

มั่นคง	 การรวบรวมข้อมูล	 ข่าวกรอง	 และเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจด้านนโยบาย	 สภา

ความม่ันคงแห่งชาติของญ่ีปุ่นท่ีจะจัดต้ังข้ึนน้ี	 จะคล้ายกับสภาความม่ันคงแห่งชาติของสหรัฐ	

โดยนายกรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล และรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมญ่ีปุ่น จะประชุมกัน

เป็นประจำา	 เพ่ือกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง	 และสามารถเรียกตัวรัฐมนตรีคนอ่ืน ๆ	

เข้าร่วมประชุมด้วย	 ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง	 โดยสภาความมั่นคง

แห่งชาติ จะเป็นศูนย์บัญชาการกลางในการตัดสินใจและออกคำาส่ังทุกอย่าง โดยจะมีการนำาเสนอ

ร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐสภาที่กำาลังเปิดประชุมไปจนถึงวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๖

											 ทั้งนี้	 ญี่ปุ่นรู้สึกว่า	 ถูกคุกคามด้านความมั่นคงหลายอย่าง	 ทั้งการที่ถูก

เกาหลีเหนือขู่ว่าจะเปิดฉากทำาสงครามมาตลอด	 รวมถึงล่าสุดในเดือนเมษายนที่ผ่านมา	

การพิพาทกับจีนในการแย่งหมู่ เกาะในทะเลจีนตะวันออก	 รวมไปถึงการที่คนงาน

ชาวญี่ปุ่นถูกสังหาร	๑๐	คน	ในเหตุการณ์จับตัวประกันไนจีเรีย	นายกรัฐมนตรี	 ชินโซ	อาเบะ	

เคยพยายามเสนอร่างกฎหมายที่เหมือนกันนี้	 มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ	 ๖	 ปีก่อน	 เมื่อครั้งที่เขา

ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก	แต่ร่างกฎหมายถูกถอนออกไป	หลังจากที่เขาต้องลาออก

อย่างกะทันหัน

   

 

รัฐสภากัมพูชา ออกกฎหมายลงโทษ ผู้ไม่ยอมรับความโหดร้ายของเขมรแดง

											 วันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นายเพ็น	 พันหา	 ประธานคณะกรรมาธิการ

ด้านนิติบัญญัติและการยุติธรรม	ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกัมพูชา	กล่าวว่า	 รัฐสภาได้ออก

กฎหมายฉบับใหม่	 กำาหนดโทษผู้ที่ไม่ยอมรับความโหดร้ายของเขมรแดง	 ที่คร่าชีวิต

ชาวกัมพูชาเกือบ	๒	ล้านคน	 ในยุคที่เขมรแดงเรืองอำานาจ	ระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	–	๒๕๒๒		

โดยผู้ที่ละเมิดกฎหมายนี้	 จะถูกลงโทษจำาคุกระหว่าง	 ๖	 เดือนถึง	 ๒	 ปี	 และปรับระหว่าง	

๒๕๐	ดอลลาร์สหรัฐ	ถึง	๑,๐๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ
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										 กฎหมายดังก ล่าว 	 เสนอต่อ

รัฐสภาโดยนายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ของกัมพูชา	

เม่ือเดือนท่ีแล้ว  หลังจาก  นายเข็ม  โซคา	

รองหัวหน้าพรรค	 ซีเอ็นอาร์พี	 พรรคแกนนำา

ฝ่ายค้าน	 กล่าวว่า เรือนจำาโตลสเลงไม่ใช่

เรื่องจริง	 แต่เป็นการจัดฉากของเวียดนาม	

ที่ต้องการย้ำาให้เห็นถึงความโหดร้ายที่เกินจริง

ของเขมรแดง	 ด้านตัวแทนผู้รอดชีวิตจากพรรคกัมพูชาประชาธิปไตย	 กล่าวว่า	 ผู้รอดชีวิต

จากเหตุรุนแรงในยุคเขมรแดงราว	 ๒	 หม่ืนคน	 จะรวมตัวกันท่ีอุทยานเสรีภาพ	 ในกรุงพนมเปญ	

เพื่อประท้วง	กรณี	นายเข็ม	โซคา	แสดงความเห็นปฏิเสธความโหดร้ายของเขมรแดงดังกล่าว

              

กัมพูชา กล่าวหาต่างชาติแทรกแซงกิจการภายใน

	 วันที่	 ๑๐	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 กัมพูชากล่าวหาต่างชาติ	 โดยเฉพาะสหรัฐว่า	

แทรกแซงกิจการภายใน	กรณีแสดงความกังวลต่อการขับ	ส.ส.ฝ่ายค้านพ้นรัฐสภา	ฐานออก

จากพรรคการเมืองเดิม	แล้วไปตั้งพรรคใหม่เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๖

											 รัฐบาลกัมพูชา	 กล่าวหารัฐบาลต่างชาติว่า	 แทรกแซงการเมืองภายในประเทศ	

หลังจากสหรัฐส่งเสียงวิตกกังวลอย่างมากต่อการขับ	 ส.ส.ฝ่ายค้าน	 พ้นสภา	 ก่อนจะมี

การเลือกตั้งในเดือนหน้า	 โดยสมาชิกรัฐสภา	 ๒๘	 คน	 จาก	 ๒	 พรรคการเมือง	 ถูกยกเลิก

การจ่ายเงินเดือน	และตัดสิทธิ์การเป็น	ส.ส.	โดยคณะกรรมาธิการชุดหนึ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่

มาจากพรรครัฐบาล	 เนื่องจาก	 ส.ส.	 ฝ่ายค้าน	 ถูกกล่าวหาว่า	 ละเมิดกฎหมายรัฐสภา	

ด้วยการออกจากพรรคเดิมแล้ว	 ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่	 เพื่อลงสู้ศึกเลือกตั้ง	 แข่งกับ

นายกรัฐมนตรี	ฮุน	เซน	ในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๖

										 	ทั้งนี้	สหรัฐ	ระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่ง	ซึ่งเผยแพร่โดยสถานทูตสหรัฐ	ในกรุง

พนมเปญ	 ว่า	 สหรัฐกังวลอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวดังกล่าว	 ซึ่งขัดแย้งอย่างชัดเจนต่อจิต

วิญญาณของกระบวนการประชาธิปไตยเข้มแข็ง

นายกรัฐมนตรี ฮุน เซน
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										 	 นายฮอร์	 นัมฮง	 รัฐมนตรี

ต่างประเทศกัมพูชา	 แสดงท่าทีผิดหวัง	

ร ะหว่ า งป ระชุ มกั บ เอกอั ค ร ร าชทู ต

ออสเตรเลีย	 เกี่ยวกับข้อวิพากษ์วิจารณ์

ของเจ้าหน้าที่ทูตต่างประเทศบางคนเรื่อง

การเลือกต้ัง	 โดยนายฮอร์	 นัมฮง	 เห็นว่า 

ถ้อยแถลงดังกล่าว	 เป็นการแทรกแซง

กิจการภายในของกัมพูชาโดยสถานทูต

ต่างชาติ

รัฐสภาเวียดนาม ฉีกหน้านายกฯ แห่ลงคะแนน “ไว้วางใจต่ำ ”
          	 วันท่ี	 ๑๒	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 รัฐสภาเวียดนามจัดให้มีการลงคะแนน	

“ไว้วางใจ”	 ผู้นำา	 และเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของรัฐบาลเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์	นายกรัฐมนตรี	

เหงียน	 เต๋ิน	 สุง	 เสียหน้าได้คะแนน	 “ไว้วางใจสูง”	 ไม่ถึงคร่ึงสภา	 ขณะท่ีหน่ึงในสาม	

“ไว้วางใจต่ำา”	 ผลมาจากปัญหาคอร์รัปชันและ

ดำาเนินนโยบายล้มเหลว	 แต่ผู้ว่าการแบงก์ชาติ

อาการหนักกว่า

   								 ผลการลงคะแนนไว้วางใจของสมัชชา

แห่งชาติ	ที่มีสมาชิก	๔๙๘	คน	 ได้รับการยกย่อง

จากสำานักข่าวของทางการเวียดนามว่า	 เป็นการ

ลงมติครั้ง	 “ประวัติศาสตร์”	 ถึงแม้นักเคลื่อนไหว

เรียกร้องประชาธิปไตยหลายคน	 จะมองว่า	 มติไว้วางใจของสภาตรายาง	 จะเป็นแค่ละคร

ปาหี่	 ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม	 เพื่อบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนต่อ

การบริหารงานด้านเศรษฐกิจ	ที่ไร้ประสิทธิภาพและปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้

											 ในการลงมติซึ่งต่อไปจะจัดขึ้นทุกปี	 ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว	

เจ้าหน้าที่ระดับสูง	 ๔๗	 คน	 จำาเป็นต้องได้รับคะแนนไว้วางใจครึ่งหนึ่งของสมาชิกสมัชชา

นายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา

นายกรัฐมนตรี เหงียน เติ๋น สุง
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แห่งชาติ	 ที่พรรคคอมมิวนิสต์กุมเสียงข้างมาก	 เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษ	 ที่อาจ

มีขึ้นในอนาคต	 ผลปรากฏว่า	 จากการลงมติ	 บรรดาผู้นำาสามารถเอาตัวรอดได้ทั้งหมด	

แต่นายกรัฐมนตรี	 กลับได้คะแนนไว้วางใจต่ำากว่าคนอื่น	 ๆ	 ยกเว้น	 นายเหงียน	 ฝ่าน	 บินห์	

ผู้ว่าการธนาคารกลาง

	 มติไว้วางใจถูกแบ่งเป็น	 ๓	 ระดับ	 คือ	 ไว้วางใจต่ำา	 ไว้วางใจ	 และไว้วางใจสูง	

โดย	 นายเหงียน	เติ๋น	สุง	วัย	๖๓	ปี ได้คะแนน	ไว้วางใจสูง	จากสมาชิก	๒๑๐	คน		ไว้วางใจ	

๑๒๒	คน	และไว้วางใจต่ำาถึง	๑๖๐	คน	ทั้งนี้	ตามกฎหมายสภาผู้แทนราษฎร	เจ้าหน้าที่รายใด

ได้คะแนนไว้วางใจต่ำา	ถึง	๒	ใน	๓	ของสภา	จะต้องลาออกจากตำาแหน่ง	หรือต้องเผชิญลงมติ		

หนที่สอง	หรือหากได้คะแนนไว้วางใจไม่ถึงครึ่ง	๒	ปี	ติดต่อกันจะต้องลาออกจากตำาแหน่ง

											 บุคคลที่อยู่ในฐานะเสี่ยงเช่นเดียวกับ	นายเหงียน	เติ๋น	สุง	คือ	นายเหงียน	ฝ่าน	

บินห์	ได้คะแนนเสียงไว้วางใจต่ำาถึง	๒๐๙	เสียง	หรือมากกว่า	๔๐%	ของสภา	และได้คะแนน

ไว้วางใจสูงแค่	๘๘	เสียง

	 เหงียน	 กว่าง	 อา	 นักเคลื่อนไหวและนักเศรษฐศาสตร์	 กล่าวว่า	 ผลที่ออกมา

ไม่ดีนัก	 สะท้อนถึงความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารเศรษฐกิจและระบบธนาคาร

ของทั้งคู่

	 นักวิเคราะห์กล่าวกันว่า	แม้ว่า	นายเหงียน	เติ๋น	สุง	และ	นายเหงียน	ฝ่าน	บินห์						

จะผ่านการลงมติมาได้	 แต่คะแนนที่ต่ำากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแกนนำาคนอื่น	 ๆ	 โดย

ประธานาธิบดี	 เจือง	เติ่น	ซาง	ที่ได้คะแนนไว้วางใจสูง	๓๓๐	คะแนน	และไว้วางใจต่ำาเพียง	

๒๘	 คะแนน	 สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคคอมมิวนิสต์	 โดยเฉพาะความ

ไม่พอใจผลงานของนายกรัฐมนตรี	 ท้ังด้านการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในรัฐบาลและด้านเศรษฐกิจ
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คณะกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร

  คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎร 

แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ปี ๒๕๕๑ แก้ปัญหาที่ดิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณ

อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี หลังจากประชาชน

ในพื้นที่ขอความเป็นธรรมออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

  วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 

ท่ีมีพลตำารวจเอก วิรุฬห์ พ้ืนแสน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

ได้พิจารณาติดตามผลการศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนของ

นายมาหามัดบีดิง สาและ พร้อมคณะ ขอความเป็นธรรม

กรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำาบลโต๊ะเต็ง อำาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

พลตำ�รวจเอก วิรุฬห์   พื้นแสน
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ขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณที่อยู่อาศัยก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ

บูโด - สุไหงปาดี ปี ๒๕๔๒ ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

แล้วเห็นว่า แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวง

ท รัพยาก ร ธ ร รมช า ติและ ส่ิ ง แวด ล้อม 

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรมท่ีดิน และผู้ แทนจั งหวัดนราธิวาส 

ควรดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ท่ีเสนอ

แนวทางเห็นชอบให้แก้ไขปัญหาที่ดิน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่บริเวณอุทยาน

แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี โดยให้ประชาชนตัดโค่นยางพาราที่หมดอายุ เพื่อปลูกใหม่

ทดแทนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๔ ของพื้นที่ดิน เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และจัดให้มีกลไกการทำางาน พร้อมดำาเนินการพิสูจน์สิทธิและการทำาประโยชน์ที่ดิน

ของประชาชน ตลอดจนเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นอกเขตอุทยานแห่งชาติและนอกเขต

ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกรมที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริง

ในปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการดำาเนินการรังวัดที่ดิน เนื่องจากขาดแคลนช่างรังวัดเดิน

สำารวจที่ดิน ดังนั้น ทางคณะกรรมาธิการจึงขอให้กรมที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลในพื้นที่เข้า

มาทำางานให้เพียงพอด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีมติให้ส่งบันทึกการประชุมให้กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร แนะรัฐแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำาด้วยการส่งเสริมให้ใช้

ยางพาราในประเทศมากขึ้น พร้อมชี้ การแทรกแซงราคายางจำาเป็นต้องทำาแต่ต้องไม่เป็น

ภาระด้านงบประมาณของภาครัฐมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรณีไฟฟ้าดับ 
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แนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ 

หวั่นอาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเหมือนพื้นที่ภาคใต้

  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายเชน เทือกสุบรรณ 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาเร่ืองสถานการณ์

ราคายางพาราของประเทศและมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือ

เกษตรกรที่ปลูกยาง โดยได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง และตัวแทน

เกษตรกรชาวสวนยางพารา เข้าร่วมการประชุม

และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ หลังจากการ

พิจารณาร่วมกันแล้ว คณะกรรมาธิการได้

มีข้อเสนอแนะในเรื่องการแก้ไขปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ำาว่า ควรส่งเสริมการแปรรูปยางพารา

เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ยางพารา

ภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออก นอกจากนี้ ควรมีมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราท้ังมาตรการในระยะส้ัน และมาตรการในระยะยาว

ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่วนกรณีการแทรกแซงราคายางพารานั้น คณะกรรมาธิการเห็นว่า 

มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการแต่ต้องใช้มาตรการควบคู่ไปด้วย เช่น การลดต้นทุนการ

ปลูกยางพาราของเกษตรกร ทั้งนี้ การแทรกแซงราคายางพาราต้องไม่ให้เป็นภาระด้าน

งบประมาณของภาครัฐมากเกินไป

 วั นที่  ๕  มิ ถุ น ายน  ๒๕๕๖ 

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน 

สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

น�ยเชน  เทือกสุบรรณ
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แห่งประเทศไทย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง 

เข้าร่วมประชุมพิจารณากับคณะกรรมาธิการ เพื่อประชุมพิจารณาเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับ

ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวว่า เกิดจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมจาก

ภาคกลางไปยังภาคใต้ ช่วงจอมบึง – บางสะพาน ๒

ขัดข้องทำาให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าจากภาคกลาง

สู่ภาคใต้ได้ ด้านนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ชี้แจงว่า 

ปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

สร้างโรงไฟฟ้าในหลายพื้นที่ของภาคใต้ เพราะ

การสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องยึดหลักการสร้างความ

เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนจึงจะดำาเนินการ

ก่อสร้างได้

  อย่างไรก็ตามเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีปัญหาไฟฟ้าดับ

ในพื้นที่ภาคใต้ ๑๔ จังหวัดนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหา ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรที่จะต้องพัฒนา

สายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศให้เป็นสายส่งแรงสูง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หรือมากกว่าทั้งหมดเพื่อ

ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจเกิดขึ้นอีก ส่วนกรณีการสร้างโรงไฟฟ้านั้นคณะกรรมาธิการ

เห็นว่า ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง ถ้าสร้างจะสร้างในพื้นที่ใด และต้อง

ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบและเห็นถึงความจำาเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าด้วย

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ  สภาผู้แทนราษฎร  เตรียมชูจังหวัดพะเยา นำาร่อง

รณรงค์ลดผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ด้านประธานคณะกรรมาธิการฯ ห่วงเกษตรกร

และผู้ใช้แรงงาน หลังพบมีพฤติกรรมดื่มเหล้าเถื่อนทุกวัน

น�ยพงษ์ศักดิ์   รักตพงศ์ไพศ�ล
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  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร โดยนางสาวอรุณี ชำานาญยา เป็นประธานคณะ

กรรมาธิการฯ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการแก้ไข

ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน และแนวทางการควบคุม

แหล่งผลิตและจำาหน่ายสุราในแต่ละพื้นที่ โดยผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 

กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถิติขอจดทะเบียนผลิตสุราพื้นบ้านแล้ว รวมทั้งประเทศมี ๑,๔๕๖ แห่ง 

แต่ภายหลังมีหลายกลุ่มมาขอยกเลิกเพราะในชุมชนมีกิจกรรมรณรงค์ลดเหล้าอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกับผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ระบุว่า ปัจจุบันได้มีการขอยกเลิกสหกรณ์สุรา

พื้นบ้านแล้วถึงร้อยละ ๙๐ เนื่องจากเงื่อนไขการจำาหน่ายมีมากและยุ่งยาก ด้านผู้แทน

กรมสรรพสามิตกล่าวว่า ขณะนี้กรมสรรพสามิตสามารถควบคุมดูแลคุณภาพการผลิต

และขายสุราได้ร้อยละ ๙๐ แต่ที่น่าเป็นห่วงสุดคือสุราเถื่อน ที่ภาคเหนือระบาดมากที่สุด 

ขณะที่ผู้แทนศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุว่า พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยภาพรวมยังขาดความเข้มแข็งในเชิง

นโยบาย อีกทั้งการนำานโยบายไปปฏิบัติยังขาดความ

เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้อำานวยการสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชี้แจงว่า 

ทางหน่วยงานได้กำาหนดแผนหลักในการดำาเนินงาน

ไว้ ๑๓ แผน โดยหนึ่งในแผนคือควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิ ด่ืมไม่ขับ ต้ังสติก่อนสตาร์ท 

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ท่ีจะมุ่งเน้นให้

ประชาชนใช้เวลาสังสรรค์อย่างสร้างสรรค์แทนการสังสรรค์

ด้วยการด่ืมเหล้า ท้ังน้ี หลังรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีประชุมกรรมาธิการฯ เสนอ

ให้มีการบรรจุพิษภัยของสุราไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือให้เด็ก ๆ  ตระหนักถึงปัญหาและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากสุรา และปฏิเสธสุราเม่ือเติบโตข้ึน ขณะท่ีประธานคณะกรรมาธิการฯ 

แสดงความเป็นห่วงประชาชนรากหญ้าท่ีเป็นเกษตรกรใช้แรงงาน ท่ีมีพฤติกรรมด่ืมเหล้าเถ่ือน

ทุกวัน เพราะพบว่า ผู้ผลิตเหล้าเถ่ือนบางรายเติมยาฆ่าหญ้าลงไปในกระบวนการผลิต ซ่ึงเป็น

อันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เบ้ืองต้นคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดนำาร่องในการลดผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก่อนขยายความร่วมมือ

ไปสู่ทุกจังหวัดต่อไป
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คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร พบแม่น้ำาเจ้าพระยา มีคุณสมบัติ

อยู่ในเกณฑ์เป็นมรดกโลก พร้อมส่งต่อให้กรุงเทพฯ ศึกษาความเป็นไปได้ และเปิดเวทีแสดง

ความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง หวังเมื่อได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน สภาพแม่น้ำาและ

ชุมชนจะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเกี่ยวกับ

เส้ นทางศึ กษาธรรมชาติบริ เวณ

เขาพลายดำา อำาเภอสิชล จังหวัด

นครศรีธรรมราช ยืนยัน มีขนาดใหญ่

เกินไปส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

พ ร้ อ ม เ ต รี ย ม ล งพื้ น ที่ ห า ข้ อ มู ล

ข้อเท็จจริง

 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายนริศ ขำานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลัง

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นมรดกโลกว่า 

คณะกรรมาธิการได้หารือร่วมกับสำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ และกรมศิลปากร จากแนวคิดที่มองเห็นแม่น้ำาสำาคัญหลายสายได้รับ

การประกาศเป็นมรดกโลกท้ังในด้านธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแล้ว อาทิ แม่น้ำาดานูบ แม่น้ำาไรน์ 

ในขณะที่แม่น้ำาเจ้าพระยาช่วงกรุงเทพฯ เป็นเส้นทางของมรดกทางวัฒนธรรม มีวิถีชุมชน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นท่าเรือ และเป็นเมืองหลวงของไทย

ทั้งในอดีต สมัยกรุงธนบุรี และในปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเข้าเกณฑ์การพิจารณาประกาศเป็นมรดก

โลกอยู่หลายข้อจากจำานวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ คณะกรรมาธิการจึงขอให้กรุงเทพฯ ศึกษาและ

ดำาเนินการแบบคู่ขนานว่าหากมีการประกาศเป็นมรดกโลกจะมีปัญหา อุปสรรค อย่างไรบ้าง 

พร้อมขอให้มีการแถลงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ

คิดเห็นในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชนที่อยู่ริมน้ำาเจ้าพระยา 

เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งมีรองนายกฯ เป็นประธานต่อไป
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 นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการขอขึ้นทะเบียนว่า อาจมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะยังมี

การปล่อยน้ำาเสียลงสู่แม่น้ำา มีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารสูงอยู่ริมน้ำา แต่ในส่วนของชุมชน

ที่อยู่อย่างหนาแน่นหรือห้างร้านต่าง ๆ เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบเพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็น

วิถีชุมชน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วไทยจะได้รับประโยชน์ 

โดยแม่น้ำาเจ้าพระยาจะได้รับการรักษาคุ้มครอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลายเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวสำาคัญ และยังเป็นการยกระดับสิ่งที่มีคุณค่าสำาคัญของไทยให้ทั่วโลกได้รู้

 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมพิจารณากรณีการก่อสร้างเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติบริเวณเขาพลายดำา อำาเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 

เส้นทางจักรยานภูเขาและเส้นทางอ่าว

ท้องยาง – อ่าวท้องหยี และกิจกรรม

การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

พร้อมก่อสร้างถนนในพื้นที่เขาพลายดำา

ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล 

อำ า เ ภ อ สิ ช ล  –  อำ า เ ภ อ ข น อ ม 

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อ

คณะกรรมาธิการ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีขนาดกว้างเกินความจำาเป็น

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลให้มีการบุกรุก

พื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น

  ทั้งนี้ ภายหลังการพิจารณาร่วมกันคณะกรรมาธิการเห็นว่า กรมป่าไม้ควรนำา

ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการในประเด็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่คณะกรรมาธิการ

เห็นว่ามีขนาดที่กว้างจนเกินไปไปประกอบการพิจารณา อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไม่ควรที่จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนในพื้นที่เขาพลายดำา โดยหลังจากนี้

คณะกรรมาธิการจะลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือตรวจสภาพข้อเท็จจริงของการดำาเนินการก่อสร้างเส้นทาง

ศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เขาพลายดำา อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

   คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร เร่งการรถไฟแห่งประเทศไทย

แก้ปัญหาการเช่าที่ดินของชาวชุมชนตลาดรถไฟสงขลา พร้อมแนะบริเวณดังกล่าวเป็นเขต

โบราณสถานต้องอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะป้ายสถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการประชุมพิจารณา

การก่อสร้างเสาตอม่อของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ( รฟม.) ซึ่งเกิดผลกระทบ

ต่อประชาชน

 วันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

ท่ีมีนายเจือ ราชสีห์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

ได้มีการพิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่อง

ขอความเป็นธรรมของนายบวร วัฒนาวีรวงศ์ 

ประธานชุมชนตลาดรถไฟสงขลา กรณีความ

เดือดร้อนของประชาชนชาวชุมชนตลาดรถไฟ

สงขลา จากการเช่าอาคารพาณิชย์ ของบริษัท 

มิตรทองสงขลา จำากัด ซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ในที่ดินของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากสำานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา 

และผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมและ

ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ โดยหลังการพิจารณาพบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการ

ที่บริษัทมิตรทองสงขลา จำากัด ซึ่งเช่าที่ดินบริเวณชุมชนตลาดรถไฟสงขลาจากการรถไฟ

แห่งประเทศไทยได้ทำาสัญญาเช่าย้อนหลังและเรียกเก็บค่าเช่า โดยกำาหนดอัตราค่าเช่า

เป็นราคาใหม่ และประชาชนในชุมชนหรือผู้เช่าช่วงไม่ชำาระค่าเช่าตามที่บริษัทกำาหนด 

ทั้งนี้ จากการพิจารณา คณะกรรมาธิการเห็นว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยควรแก้ปัญหา

ด้วยการให้บริษัทท่ีเช่าท่ีดินกับการรถไฟฯ ลดค่าเช่าพ้ืนท่ีแก่ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

และไม่ควรละเลยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 

บริเวณดังกล่าวนั้นมีเขตโบราณสถานอยู่ด้วย ดังนั้น จึงขอให้อนุรักษ์โบราณสถานไว้ 

โดยเฉพาะป้ายสถานีรถไฟสงขลา

น�ยเจือ  ร�ชสีห์



ผ
ล
ก
ารป

ระชุมคณ
ะกรรมธิการ

79

 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร 

ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของนายอดุลย์ โยธาสมุทร กรณีขอประสานและให้ชี้แจงแนวทาง

การดำาเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินช่วงบางพลัด เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการก่อสร้างมีแนวทางที่จะเวนคืนที่ดินของประชาชนเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างเสาตอม่อ

รถไฟฟ้าเป็นรูปตัวยูคว่ำาคร่อมอุโมงค์ทางลอดโดยใช้บริเวณพื้นที่ทางเท้าบางส่วนซึ่งทำาให้

ประชาชนในพื้นที่ประมาณ ๘๔ คน ได้รับผลกระทบ ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟัง

คำาชี้แจงจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย (รฟม.) แล้วเห็นว่า แนวทาง

การแก้ปัญหาเพื่ อลดการเวนคืนที่ ดินของ

ประชาชนควรแก้ปัญหาโดยการปักเสาตอม่อ

รถไฟฟ้าลงตรงกลางอุโมงค์ทางลอด แต่ทั้งนี้

ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานครด้วย 

เพราะการก่อสร้างโดยวิธีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกำาแพงอุโมงค์

และจะทำาให้ช่องทางการจราจรลดลงจาก ๓ ช่อง เหลือเพียง ๒ ช่อง ดังนั้น 

ทางคณะกรรมาธิการจึงเสนอแนะให้ รฟม. จัดทำาหนังสือไปยังกรุงเทพฯ เพื่อเห็นชอบให้ใช้

แนวทางการก่อสร้างตอม่อ (ตัววาย) ลงบริเวณกลางอุโมงค์ เพราะเป็นแนวทางการก่อสร้าง

ที่มีผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบอุโมงค์แยกบางพลัดน้อยที่สุด

 

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ระบุ กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมากขึ้น แต่คุณภาพการศึกษาไทยกลับ

ลดลง พร้อมแนะกระทรวงศึกษาธิการต้องคำานึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นหลักในการบริหาร

จัดการงบประมาณ นอกจากนี้ยังประชุมเร่งสอบปัญหาที่เกิดจากแนวนโยบาย  ยุบ ควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก พบหลายชุมชนมีความหวงแหนสถานศึกษาที่ต่างเข้าไปมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการจึงต้องการให้อยู่คู่ชุมชน  

  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่มี

นายประกอบ รัตนพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาภาพรวมการ
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บริหารและการดำาเนินงานของสำานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน และสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเสนอขอ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานดังกล่าว

เข้าร่วมประชุมพิจารณาด้วย ทั้งนี้ หลังการพิจารณา 

คณะกรรมาธิการเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๗ เป็นจำานวนมาก 

เพื่อนำาไปใช้บริหารจัดการตามนโยบายการพัฒนา

ระบบการศึกษาของประเทศ แต่จากการติดตามการประเมินกลับพบว่า คุณภาพการศึกษา

ของนักเรียนกลับสวนทางกับงบประมาณท่ีได้รับ และภาพรวมในด้านการศึกษาก็ต่ำากว่าเกณฑ์ 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีจำานวนมากที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และคุณธรรมจริยธรรม

ของเด็กน้อยลง ดังนั้น จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการได้คำานึงถึงประเด็นคุณภาพการ

ศึกษาเป็นหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ

  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ยังได้เสนอแนะถึงแนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องปรับกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาการ เน้นการฝึกวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมด้วย ส่วนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. นั้น ควรส่งเสริมให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์อย่างแท้จริง

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา 

สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาถึงแนวนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ

รัฐบาล ซึ่งพบว่า ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำากว่า ๑๒๐ คน มีจำานวนกว่า 

น�ยประกอบ  รัตนพันธ์
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๑๔,๐๐๐ แห่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งเกือบครึ่งหนึ่งของจำานวนนี้เป็นโรงเรียน

ที่มีนักเรียนต่ำากว่า ๖๐ คน ทำาให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ต้องทำาแผนบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ที่มาให้ข้อมูล ได้เสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใช้บริหารจัดการมากกว่าท่ีจะยุบควบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 

ในขณะที่ผู้นำาชุมชนจากจังหวัดกาญจนบุรี และเชียงใหม่ระบุว่า ชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วม

สำาคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งถูกสร้างมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นที่

หวงแหนของคนในชุมชน  ด้านเลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย กล่าวเพิ่มเติม

ว่า แนวนโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำากว่า ๖๐ คน จะส่งผลกระทบ

ต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ยากจน และยังมีภาวะเสี่ยง

จากอุบัติเหตุ จึงเสนอแนะให้ยุติและทบทวนนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเร่งด่วน 

และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนา พร้อมเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องรับบทบาท

จากผู้จัดการศึกษามามีบทบาทในการสนับสนุนภาคีต่าง ๆ ในสังคมให้เป็นผู้จัดการศึกษา

   ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตภายหลังการพิจารณาว่า ปัญหาแนว

นโยบายในการยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากการกระจายอำานาจของ สพฐ.

ให้เขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใต้ความไม่พร้อมของสถานศึกษา จึงไม่สามารถทำาให้เกิดคุณภาพได้ 

สพฐ.จึงควรปรับบทบาทด้วยการเข้ามาสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

ให้เกิดต้นแบบแก่โรงเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมท้องถิ่นและเอกชน

เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจะต้อง

ทราบดีว่าไม่สามารถรอการจัดสรรงบประมาณได้เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องปรับบทบาท

ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ เพื่อขอรับการ

สนับสนุนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน ที่สำาคัญกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง

ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อย่างรอบด้านเพื่อประกอบการ

พิจารณากำาหนดนโยบาย
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร แนะกรมการปกครองพิสูจน์

สัญชาติบิดามารดานักเรียนโรงเรียนแครายเกษตรพันธุ์พิทยา ก่อนออกบัตรประจำาตัว

ประชาชนหรือหลักฐานทะเบียนราษฎร์ให้เด็กนักเรียน รวมทั้งประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญาฯ หลังสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

ร้องให้ตรวจสอบเพราะเข้าข่ายตัดการถ่วงดุล ให้อำานาจตำารวจสอบคดีอาญาฝ่ายเดียว 

  วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายชัย ชิดชอบ 

ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

ผลการพิจารณาเร่ืองของนายศุภพงศ์ แดงไม้ ครูชำานาญการ 

โรงเรียนแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จังหวัดสมุทรสาคร 

ตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อน ขอให้พิจารณาเพื่อให้เด็ก

มีบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ 

เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา เนื่องจากบิดาและมารดาของ

นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีน้ีระบุว่าเป็นคนสัญชาติ

ล้ัวหรือไทยล้ือ แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะไม่เคยแจ้งสำารวจไว้ 

และเมื่อไปขึ้นทะเบียนจึงได้สัญชาติพม่าแทน ทำาให้เกิดปัญหาทางทะเบียนราษฎร์แก่บุตร

มาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังคณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงจากอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำานวยการ

สำานักบริหารการทะเบียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้อง ได้มีข้อสังเกตและความเห็นว่า 

กรณีนี้ควรมีการพิสูจน์ว่า บิดาและมารดาผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นบุคคลสัญชาติลั้วหรือ

ไทยลื้อตามการกล่าวอ้างหรือไม่ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้อง 

และหาแนวทางในการช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้สิทธิของบุคคลที่ควรจะได้รับจากการเป็น

ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยและเป็นบุตรของบุคคลที่มีเชื้อชาติตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

ในการได้สัญชาติไทยต้องสูญเสียไป โดยคณะกรรมาธิการขอให้กรมการปกครองดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเร่ืองน้ีแล้วแจ้งผลความคืบหน้ามายังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาต่อไป

 วันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงาน

น�ยชัย  ชิดชอบ
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สอบสวนฝ่ายตำารวจ พ.ศ. .... หลังพันโท กมล ประจวบเหมาะ นายกสมาคมนักปกครอง

แห่งประเทศไทย ขอให้ตรวจสอบเพราะร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีลักษณะให้ฝ่ายตำารวจ

รับผิดชอบการสอบสวนคดีอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว 

คัดค้านร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา

ของฝ่ายปกครอง โดยหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วม

กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องถึง ๒ ครั้งเพื่อพิจารณา

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทางสมาคมนักปกครองเห็นว่า 

มี ๓ มาตรา คือ มาตรา ๔, ๘ และ ๑๐ ท่ีเข้าข่ายเป็นการตัด

อำานาจการควบคุมการสอบสวนคดีอาญาและสอบสวน

คดีอาญาของฝ่ายปกครอง อีกทั้งเห็นว่า กฎหมาย ๑๖ 

ฉบับดังกล่าว เป็นเพียงการให้บริการประชาชนแบบ

เบ็ดเสร็จเท่านั้น ไม่ใช่หัวใจหลักในการสอบสวนคดี

อาญา ขณะที่ทางอัยการสูงสุดเห็นว่า ในมาตรา ๘ และ ๑๐ เป็นการตัดการถ่วงดุลอำานาจ

ของฝ่ายปกครองในประเด็นการควบคุมการสวบสวนคดีอาญา ส่วนทางตำารวจยืนยันว่า 

ตำารวจและฝ่ายปกครองยังคงทำางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหา และร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

จะช่วยลดปัญหาการทำางานที่ซ้ำาซ้อน อย่างไรก็ตาม หลังรับทราบคำาชี้แจงจากทุกฝ่ายแล้ว 

ทางคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ในปัจจุบันยังมีประชาชนอีกมากที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

และอาจได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงนี้ที่ให้อำานาจทางตำารวจ

แต่ฝ่ายเดียว จึงเห็นว่าควรคงอำานาจการถ่วงดุลการสอบสวนของฝ่ายปกครองไว้ 

เพราะฝ่ายปกครองมีความใกล้ชิดประชาชน ทำาให้ ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากกว่า 

ขณะเดียวกันแม้ทั้งฝ่ายตำารวจและฝ่ายปกครองยืนยันว่าทำางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหา 

แต่จากข้อมูลท่ีทางตำารวจระบุว่า กฎกระทรวงดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาการทำางานท่ีซ้ำาซ้อน 

กลับแสดงให้เห็นว่า การทำางานร่วมกันระหว่างสองฝ่ายไม่เป็นไปด้วยดี เพราะการชี้แจง

ของฝ่ายตำารวจมีความขัดแย้งกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษา

ในประเด็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามคำาร้องของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย 

โดยให้คณะทำางานดังกล่าวดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน ก่อนรายงานให้

คณะกรรมาธิการทราบต่อไป

พันโท กมล   ประจวบเหม�ะ
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คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบปัญหาการออกโฉนดท่ีดินทับซ้อนกันระหว่างตำาบลดงพญาเย็น 

อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กับตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ระบุเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ต้องรอดูแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก่อนพิจารณาอีกครั้ง

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพลตำารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบการออก

โฉนดที่ดินทับซ้อนคลองมวกเหล็ก ตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำานักเทคโนโลยีทำาแผนที่ กรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เบื้องต้นปัญหาเกิดจากการ

ออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกันระหว่างตำาบลดงพญาเย็น อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

กับตำาบลมวกเหล็ก อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้รับรองแนวเขตที่ดินที่มีปัญหา ดังนั้น คณะกรรมาธิการ

จึงเห็นว่า เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงขอให้สำานักเทคโนโลยีทำาแผนที่ จัดส่ง

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณลำาห้วยมวกเหล็กให้แก่คณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการ

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

พลตำ�รวจโท วิโรจน์  เป�อินทร์
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้ำารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หวังเพิ่มโอกาส

ทางการค้าเพิ่มขึ้น

  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายอนุรักษ์ นิยมเวช เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 

ได้พิจารณาเรื่องการพัฒนาการคมนาคมขนส่งสินค้าทางน้ำา 

เนื่องจากเห็นว่า การคมนาคมขนส่งทางน้ำาเป็นระบบขนส่ง

ที่ต้นทุนต่ำา หากมีการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำาทั้งระบบ

ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้จะถือเป็นการ

สร้างโอกาสทางการค้าให้กับประเทศเพ่ิมข้ึน ภายหลัง

คณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้แทนกรมเจ้าท่า 

กรมทางหลวงชนบท การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือ

แหลมฉบัง แล้วเห็นว่า การขนส่งทางน้ำาภายในประเทศ

ควรมีการบูรณาการในการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ำาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งกรมเจ้าท่า และกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดอุปสรรคในการเดินเรือในแม่น้ำาเจ้าพระยา 

แม่น้ำาป่าสัก รวมทั้งพิจารณาวางแผนการขนส่งสินค้าจากประเทศพม่าผ่านทางแม่น้ำา

ปิงสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา ขณะที่การขนส่งทางน้ำาระหว่างประเทศควรมีการจัดระบบขนส่ง

ของท่าเรือแหลมฉบังให้เชื่อมต่อกับท่าเรือ เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น 

รวมถึงพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้มีแนวทางการใช้พ้ืนท่ีของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ให้สมประโยชน์มากย่ิงข้ึน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการสร้างท่าเรือในภาคตะวันตก 

เพื่อเชื่อมต่อกับท่าเรือทวายในอนาคตต่อไปด้วย

น�ยอนุรักษ์  นิยมเวช
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

  คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบกรณีชายชุดดำาในเหตุการณ์การชุมนุมทางการ

เมือง ช่วงปี  ๒๕๕๓ พร้อมเร่งอธิบดีดีเอสไอ ส่งเอกสารชี้แจง หลังจากตัวแทนดีเอสไอ ระบุ

ไม่สามารถส่งเอกสารให้คณะกรรมาธิการได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวน

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมือง การส่ือสารมวลชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย ศรีหล้า 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาศึกษาเพื่อหา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชายชุดดำา หรือกลุ่มบุคคลที่มีการใช้

อาวุธสงครามในการชุมนุม จากกรณีเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

โดยมีพันตำารวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์  ผู้แทนจาก

กรมสอบสวนคดีพิ เศษ หรือดี เอสไอ เข้ าชี้ แจงต่อ

คณะกรรมาธิการ ซึ่งพบว่า คดีที่เกี่ยวเนื่องกับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำานวน ๔๑ คดี 

เป็นคดีพิเศษกรณีผู้เสียชีวิต จำานวน ๓๓ คดี คดีพิเศษกรณีบาดเจ็บ จำานวน ๘ คดี 

ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตที่ศาลมีคำาสั่งในสำานวนชันสูตรพลิกศพแล้วมีจำานวน ๖ ราย ทั้งนี้ ผู้แทน

จากดีเอสไอได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำาเนินการสอบสวนกรณีดังกล่าว ทั้งในเรื่องสาเหตุการ

เสียชีวิตและการบาดเจ็บ รวมถึงความคืบหน้าทางคดีน้ัน อยู่ระหว่างการสอบสวน อย่างไรก็ตาม

ไม่สามารถส่งเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการได้ เพราะเอกสารมีความเกี่ยวข้องกับพยาน

  ทั้งนี้ หลังการรับฟังคำาชี้แจงจากผู้แทนของดีเอสไอแล้ว คณะกรรมาธิการ

เห็นว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องทำาหนังสือชี้แจงถึงเหตุผลว่า เพราะเหตุใดจึงไม่

สามารถส่งเอกสารสำานวนการสอบสวนให้กับคณะกรรมาธิการเพื่อใช้ในการพิจารณาได้ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังต้องศึกษาข้อมูลและ

รับฟังการชี้แจงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเตรียมเชิญอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าชี้แจง

ต่อคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป

น�ยศุภชัย   ศรีหล้�



ผ
ล
ก
ารป

ระชุมคณ
ะกรรมธิการ

87

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

เร่งติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำา แนะควรรักษาเสถียรภาพยางพาราไม่ให้ต่ำา

กว่า ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม และพิจารณาจัดโซนนิ่งในการปลูกยางพาราใหม่ทั้งหมด    

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม                          

สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวิชัย ล้ำาสุทธิ เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามการ

แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำา โดยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประกาศเขตเหมาะสมในการปลูกยางพารา (โซนนิ่ง) 

และสภาพที่ดินที่รัฐบาลจัดสรรให้ยังไม่มีความเหมาะสม การจัดสรรต้นพันธุ์ยางพารา

ให้แต่ละภาคมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ส่วนข้อควรคำานึงในการระบายยางพาราออกจากสต็อกน้ัน 

หน่วยงานได้เสนอว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายขายยางพาราที่มีอยู่ในสต็อก 

เพราะขณะนี้ตลาดยังมีความผันผวนเรื่องราคาและยางพาราเป็นสินค้าที่เก็บรักษาได้ 

จึงควรรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาดีหรือถ้าจะขายยางพาราออกควรขายเฉพาะตลาด

ภายในประเทศเท่านั้น และควรรอให้ตลาดมีราคาขายได้ในจุดที่เกษตรกรคุ้มทุนและ

ยางพารามีราคาดีพอสมควรจึงขายยางพารา ซึ่งปกติรอบของราคา (Cycle) ยางพาราที่มี

ราคาขึ้นลงจะอยู่ที่ประมาณ ๔ - ๕ ปี

  หลังรับฟังข้อมูลและปัญหาของเกษตรกร คณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรให้มี

การรักษาเสถียรภาพของยางพาราให้ได้ราคาไม่ต่ำากว่า ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม ให้มีนโยบาย

ผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราให้มากที่สุด มีการพิจารณาเขตความเหมาะสมในการปลูก

สวนยางพารา (โซนนิ่ง) ใหม่ทั้งหมดและศึกษาในรายละเอียดของคุณภาพดิน ณ พื้นที่

จุดปลูก ปริมาณน้ำาฝน พันธุ์ยางพารา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมหารือกับผู้ผลิตยางพารา

รายใหญ่จาก ๓ ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ให้รักษาเสถียรภาพยางพาราให้ได้ 

นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการขายยางพาราภายในประเทศ

ให้มากขึ้นหรือให้มีการหยุดการส่งเสริมการขายยางพาราและให้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้และจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของ

ผู้ผลิตและเป็นผู้นำาการส่งออกยางพาราให้มากที่สุด

a a a a a
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คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่ดูงานการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดอุดรธานี	 พร้อมติดตามผลปัญหาออกหนังสือรับรอง

การทำาประโยชน์ในพื้นที่

											 วันที่	 ๑๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ที่หอประชุมใหญ่	

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	

สภาผู้แทนราษฎร	นำาโดยนายชัย	ชิดชอบ	ประธานคณะกรรมาธิการ

การปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมคณะกรรมาธิการ

การปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	 ได้เดินทางมาดูงานการบริหาร

งานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดอุดรธานีพร้อมติดตาม

ผลการแก้ไขปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	
นายชัย   ชิดชอบ
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(น.ส.๓ก.)	 โดยอาศัยหลักฐาน	ส.ค.๑	เลขที่	๒๘	หมู่ที่	๗	(๑๓)	ตำาบลหนองแสง	 (พันดอน)	

อำาเภอหนองแสง	 (กุมภวาปี)	 จังหวัดอุดรธานี	 โดยมีนายชยพล	 ธิติศักดิ์	 รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดอุดรธานี	นำาข้าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ	พร้อมบรรยายสรุป

	 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวว่า	การมาครั้งนี้เป็นผลมาจากการประชุมของคณะกรรมาธิการ	เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	

๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปแผนงานการศึกษาดูงาน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ดูงานแนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดอุดรธานี	 โดยรับทราบผล

การดำาเนิน	ปัญหาอุปสรรค	และข้อเสนอแนะ

	 ทั้งนี้	 เพื่อให้นำาผลการศึกษาดูงานนำาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

ต่อไป	 และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค	

ประกอบกับการพิจารณาแผนงานโครงการ	 คณะกรรมาธิการจึงได้เดินทางศึกษาดูงาน

ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

	 ภายหลังรับฟังแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี	 และรับฟังผลการดำาเนินงานความ

คืบหน้าของปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำาประโยชน์เสร็จแล้ว	 คณะกรรมาธิการ

ได้ลงพ้ืนท่ีพิพาทในการขอหนังสือรับรองการทำาประโยชน์	 (น.ส.๓ก.)	 โดยอาศัยหลักฐาน	

ส.ค.๑	 เลขที่	 ๒๘	 หมู่ที่	 ๗	 (๑๓)	 ตำาบลหนองแสง	 (พันดอน)	 อำาเภอหนองแสง	 (กุมภวาปี)	

จังหวัดอุดรธานี	เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกไปประกอบผลการพิจารณาต่อไป

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	 สภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่เกาะพยาม	

จังหวัดระนอง	 ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อรับทราบปัญหาของเกาะ	 หลังการ

ท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง	หวั่นไม่สามารถควบคุมแก้ไขปัญหาของเกาะได้	ทั้งเรื่องที่ดิน	

เรื่องน้ำา	ไฟฟ้า	และอื่น	ๆ

	 วันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ที่ศาลาอเนกประสงค์	เกาะพยาม	จังหวัดระนอง	

นายธเนศ	 เครือรัตน์	 ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	

และคณะกรรมาธิการฯ	 ร่วมหารือเร่ืองแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวเกาะพยาม	
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กับชาวเกาะพยามและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เน่ืองจากช่วง	๓	 ปีท่ีผ่านมา	การท่องเท่ียวเกาะพยาม

เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ขณะเดียวกันเกาะพยามยังมีปัญหาหลายอย่างที่รอการแก้ไข	 โดยมี

นายณรงค์	 รักร้อย	 หัวหน้าสำานักงานจังหวัดระนอง	 และนาวาอากาศตรี	 คมกฤช	 คัมภีระ	

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล	 (อบต.)	 เกาะพยาม	 ให้ข้อมูลพร้อมด้วยชาวบ้านและ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะพยามเข้าร่วม

		 นายธเนศ	 เครือรัตน์	 ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	

สภาผู้แทนราษฎร	 ได้สรุปปัญหาของเกาะพยามภายหลังหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่า		

เกาะพยามมีปัญหาหลายปัญหา	 ประกอบด้วย	 ๑.	 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินบนเกาะ

พยาม	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น	 สปก.	 ซ่ึงปัจจุบันสภาพของเกาะพยามท่ีดินบางส่วนเป็นธุรกิจ

เพ่ือการท่องเท่ียวไม่ใช่ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมอีกแล้ว ซ่ึงเร่ืองน้ีทางคณะกรรมาธิการฯ	

ได้มอบหมายให้จังหวัดระนอง	 สรุปสภาพปัญหาที่ดินทำากินบนเกาะพยามส่งให้ทาง

คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาภายใน	 ๓๐	 วัน	 เพ่ือจะได้หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

แก้ปัญหาให้ชาวเกาะพยามต่อไป	 ๒.	 ปัญหาเร่ืองน้ำา	 ปัจจุบันเกาะพยามมีปัญหาเร่ืองน้ำาจืด

มีไม่เพียงพอต่อการเติบโตด้านการท่องเท่ียว	 ซ่ึงปัจจุบันเกาะพยามมีแหล่งน้ำาสาธารณะจาก

โครงการในพระราชดำาริ เพ่ือให้	 อบต.เกาะพยามผลิตน้ำาดิบ	 แต่ยังขาดการสนับสนุน

งบประมาณ	 ซึ่งเรื่องน้ำาประปานี้สามารถใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน	 ได้มอบหมาย

ให้	 อบต.	 เกาะพยาม	 ทำาโครงการผ่านมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป	 ๓.	 ปัญหา

เรื่องไฟฟ้า	 เนื่องจากปัจจุบันเกาะพยามยังไม่มีไฟฟ้าใช้	 จึงได้มอบหมายให้จังหวัดระนอง	
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ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสมว่าควรจะต่อไฟฟ้า

โดยเคเบิลใต้น้ำา	 หรือหาที่ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	 โดยซื้อถ่านหินจากพม่า	

๔.	 ปัญหาเรื่องขยะ	 ซึ่งเป็นปัญหามากสำาหรับเกาะพยาม	 หากทางจังหวัดระนองสามารถ

หาสถานที่สาธารณะในการสร้างเตาเผาแบบจุดเชื้อเพลิงไม่ใช่ระบบไฟฟ้า	 และชาวเกาะ

พยามยินยอม	 ซึ่งจะใช้วงเงินไม่เกิน	 ๑๐	 ล้านบาท	 สามารถใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจจาก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้		และ๕.	เรื่องถนนบนเกาะพยาม	ขณะนี้ทางจังหวัด

ระนองได้มอบหมายให้ทางหลวงชนบทระนอง	 กำาหนดถนนสายหลักและสายรองเพื่อจะ

พิจารณาขยายถนนรองรับนักท่องเที่ยวและกรณีเกิดภัยพิบัติสึนามิด้วย	 ซ่ึงเร่ืองถนนบนเกาะ

พยามต้องคำานึงถึงความต้องการของคนในชุมชนด้วย

			 นอกจากนี้ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา	 สภาผู้แทนราษฎร	

ยังกล่าวอีกว่า	 อยากฝากไปยังชาวบ้านเกาะพยามว่า	 วันนี้ชาวเกาะพยามต้องช่วยกันคิด

ว่าจะช่วยกันดูแลและรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นเกาะพยามอย่างไร	 เพราะชาวต่างชาติ

ที่มาท่องเที่ยวที่เกาะพยาม	 ต้องการมาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะพยามและธรรมชาติที่สวยงาม	

จึงอยากเห็นเกาะพยามคงสภาพความสวยงามไว้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

			 สำาหรับเกาะพยามต้ังอยู่ฝ่ังทะเลอันดามันอำาเภอเมือง	 จังหวัดระนอง	 เป็นเกาะ

ที่มีขนาดใหญ่	 รองลงมาจากเกาะช้าง	 (ระนอง)	 อยู่ห่างเกาะช้างมาทางใต้	 ๔	 กิโลเมตร	

ตอนกลางของเกาะพื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้	 พื้นที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนจากการทำาสวน

ยางและสวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์	 เป็นที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยว	 ลักษณะทางภูมิศาสตร์

รอบ	 ๆ	 ชายฝ่ังเป็นอ่าวสลับกับโขดหิน	บริเวณตอนกลางของอ่าวเป็นหาดทราย	 ในช่วง	๓	 ปี

ท่ีผ่านมา	 การท่องเท่ียวของเกาะพยามเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ขณะท่ีเกาะพยามก็คงเหมือนแหล่ง

ท่องเท่ียวทั่ว	 ๆ	 ที่พอการท่องเที่ยวเริ่มโต	 แต่การรองรับด้านต่าง	 ๆ	 ตามไม่ทัน	 จึงทำาให้

ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชน	หากไม่รีบแก้ปัญหาวันนี้	ก็อาจส่งผลระยะยาว

ในการพัฒนาต่อไป
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมกับ	สปสช.	จัดโครงการ

ผ่าตัดลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจก	 ในพื้นที่จังหวัดเลย	 เทิดพระเกียรติ	 “ในหลวง”	

และ	“พระราชินี”	มีผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับการผ่าตัดมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนกว่า	๑,๙๒๕	คน

		 วันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก	 (สังกัดกองทัพบก)	

จังหวัดเลย	 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 จัดโครงการผ่าตัดเพื่อลดจำานวนคนตาบอดจาก

ต้อกระจก	 เพื่อผ่าตัดให้คนตาบอดจากต้อกระจกในพื้นที่จังหวัดเลย	 โดยมีนายสุรวิทย์	

คนสมบูรณ์	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข	

ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายสมพงษ์	อรุณโรจน์ปัญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย	เป็นประธานเปิดโครงการฯ

											 นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์	เปิดเผยว่า	โครงการลดจำานวนคนตาบอดจากต้อกระจก

ในประเทศลุ่มแม่น้ำาโขงตอนล่าง	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เป็นโครงการที่คณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุข	สภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โรงพยาบาล

บ้านแพ้ว	 (องค์การมหาชน)	 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและโรงพยาบาล

ศุภมิตร	 จัดรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย	 กัมพูชา	 ลาว	
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และเมียนมาร์	 ในปี	๒๕๕๖	จำานวนตามเป้าหมาย	๑๐,๐๐๐	ดวงตา	ส่วนการผ่าตัดท่ีจังหวัดเลย	

ถือว่าเป็นคร้ังท่ีมีการผ่าตัดต้อกระจกมากท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน	 ท้ังเป็นรูปแบบท่ีเกิดจาก

ความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน	 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเป็นองค์กรหลัก

ประสานงานและสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางของคนไข้	 อาหารคนไข้และญาติ	 กระทั่งมี

คนไข้ที่รับการผ่าตัดครั้งนี้เป็นจำานวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง	๑,๙๒๕	คน	ใช้ห้องผ่าตัดของ

โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก	 และรถผ่าตัดเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 ตั้งแต่วันที่	 ๑๗	

ถึง	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖	รวม	๑๐	วัน	เฉลี่ยผ่าตัดได้วันละ	๒๐๐	คน

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	 แจ้งให้กำานัน	 ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	 (อสม.)	 จังหวัดเลย	 เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น	

และประสงค์จะรับตรวจรักษา	 ส่งรายชื่อมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 เลย	

เพื่อตรวจคัดกรอง	 โดยส่งรายชื่อมาทั้งหมด	 ๑๙,๐๐๐	 คน	 ผลการคัดกรองคนไข้ต้อกระจก

ด้ วยทีมจั กษุ แพทย์ จาก โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว 	 พร้อมอุปกรณ์ตรวจตา 	 อาทิ 	

กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา	 (slit	 Lamp)	 เครื่องตรวจวัดความดันลูกตา	 (Pneumo	 Tonometer)	

กระทั่งได้ผู้ป่วยที่จะรับการผ่าตัดเหลือจำานวน	๑,๙๒๕	คน	จากนั้นได้นัดหมายรับการผ่าตัด

ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักกองทัพบก	วันที่	๑๗	ถึง	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๖	หลังผ่าตัดได้

จัดให้ผู้ป่วยนอนพักที่โรงนอนศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายศรีสองรัก	 ๑	 คืน	 จึงส่งกลับ

ภูมิลำาเนาและนัดตรวจกับจักษุแพทย์หลังผ่าตัด	๑	สัปดาห์	และ	๑	เดือน

	 ปัจจุบันในประเทศไทยมีคนตาบอดจากโรคต้อกระจกรอรับการผ่าตัดมากกว่า	

๑๐๐,๐๐๐	 คน	 ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดประมาณปีละ	 ๙๐,๐๐๐	 คน	 และมีผู้ป่วยเกิดใหม่

ปีละประมาณ	 ๖๐,๐๐๐	 คน	 ตาบอดจากต้อกระจกเป็นตาบอดที่รักษาได้โดยการผ่าตัดที่มี

ประสิทธิภาพ	 ปัจจุบันการกระจายตัวของจักษุแพทย์ในประเทศไทยยังไม่ทั่วถึง	 ทำาให้ผู้ป่วย

บางจังหวัดต้องรอคิวผ่าตัดนาน	 ที่สำาคัญมีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกจำานวนหนึ่งรอผ่าตัด

นานมากจนเสียชีวิตก่อนผ่าตัด

	 ทั้งนี้	 มีทีมผ่าตัดจากโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ที่พร้อมจะออก

ไปผ่าตัดตามจังหวัดต่าง	ๆ	เช่น	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์กรมหาชน)	โรงพยาบาลศุภมิตร	

คณะแพทย์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งประกอบด้วย	 จักษุแพทย์อาสา

จากโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	ได้ออกผ่าตัดนอกสถานท่ีท้ังในประเทศและต่างประเทศ	จนเป็นท่ียอมรับ

ในศักยภาพและผลการดำาเนินการอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
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คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหา
และการฟื้นฟูการพัฒนา ตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 วุฒิสภา	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการ

แก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนา	ตามวิถีวัฒนธรรม	ดำาเนินกระบวนการสันติภาพจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ที่ปัตตานี

					 วันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ห้องประชุมโรงแรม	 ซี.เอส.	 ปัตตานี	

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนา	

ตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 นำาโดย	 พลเอก	 เกษมศักดิ์	 ปลูกสวัสดิ์	 ประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	จัดสัมมนา	เรื่อง	“กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้”	

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	

ผู้แทนภาคประชาสังคม	 นักการศึกษา	 ผู้นำาศาสนา	 ผู้นำาชุมชน	 ผู้นำาท้องถิ่น	 กลุ่มเยาวชน	

สตรีและสื่อมวลชนประมาณ	 ๑๒๐	 คน	 เพื่อร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

ต่อการดำาเนินการกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต	้ เพื่อได้รับทราบข้อมูลและ

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน

  			 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟู

การพัฒนา	 ตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้	 กล่าวว่า	 กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ

ในลักษณะท่ีรัฐบาลได้ดำาเนินการอยู่ในขณะน้ี	 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของการลดความรุนแรง

และความคาดหวัง	 ของการให้เกิดสันติภาพท่ีย่ังยืนได้	 เพราะประชาชนส่วนหน่ึงยังมีความเข้าใจ

ท่ีไม่ชัดเจนและมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ทำาให้เป็นอุปสรรคในกระบวนการพูดคุย

เพ่ือสันติภาพ	 เน่ืองจากรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างเป็นข้ันตอน
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		 ซึ่งการจัดเวทีการสัมมนาครั้งนี้	 ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 จะได้รวบรวม

ข้อมูลประเด็นปัญหา	 ความต้องการและข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ที่มีความ

สอดคล้องต้องกัน	 ตามวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่	 นำาเสนอต่อรัฐบาล	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

สำาคัญในการแก้ไขปัญหาและดำาเนินการกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมรับฟังปัญหาเรื่อง

โครงสร้างหน่วยงานในกำากับกระทรวงศึกษาธิการ	 รวมถึงเงินเดือนครูในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ที่ยังได้รับไม่ถึง	๑๕,๐๐๐	บาท

  วันท่ี	 ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 นายประกอบ	 รัตนพันธ์	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	 เปิดเผยภายหลังคณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	

ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

(สป.ศธ.)	 ว่า	 ในช่วงปิดสมัยประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา	

สภาผู้แทนราษฎร	 จะเดินสายประชุมสัญจรเย่ียมเยือนหน่วยงาน

ด้านการศึกษา	 เพื่อรับฟังข้อมูล	 ข้อเท็จจริง	 พร้อมทั้ ง

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา

ในประเด็นที่เป็นภารกิจสำาคัญ	 โดยครั้งนี้ได้มาสัญจรสำานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ซึ่งมีการพูดคุยใน	 ๓	 เรื่องหลัก	 คือ	

การติดตามนโยบายรัฐบาลว่ามีความคืบหน้าอย่างไร	 มีอุปสรรค

อะไร	 เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา	 รับทราบเหตุผลการของบประมาณปี	 ๒๕๕๗	

เพื่อดำาเนินโครงการที่สำาคัญของหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง	 ๕	 แห่ง	 หากปรับลดงบฯ	

จะกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไรบ้าง	 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน	

ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ	เพื่อดำาเนินงานได้สอดคล้องกันจะได้ไม่เกิดปัญหา

	 นายประกอบ	 กล่าวอีกว่า	 ได้รับฟังข้อเรียกร้องของสำานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	 มีดังนี้ 	 ข้อเสนอการปรับโครงสร้างหน่วยงานในกำากับ	 ทั้งสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 (สช.)	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษานอก

นายประกอบ  รัตนพันธ์
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา	 (ก.ค.ศ.)	 เพราะเนื่องจากการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ผ่านมา	ไม่มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานในกำากับเหล่านี้	ทำาให้ข้าราชการในสังกัดดังกล่าว

ไม่สามารถเติบโตได้	 เพราะหน่วยงานเหล่านี้เป็นเพียงระดับสำานัก	 นอกจากนี้ยังมีเรื่อง

เงินเดือนครูเอกชนจบปริญญาตรีให้ได้รับอัตรา	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 ตามนโยบายรัฐบาล	 ซ่ึงปัจจุบัน

ยังพบว่าครูเอกชนได้รับเงินเดือนรวมเพียง	 ๑๓,๐๐๐	 บาท	 เท่านั้น	 จึงขอให้รัฐบาลจัดสรร

ให้ครบถ้วน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

		 คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 วุฒิสภา	 เข้ารับฟังข้อมูล

จากหน่วยงานภาครัฐ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินจังหวัดภูเก็ต	 ด้านประธานคณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติฯ	ติดตามทวงถามความคืบหน้ากรณีเทือกเขากมลา	และบริเวณหาดฟรีดอม 

เพื่อเร่งสางปัญหาค้างคา

											 วันที่ 	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๖	 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต	

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 วุฒิสภา	 นำาโดยนายบุญส่ง	 โควาวิสารัช	

ประธานคณะกรรมาธิการฯ	 พร้อมคณะ	 เข้ารับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา

อุปสรรค	 ในการดำาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน	 และพื้นที่สาธารณะประโยชน์

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 โดยมีนางสาวสมหมาย	 ปรีชาศิลป์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	

นายสมยศ	 เล่าชู	 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต	 นายอำานาจ	 สร้อยเกียว	 ผู้อำานวยการ

สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 	 ๑๒	 สาขากระบี่ 	 ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ สำ านักงาน

ทรั พยากรธ ร รมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม	

จังหวัดภูเก็ต	เข้าให้ข้อมูล

										นายบุญส่ง	โควาวิสารัช	ประธาน

คณะกรรมาธิการ	 กล่าวว่า	 สืบเนื่องจาก

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 วุฒิสภา	 ได้รับเรื่องร้องเรียน

การบุกรุกที่ดิน	 เข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่
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ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา	หมู่	๖	ตำาบลป่าตอง	อำาเภอกะทู้	 โดยมีการออกเป็นโฉนด

ที่ดิน	เนื้อที่ประมาณ	๓๐	ไร่	ซึ่งเป็นของอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต	และรวมถึง

ตรวจสอบกรณีการออกโฉนดที่ ดินในพื้นที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ เทือกเขานาคเกิด	

และที่สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอม	หมู่	๑	ตำาบลกะรน	อำาเภอเมืองภูเก็ต	

รวมเนื้อที่ประมาณ	 ๖๐	 ไร่	 ทั้งนี้	 การลงพื้นที่ของชุดทำางานดังกล่าว	 เพื่อเป็นการชะลอ

ขบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ไม่ให้มีการดำาเนินการต่อ	พร้อมกับการเดินทางมาในครั้งนี้

ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ได้ค้างคาอยู่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ขณะเดียวกัน	นายบุญส่ง	กล่าวต่อว่า	สำาหรับการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา	ในครั้งนี้	ไม่ได้เป็นการมาตรวจสอบ	หรือจับผิด

แต่เป็นการมาติดตามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าท่ี	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่ามีการดำาเนินการ

ไปอย่างไรแล้วบ้าง	 อย่างไรก็ดี	 ในตอนนี้เรื่องดังกล่าวก็อยู่ในขั้นตอนการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)

       				 ด้านนายสมยศ เล่าชู เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวช้ีแจงเร่ืองของ

หาดฟรีดอมบีช	 และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา	 ว่า	 หาดฟรีดอมนั้นเป็นปัญหา

ที่มีความสลับซับซ้อนอย่างมาก	 เพราะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ซึ่งในส่วน

ของกรมที่ดินได้มีการตรวจสอบแล้วมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยชอบ	 นอกจากนี้	 ยังได้

รับการรับรองจากกรมป่าไม้	 โดยมีการยื่นคำาขอก่อนปี	๒๕๓๗	หากจะมีการดำาเนินการเพิก

ถอนจะต้องให้กรมป่าไม้เป็นผู้ดำาเนินการ	 ในส่วนเรื่องของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขา

กมลานั้น	มีการดำาเนินการออดโฉนดไปแล้ว	๔	แปลง	และอยู่ระหว่างการดำาเนิน	๘	แปลง	

เพราะมีเนื้อที่ดินที่เกินอยู่มาก	จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ	ซึ่งมีการพิสูจน์บ้างแล้ว	แต่ยังไม่มี

การส่งเรื่องมายังกรมที่ดิน	 โดยอาจจะมีการเรียกผู้ขอออกโฉนดมาพูดคุยเพิ่มเติมต่อไป

คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

													คณะกรรมาธิการการทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	เปิดเผย	เร่งให้ความรู้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีต่อบทบาทไทยเปิดประตูอาเซียน	 จัดสัมมนาสอนความม่ันคงหลังเปิดด่านบ้านพุน้ำาร้อน	

พร้อมรับทวายโปรเจกต์
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	 วันที่	 ๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุมสัมมนา	 โรงแรมริเวอร์แคววิลล่า	

ตำาบลบ้านเก่า	 อำาเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	ได้มีการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการ

ทหาร	สภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีพลเอก	สมชาย	วิษณุวงศ์	ประธานคณะกรรมาธิการ	เปิดเผย

เกี่ยวกับการจัดสัมมนาในพื้นที่ชายแดนด้านกาญจนบุรีว่า	

คณะกรรมาธิการ	ได้จัดการสัมมนาความมั่นคงกรณีเปิดด่าน

บ้านพุน้ำาร้อนรับทวายโปรเจกต์	 โดยมีทหารจาก	 พล.ร.๙	

ที่อยู่ในพื้นที่ผู้นำาชุมชน	 ผู้นำาสาธารณสุข	 ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง	 รวมถึงสื่อมวลชน	

เข้าร่วมสัมมนา	 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประตูอาเซียน	

๒๕๕๘	ในบทบาทด้านการเมืองและความมั่นคงบริเวณแนว

ชายแดนไทย	 -	 พม่า	 ว่า	 ในพื้นที่เตรียมจัดตั้งด่านการค้า

ผ่านแดนบ้านพุน้ำาร้อน	ตำาบลบ้านเก่า	อำาเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้	

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจแก่ทหาร	 ผู้นำาชุมชน	 ผู้นำาสาธารณสุข	

และประชาชน	 เกี่ยวกับบทบาทในการเตรียมความพร้อม	 ในวันเสาร์ที่	 ๒๕	 พฤษภาคม	

๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุมสัมมนาโรงแรมริเวอร์แคววิลล่า	ตำาบลบ้านเก่า	อำาเภอเมือง	จังหวัด

กาญจนบุรี	 นอกจากนี้	 การสัมมนาดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

ภาพลักษณ์และทัศนคติของทหาร	 ผู้นำาชุมชน	 ผู้นำาสาธารณสุข	 ในมุมมองของประชาชน	

ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 อันจะนำามาซึ่งความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยปฏิบัติการและ

ประชาชนในพื้นที่	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม	 การเป็น

ประชาคมอาเซียน	 ที่เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อเพิ่มอำานาจการ

ต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน	 รวมทั้งเพิ่ม

ขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่	 ๆ	 ระดับโลก	 ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค	

และยังให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำาลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายด้วย

พลเอก สมชาย  วิษณุวงศ์
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คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 
สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกร รมาธิ ก า รกา รกฎหมาย 	 กา รยุ ติ ธ ร รมและสิ ท ธิ มนุ ษยชน	

สภาผู้แทนราษฎร	 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ทับที่ดินของราษฎร	 ตำาบลนาแล	

อำาเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 เบ้ืองต้นต้ังข้อสังเกตราษฎรอยู่อาศัยมาต้ังแต่ปี	 ๒๔๖๐	

ก่อนประกาศเป็นที่ดิน	ส.ป.ก.	พร้อมเปิดเผย	เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงอีกครั้ง

		 วันที่	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีพลตำารวจเอก	 วิรุฬห์	 พื้นแสน	 เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เรื่องร้องเรียนของราษฎร

ตำาบลนาแล	 อำาเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 กรณีปัญหาที่ดินเพื่อการเกษตร	

(ส.ป.ก.)	 ทับที่อยู่อาศัยและที่ทำากินของราษฎร	 โดยได้เชิญราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน	

ผู้แทนสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	 และผู้แทนกรมที่ดิน	 เข้าร่วมการ

ประชุมพิจารณาด้วย	 ทั้งนี้	 เบื้องต้นปัญหาดังกล่าวเกิดจากราษฎรในพื้นที่ตำาบลนาแล	

อำาเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 มีความต้องการให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้	

แต่ทางราชการยืนยันว่า	ดำาเนินการไม่ได้เพราะที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของ	ส.ป.ก.	ซึ่งทาง

ราษฎรได้โต้แย้งว่า	ได้เข้าไปอยู่อาศัยและทำากินในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า	๗๐	-	๘๐	ปีแล้ว	

ทั้งนี้	 เบื้องต้นคณะกรรมาธิการได้

ตั้งข้อสังเกตถึงการประกาศเขตพื้นที่

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน	 ส.ป.ก.	 ว่า	

ได้มีการศึกษารายละเอียดของพื้นที่

ดังกล่าวก่อนออกพระราชกฤษฎีกา

หรือไม่	 เนื่องจากทางราษฎรนั้น

มีหลักฐานชัดเจนว่า	 เข้าไปอยู่

อาศัยมาตั้งแต่ปี	 ๒๔๖๐	 แล้ว	 อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า	 ให้นำาเรื่องนี้

เข้าสู่การพิจารณาใหม่	 โดยเตรียมเชิญสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 กรมที่ดิน	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้กับราษฎร	

และเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
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คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร

		 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าวผลการ

จัดสัมมนาเรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน	 :	

แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย	 ๒๐๑๕”	 และจะนำาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข	

เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์

		 วันที่	๕	มิถุนายน	๒๕๕๖	นายประวัฒน์	อุตโมท	รองประธานคณะกรรมาธิการ

กิจการชายแดนไทย	 สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 พลโท	 ภราดร	 พัฒนถาบุตร	

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 กล่าวถึงผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	

“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน	 :	 แนวทางการขับเคลื่อน

เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย	๒๐๑๕”	เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	ที่ผ่านมาว่า	จากการสัมมนาครั้งนี้	

คณะกรรมาธิการได้ร่วมหารือและทำางานอย่างใกล้ชิดกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	

ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ได้ข้อมูลในทุกมิติที่เกี่ยวกับการค้าและ

ความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอย่างครบถ้วน	 เพ่ือรวบรวมและระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน	 ทั้งฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อันนำาไปสู่การ

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการค้าชายแดนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 รวมทั้งยังเป็นการเตรียม

ความพร้อมขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ในด้าน

ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนที่จะนำาเสนอต่อรัฐบาล	 ตลอดจนเป็นการเตรียมองค์ความรู้

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและเสนอร่างกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนให้เหมาะสมต่อสถานการณ์	เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าชายแดน

ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป
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		 ด้านพลโท	 ภราดร	 พัฒนถาบุตร	 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	

กล่าวว่า	 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการจากการสัมมนาที่ผ่านมา	 รัฐบาลได้ตระหนัก

ถึงความสำาคัญและคำานึงถึงความมีดุลยภาพทั้งมิติทางด้านความมั่นคงและความมั่งคั่ง	

โดยปัจจุบันได้ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการให้เป็นรูปธรรมในระดับหน่ึงแล้ว	

อาทิ	 การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับตำารวจตระเวนชายแดน	 ขณะที่	 สมช.	 เป็นหน่วยงาน

หลักในการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 “การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน	

และความมั่นคง”	 เพื่อให้ประเทศปรับตัวพร้อมต่อการดำาเนินการพัฒนากิจกรรมการค้า

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงของประเทศเพ่ือนบ้านและการเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 สภาผู้แทนราษฎร	

ร่วมกับ	DSI	เร่งการเคหะฯ	แก้ปัญหา	หลังผู้อาศัยร้องเรียนว่า	บ้านมีสภาพชำารุด	มีความไม่

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน		และการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส

	 วันที่	 ๑๑	 มิถุนายน	 ๒๕๕๖	 นายประเสริฐ	 ชัยกิจเด่นนภาลัย	 ประธาน

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สัมภาษณ์

เก่ียวกับการลงพ้ืนท่ีตรวจสภาพบ้านเอ้ืออาทรจังหวัดสมุทรปราการ	 หลังผู้อาศัยร้องเรียน

ต่อคณะกรรมาธิการว่ า 	 บ้ านมีสภาพชำ ารุ ดและความไม่ปลอดภัยในชี วิ ตและ

ทรัพย์สินโดยได้มีการร้องเรียนไปทางผู้เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	
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และทางคณะกรรมาธิการก็ได้ไปย่ืนเร่ืองน้ีให้ดีเอสไอตรวจสอบการดำาเนินงานของการเคหะแห่งชาติ

แล้วถึงสองครั้ง	 ซึ่งนายธาริต	 เพ็งดิษฐ์	 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	 ได้รับเรื่องไว้	

พร้อมมอบหมายให้ผู้อำานวยการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการ	

เพื่อติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น	 ทั้งนี้	 หลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบปัญหาตามที่ประชาชน

ร้องเรียน	 คือ	 ความไม่ปลอดภัยของตัวอาคารที่มีสภาพชำารุดมีรอยร้าว	 กระเบื้องดีดตัว	

น้ำารั่วซึม	 ปัญหาสภาพแวดล้อม	 รวมถึงการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส	 โดยเฉพาะการจ่าย

เงินในการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านให้แก่ผู้พักอาศัยที่มีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับตัวบ้าน	

การลักลอบเปิดให้แรงงานต่างด้าวเช่า เป็นต้น โดยในเบ้ืองต้นจะได้ประสานไปยังการเคหะ

แห่งชาติเร่งแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในสองสัปดาห์	 ก่อนรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบ		

ซึ่งทางการเคหะฯ	 รับทราบและเตรียมดำาเนินการแล้วแต่ได้ขอขยายเวลาเพิ่ม	 เนื่องจาก

ปัญหาบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ในระยะยาวจึงต้องใช้เวลาพอสมควร	 และจากนี้ไป

คณะกรรมาธิการจะร่วมกับ	 DSI	 เพื่อตรวจสอบถึงเทคนิคทางวิศวกรรมการก่อสร้าง	 และ

จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงถึงเทคนิคที่ใช้ก่อสร้างและระบบรักษาสิ่งแวดล้อม

ในบริเวณบ้านเอื้ออาทร	 พร้อมทั้งจะติดตามการแก้ปัญหาการบริหารจัดการตาม

ที่ประชาชนร้องเรียน	 ว่าได้รับการแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไร

y y y y y
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 สาธารณรัฐเยเมน (The Republic of Yemen) ประกอบด้วยอดีตเยเมนเหนือ 

และเยเมนใต้ เป็นประเทศในคาบสมุทรอาหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเป็น

ส่วนหนึ่งของตะวันออกกลาง มีชายฝั่งจรดทะเลอาหรับและอ่าวเอเดนทางทิศใต้ จรดทะเลแดง

ทางทิศตะวันตก มีพรมแดนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับโอมาน ส่วนพรมแดน 

ด้านอื่น ๆ ติดกับซาอุดีอาระเบีย  เยเมนมีอาณาเขตรวมถึงเกาะโซโกตรา ซึ่งอยู่ห่างไปทางใต้

ประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร นอกชายฝั่งแอฟริกา

ตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด ๕๒๗,๙๖๘ ตาราง

กิโลเมตร เมืองหลวง คือ ซานา (Sana’a) และยังมี

เมืองที่สำาคัญ ได้แก่ เมือง Aden เมือง Hodaidah

และเมือง Taiz เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่

เป็นแบบทะเลทราย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะ

ร้อนและชื้น โดยตามแนวชายฝั่งด้านตะวันตก

สาธารณรัฐเยเมน 
(The Republic of Yemen)
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มีสภาพอากาศแบบกึ่งซีกโลกร้อนกับขั้วโลก ส่วนทางหุบเขาด้านตะวันตกได้รับอิทธิพล

จากมรสุมในแต่ละฤดู บริเวณทะเลทรายทางด้านตะวันออกของประเทศจะร้อนและแห้ง

อย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ คือ พายุทะเลทรายและพายุไต้ฝุ่นในหน้าร้อน เยเมน

มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ ได้แก่ ปิโตรเลียม ปลา หินเกลือ หินอ่อน มีแหล่งถ่านหิน ทอง 

ตะกั่ว นิกเกิล และทองแดงขนาดเล็ก รวมทั้งมีดินที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านตะวันตก

 เยเมนเป็นประเทศอิสลามที่มีความเข้มงวดในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมมาก

สังเกตได้จากคำาสอนของมุสลิมที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าประเทศอื่นในตะวันออกกลาง โดย

จำานวนประชากร มีประมาณ ๒๕,๔๐๘,๒๘๘ คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๕๖) ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

ทั้งนิกายสุหนี่ และชีอะห์ นอกจากนั้น ยังมี

ชนกลุ่มน้อย ส่วนหนึ่งนับถือศาสนายิว และ

ศาสนาคริสต์ ภาษาราชการที่ใช้ คือ ภาษา

อาหรับ ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ที่ใช้กันโดยทั่วไป

ประวัติศาสตร์
 เยเมนเป็นประเทศท่ีมีประวัติศาสตร์การเมืองท่ีแปลกกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 

เพราะดินแดนแห่งน้ีเคยถูกแบ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วนมานานกว่า ๒๐๐ ปี โดยเยเมนเหนือตกอยู่

ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมาน ซึ่งเป็นอาณาจักรสุดท้ายของโลกมุสลิม 

ส่วนเยเมนใต้น้ันกลับตกไปเป็นอาณานิคมของจักรวรรด์ินิยมอังกฤษ สองดินแดนน้ีเพ่ิงเข้ามา

ผนวกรวมเป็นชาติเดียวกันเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น “สาธารณรัฐเยเมน” (The Republic of Yemen) โดยมีกรุงซานา (Sana’a) เป็นเมืองหลวง

ซ่ึงก็ประมาณ ๒๑ ปีท่ีผ่านมาน้ีเอง ท้ังน้ี ชาวเยเมนได้ถือเอา วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ของทุกปี 

เป็นวันชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะรวมตัวกันได้ในที่สุด แต่ความห่างเหินกันของ

ประชาชนและความแตกต่างทางแนวคิดการเมือง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละ

ดินแดนที่กินเวลากว่า ๒๐๐ ปี แน่นอนย่อมส่งผลต่อความเป็นเอกภาพภายหลังการรวมชาติ

สำาเร็จ
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รูปแบบการปกครอง
 สาธารณรัฐเยเมน เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอ่าวอาหรับ ที่มีรูปแบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

เป็นประมุข และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ ๕ ปี โดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ 

นายอับด ราบุฮ มันซูร ฮาดี (Mr. Abd Rabuh Mansour Hadi) ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่ง

ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้ง ทั้งรองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี ตลอดจน 

สมาชิกคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ นายมูฮัมเหม็ด ซาลิม บาซินดาวา 

(Mr. Mohammed Salim Basindawa)

 รัฐธรรมนูญของเยเมน ได้รับความเห็นชอบจากการลงประชามติของ

ประชาชนเมื่อปี ๒๕๓๔ (แก้ไขในปี ๒๕๓๗ และปี ๒๕๔๔) กำาหนดให้สาธารณรัฐเยเมน

เป็นรัฐอาหรับและอิสลาม มีกฎหมายอิสลาม (Shari’a) เป็นแม่บทของกฎหมายภายใน

ประเทศ และกำาหนดให้ รัฐสภา ประกอบด้วย ๒ สภา ได้แก่ 

 - สภาที่ปรึกษา (Shura Council หรือ Consultative Council) มีสมาชิกจำานวน 

๑๑๑ คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี

 - สภาผู้แทนราษฎร ทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ มีสมาชิกจำานวน  ๓๐๑ คน 

มาจากการเลือกตั้งทั่วไป มีวาระการดำารงตำาเหน่งคราวละ ๖ ปี ซึ่งมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖

นายอับด ราบุฮ มันซูร ฮาดี
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  ปัจจุบันสาธารณรัฐเยเมน มีพรรคการเมืองมากกว่า ๒๐ พรรค อย่างไรก็ดี 

พรรค General People’s Congress (GPC) ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและคุมเสียงข้างมาก

ในสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอด

การแบ่งเขตปกครอง
 สาธารณรัฐเยเมน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๙ เขตผู้ว่าราชการ  และ ๑ 

เขตเมืองหลวง ได้แก่

 ๑. อับยัน (Abyan)

 ๒. เอเดน (‘Adan)

 ๓. อัดดะลี (Ad Dali’)

 ๔. อัลไบดะ (Al Bayda’)

 ๕. อัลฮุไดดะห์ (Al Hudaydah)

 ๖. อัลเจาฟ์ (Al Jawf)

 ๗. มะห์เราะห์ (Al Mahrah)

 ๘. อัลมะห์วิต (Al Mahwit)

 ๙. อัมราน (‘Amran)

 ๑๐. ดะมาร์ (Dhamar)

 ๑๑. ฮัดระเมาต์ (Hadramaut)

 ๑๒. ฮัจจะห์ (Hajjah)

 ๑๓. อิบบ์ (Ibb)

 ๑๔. ละฮิจ (Lahij)

 ๑๕. มะริบ (Ma’rib)

 ๑๖. ซอเดาะห์ (Sa’dah)

 ๑๗. ซานา (Sanaá)

 ๑๘. ชับวะห์ (Shabwah)

 ๑๙. ตะอิซซ์ (Ta’izz)

เมืองเก่าเยเมน
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นโยบายต่างประเทศ
 สาธารณรัฐเยเมนให้ความสำาคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ

อาหรับและประเทศอิสลาม อย่างไรก็ดี ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างอิรัก-คูเวต หรือ

สงครามอ่าวอาหรับ ในปี ๒๕๓๔ เยเมนได้แสดงท่าทีสนับสนุนอิรักส่งผลให้ความสัมพันธ์

ระหว่างเยเมนกับประเทศริมอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council - GCC) 

เสื่อมถอยลงและทำาให้เยเมนถูกซาอุดีอาระเบียซึ่งให้การสนับสนุนคูเวตตัดความช่วยเหลือ

ในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันรัฐบาลเยเมนได้พยายามปรับความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม GCC 

โดยได้ยื่นสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ แต่อย่างไรก็ดี GCC ก็ได้

ให้เยเมนเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านแรงงาน และการศึกษา

 หลังจากเหตุการณ์วินาศกรรม ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ในสหรัฐฯ เยเมนได้ให้

ความร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการทำาสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและการให้ความร่วมมือ

ด้านข่าวกรอง รวมทั้งการฝึกร่วมทางทหารส่งผลให้สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเยเมน

ในการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (civil 

society) นอกจากน้ี ยังได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศอ่ืนๆ เช่น สหภาพ-ยุโรป ญ่ีปุ่น และจีน 

เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้มีการจัดประชุมกลุ่มประเทศผู้บริจาคที่

กรุงลอนดอน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เยเมนซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือ

เยเมนในวงเงิน ๔.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำาหรับช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔
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 สำาหรับประเทศไทยแล้ว เยเมนถือเป็นมิตรประเทศที่สำาคัญอีกประเทศหนึ่ง

ของเราในตะวันออกกลาง เรานำาเข้าน้ำามันจากเยเมนเป็นลำาดับที่สาม รองจากสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์และโอมาน โดยประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเยเมน เมื่อ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖  ฉะนั้น การทำาความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของ

ประเทศนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำามาประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ความเป็น

ไปในปัจจุบัน และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะใน

ช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของเยเมนในขณะนี้ 

แหล่งข้อมูล

 ๑. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

 ๒. การปฏิวัติเยเมน พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๕๕  จาก  https://www th.wikipedia.

org/wiki/การปฏิวัติเยเมน พ.ศ.๒๕๕๔–๒๕๕๕ (สืบค้นเมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)

 ๓.  https://www.th.wikipedia.org/wiki/ประเทศเยเมน (สืบค้นเมื่อ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๖)

 ๔. เยเมน : จากประวัติศาสตร์การเมืองถึงการปฏิวัติประชาชน จาก http://

www.thaiworld.org/th/include/answer_search.php?question_id=๑๐๗๐ (สืบค้นเมื่อ ๑๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๖)
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กฎกระทรวง
งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก

ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๕๖

  

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ให้งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำา เข้ามาจาก

ต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด สำาหรับประเภทรถดังต่อไปน้ี

 (๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

 (๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน

 (๓) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

 (๔) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
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 ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถ 

โครงคัสซีรถหรือโครงรถจักรยานยนต์ แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะนำารถตามข้อ ๑ มาจดทะเบียนตามมาตรา ๑๐ ให้นำามา

จดทะเบียนภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

 (๑) กรณีเป็นรถที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ

เป็นรถที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นำามาจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวง

นี้ใช้บังคับ

 (๒) กรณีเป็นรถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ใน

วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังไม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้นำามาจดทะเบียนภายในหนึ่งปีนับแต่

วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

          ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันได้มี

การนำาเข้าชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วมาจากต่างประเทศมาประกอบและจดทะเบียนเป็นรถใหม่

จำานวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรในประเทศ สมควรกำาหนดให้งดรับจดทะเบียน

รถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำาเข้าจากต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

จึงจำาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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	 เนือ่งในวนัที่	๓๐	พฤษภาคม	ของทกุปเีปน็วนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้

อยู่หัว	 รัฐสภาได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	 พระบรมราชินีนาถเป็นประจำาทุก

ปี	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนและ

ต่อการเมืองการปกครองของไทยในฐานะที่พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับ

แรกแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๔๗๕	 เอกสารข่าวฉบับเดือนมิถุนายน	

๒๕๕๖	 คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ขอนำาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มี

คุณประโยชน์นานัปการต่อประเทศชาติอันแสดงถึงน้ำาพระราชหฤทัยที่พสกนิกรชาวไทยมิเคย

ลืมเลือน

นํ้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันพุธ	แรม	๑๔	ค่ำา 

เดือน	๑๑	ปีมะเส็ง	ตรงกับวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๓๖	เป็นพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 พระพันปีหลวง 

ครั้นมีพระชนมายุได้	 ๑๒	 พระพรรษา	 ก็ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม

พร้อมกับดำารงพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมว่า	 “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้า

ประชาธิปกศักดิเดชน์	ฯลฯ	กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา”	เมื่อทรงโสกันต์แล้ว	 ได้เสด็จไปศึกษา

วิชาสามัญที่วิทยาลัยอีตัน	 ประเทศอังกฤษ	 และทรงศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อย	

เมืองวูลิช	 แผนกวิชาทหารปืนใหญ่ม้า	 ทรงสามารถสอบไล่ได้เต็มหลักสูตร	 ได้รับสัญญาบัตร

เป็นนายร้อยกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพบกอังกฤษ	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓	 ก็ได้เสด็จเข้าศึกษา

ในโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสจนจบหลักสูตร

	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงรับราชการทหารบกมาตั้งแต่

ต้นจนเป็นพลตรีผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่	 ๒	 จึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบจาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคต	 โดยไม่มีพระราชโอรสสืบราช

สมบัติ	 ตลอดระยะเวลา	๙	ปี	 ๓	 เดือน	 กับ	๔	 วัน	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ได้ทรงมั่นคงอยู่ในทศพิธราชธรรมและบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์

แก่บ้านเมืองหลายประการ	 เช่น	 ทรงจัดระเบียบบริหารบุคคลของชาติเข้าสู่ระบบคุณธรรม			

ด้วยการตราพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 ขึ้นใช้	 ออกพระราชบัญญัติ
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ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	

สร้างค่านิยมในการมีภริยาเพียงคนเดียว	 โดยโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย	 พ.ศ.	 ๒๔๗๓	 ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชน

ได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ	 โดยทรงพระกรุณาโปรด	 ให้ตรา

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 ขึ้น	 นอกจากนี้ได้ทรงชักชวนมหาชนชาวสยามสร้าง

พระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 พร้อมกับสร้างสะพาน

ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครเข้ากับ

จังหวัดธนบุรี	 รวมเรียกว่า	 ปฐมบรมราชานุสรณ์	

เป็นท่ีระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	 สร้างมา

ครบรอบ	 ๑๕๐	 ปี	 ส่วนกิจการด้านอนุรักษ์และส่งเสริม

วัฒนธรรมของชาติ	 ทรงสถาปนาราชบัณทิตยสภาข้ึน

ดูแลวรรณคดีของชาติด้านงานโบราณคดีและ

งานช่างศิลปะท้ังปวง	 นอกจากน้ี	 พระองค์ยังสน

พระราชหฤทัยดนตรีไทย	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้หลวงประดิษฐไพเราะ	 (ศร	 ศิลปบรรเลง)	

เข้าถวายการฝึกสอนจนสามารถพระราชนิพนธ์

ทำานองเพลงไทยได้ถึง	 ๓	 เพลง	 คือ	 เพลงราตรี

ประดับดาวเถา	 เพลงเขมรลออองค์เถา	 และเพลง

โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง		

	 ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาอันมีผล

มาจากสงคราม	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พยายามแก้ไขการงบประมาณ

ภายในประเทศ	 โดยเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์	 มิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเกิดความ

เดือดร้อน	

	 ส่วนด้านการต่างประเทศ	 พระองค์ทรงดำาเนินกิจการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

ต่ า งประ เทศที่ ค้ า งมาตั้ ง แต่ รั ชสมัยพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว

ให้สำาเร็จลุล่วงไป	 เช่น	 การให้สัตยาบันสนธิสัญญาต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ยังทำาสัญญาใหม ่ ๆ	

กับประเทศเยอรมนีหลังสถาปนาความสัมพันธ์ขั้นปกติ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๑	และทำาสนธิสัญญา



ภ
าพ

เก
่าเ
ล่า

เร
ื่อง

114

กับฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนในลุ่มแม่น้ำาโขงเรียกว่า	 สนธิสัญญาอินโดจีน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	

ที่กำาหนดให้มีเขตปลอดทหาร	๒๕	กิโลเมตร	ทั้งสองฝั่งแม่น้ำาโขง	แทนที่จะมีเฉพาะฝั่งสยาม

แต่เพียงฝ่ายเดียว

	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใส

ในการปกครองแบบประชาธิปไตย	 หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้เพียง	 ๒	 วัน

ก็โปรดให้สถาปนาคณะอภิรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับ

นโยบายด้านการเมือง	 การคลังและการบริหารข้าราชการระดับสูง	 ทรงฟื้นฟูการประชุม

สภาเสนาบดี	 และโน้มนำาให้รู้จักการทำางานเป็นคณะรับผิดชอบร่วมกันและเมื่อเรื่องใดมีมติ

จากการประชุมสภาไปแล้ว	 ทุกกระทรวงต้องรับไปปฏิบัติเสมอกัน	 นอกจากนั้นยังได้ทรง

ตั้งสภากรรมการองคมนตรีเพื่อเป็นที่ปรึกษาราชการและฝึกหัดการประชุมทำานองรัฐสภา	

พระองค์ได้ทรงปูพื้นฐานการปกครองตนเองของประชาชนในระดับท้องถิ่น	 โดยโปรดให้ร่าง

พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น	 แต่กฎหมายฉบับนี้ได้มาลุล่วงในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แล้ว	 ต่อมาได้โปรดเกล้าให้นายเรมอนด์	บี	สตีเวนส์	ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและ

พระยาศรีวิศาลวาจา	 ปลัดทูลฉลอง	 กระทรวงเดียวกัน	 ร่างรัฐธรรมนูญถวายเพื่อเตรียม

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสฉลองพระนคร	 ๑๕๐	 ปี	 ในวันที่	 ๖	 เมษายน	

พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 แต่มีพระบรมวงศ์บางพระองค์ทูลคัดค้านว่ายังไม่สมควรแก่เวลา	

จึงเป็นอันต้องรอการพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ก่อน	 ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตัดสิน
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พระราชหฤทัยยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นฉบับแรกเม่ือวันท่ี	 ๑๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ต่อมาปรากฏว่า	

เกิดความคิดเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันระหว่างพระองค์กับรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร	

จึงได้ทรงสละพระราชสมบัติ	 เมื่อวันที่	 ๒	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 และเสด็จประทับอยู่ที่

ประเทศอังกฤษอย่างเงียบ	 ๆ	 จนกระทั่งสวรรคตด้วยโรคพระราชหฤทัยวาย	 เมื่อวันที่	

๓๐	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 คงทิ้งไว้แต่พระราชกรณียกิจที่ทรงบำาเพ็ญเป็น

คุณประโยชน์แก่บ้านเมืองหลายประการ	 ลายพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติที่ยังคง

ประทับใจประชาชนคนไทยอยู่ทุกวันนี้	ตอนหนึ่งว่า	

	 “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่

ราษฎรโดยทั่วไป	 แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด

โดยเฉพาะ	เพื่อใช้อำานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”	

	 นี่ คื อน้ำ าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว

พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยของชาติไทย	

 

ข้อมูล	:-	หนังสือรวมสาระบทความ	ท.	กล้วยไม้	ณ	อยุธยา	เรียบเรียงโดย	ทองต่อ	กล้วยไม้	

	 	 ณ	อยุธยา	จัดพิมพ์ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	หน้า	๙๑	–	๙๔

	 	 วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	เว็บไซด์	https://th.wikipedia.org	สืบค้นเมื่อวันที่	๘	

	 	 กรกฎาคม	๒๕๕๖		
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	 เนือ่งในวนัที่	๓๐	พฤษภาคม	ของทกุปเีปน็วนัทีร่ะลกึพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้

อยู่หัว	 รัฐสภาได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีบำาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	 พระบรมราชินีนาถเป็นประจำาทุก

ปี	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนและ

ต่อการเมืองการปกครองของไทยในฐานะที่พระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับ

แรกแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในวันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ๒๔๗๕	 เอกสารข่าวฉบับเดือนมิถุนายน	

๒๕๕๖	 คอลัมน์ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 ขอนำาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มี

คุณประโยชน์นานัปการต่อประเทศชาติอันแสดงถึงน้ำาพระราชหฤทัยที่พสกนิกรชาวไทยมิเคย

ลืมเลือน

นํ้าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันพุธ	แรม	๑๔	ค่ำา 

เดือน	๑๑	ปีมะเส็ง	ตรงกับวันที่	๘	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๓๖	เป็นพระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ	 พระพันปีหลวง 

ครั้นมีพระชนมายุได้	 ๑๒	 พระพรรษา	 ก็ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม

พร้อมกับดำารงพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมว่า	 “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 เจ้าฟ้า

ประชาธิปกศักดิเดชน์	ฯลฯ	กรมขุนศุโขทัยธรรมราชา”	เมื่อทรงโสกันต์แล้ว	 ได้เสด็จไปศึกษา

วิชาสามัญที่วิทยาลัยอีตัน	 ประเทศอังกฤษ	 และทรงศึกษาวิชาทหารที่โรงเรียนนายร้อย	

เมืองวูลิช	 แผนกวิชาทหารปืนใหญ่ม้า	 ทรงสามารถสอบไล่ได้เต็มหลักสูตร	 ได้รับสัญญาบัตร

เป็นนายร้อยกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพบกอังกฤษ	 ต่อมา	 พ.ศ.	 ๒๔๖๓	 ก็ได้เสด็จเข้าศึกษา

ในโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสจนจบหลักสูตร

	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงรับราชการทหารบกมาตั้งแต่

ต้นจนเป็นพลตรีผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่	 ๒	 จึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบจาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคต	 โดยไม่มีพระราชโอรสสืบราช

สมบัติ	 ตลอดระยะเวลา	๙	ปี	 ๓	 เดือน	 กับ	๔	 วัน	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ได้ทรงมั่นคงอยู่ในทศพิธราชธรรมและบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์

แก่บ้านเมืองหลายประการ	 เช่น	 ทรงจัดระเบียบบริหารบุคคลของชาติเข้าสู่ระบบคุณธรรม			

ด้วยการตราพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 ขึ้นใช้	 ออกพระราชบัญญัติ
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ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	

สร้างค่านิยมในการมีภริยาเพียงคนเดียว	 โดยโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย	 พ.ศ.	 ๒๔๗๓	 ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชน

ได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ	 โดยทรงพระกรุณาโปรด	 ให้ตรา

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๔๗๑	 ขึ้น	 นอกจากนี้ได้ทรงชักชวนมหาชนชาวสยามสร้าง

พระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 พร้อมกับสร้างสะพาน

ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครเข้ากับ

จังหวัดธนบุรี	 รวมเรียกว่า	 ปฐมบรมราชานุสรณ์	

เป็นท่ีระลึกในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์	 สร้างมา

ครบรอบ	 ๑๕๐	 ปี	 ส่วนกิจการด้านอนุรักษ์และส่งเสริม

วัฒนธรรมของชาติ	 ทรงสถาปนาราชบัณทิตยสภาข้ึน

ดูแลวรรณคดีของชาติด้านงานโบราณคดีและ

งานช่างศิลปะท้ังปวง	 นอกจากน้ี	 พระองค์ยังสน

พระราชหฤทัยดนตรีไทย	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้หลวงประดิษฐไพเราะ	 (ศร	 ศิลปบรรเลง)	

เข้าถวายการฝึกสอนจนสามารถพระราชนิพนธ์

ทำานองเพลงไทยได้ถึง	 ๓	 เพลง	 คือ	 เพลงราตรี

ประดับดาวเถา	 เพลงเขมรลออองค์เถา	 และเพลง

โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง		

	 ช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๑	 ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำาอันมีผล

มาจากสงคราม	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พยายามแก้ไขการงบประมาณ

ภายในประเทศ	 โดยเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์	 มิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเกิดความ

เดือดร้อน	

	 ส่วนด้านการต่างประเทศ	 พระองค์ทรงดำาเนินกิจการสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

ต่ า งประ เทศที่ ค้ า งมาตั้ ง แต่ รั ชสมัยพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว

ให้สำาเร็จลุล่วงไป	 เช่น	 การให้สัตยาบันสนธิสัญญาต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ยังทำาสัญญาใหม ่ ๆ	

กับประเทศเยอรมนีหลังสถาปนาความสัมพันธ์ขั้นปกติ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๑	และทำาสนธิสัญญา
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กับฝรั่งเศสเกี่ยวกับดินแดนในลุ่มแม่น้ำาโขงเรียกว่า	 สนธิสัญญาอินโดจีน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	

ที่กำาหนดให้มีเขตปลอดทหาร	๒๕	กิโลเมตร	ทั้งสองฝั่งแม่น้ำาโขง	แทนที่จะมีเฉพาะฝั่งสยาม

แต่เพียงฝ่ายเดียว

	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเลื่อมใส

ในการปกครองแบบประชาธิปไตย	 หลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้เพียง	 ๒	 วัน

ก็โปรดให้สถาปนาคณะอภิรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาในการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับ

นโยบายด้านการเมือง	 การคลังและการบริหารข้าราชการระดับสูง	 ทรงฟื้นฟูการประชุม

สภาเสนาบดี	 และโน้มนำาให้รู้จักการทำางานเป็นคณะรับผิดชอบร่วมกันและเมื่อเรื่องใดมีมติ

จากการประชุมสภาไปแล้ว	 ทุกกระทรวงต้องรับไปปฏิบัติเสมอกัน	 นอกจากนั้นยังได้ทรง

ตั้งสภากรรมการองคมนตรีเพื่อเป็นที่ปรึกษาราชการและฝึกหัดการประชุมทำานองรัฐสภา	

พระองค์ได้ทรงปูพื้นฐานการปกครองตนเองของประชาชนในระดับท้องถิ่น	 โดยโปรดให้ร่าง

พระราชบัญญัติเทศบาลขึ้น	 แต่กฎหมายฉบับนี้ได้มาลุล่วงในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง

แล้ว	 ต่อมาได้โปรดเกล้าให้นายเรมอนด์	บี	สตีเวนส์	ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและ

พระยาศรีวิศาลวาจา	 ปลัดทูลฉลอง	 กระทรวงเดียวกัน	 ร่างรัฐธรรมนูญถวายเพื่อเตรียม

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสฉลองพระนคร	 ๑๕๐	 ปี	 ในวันที่	 ๖	 เมษายน	

พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 แต่มีพระบรมวงศ์บางพระองค์ทูลคัดค้านว่ายังไม่สมควรแก่เวลา	

จึงเป็นอันต้องรอการพระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ก่อน	 ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๔๗๕	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงตัดสิน
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พระราชหฤทัยยอมรับเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ	 และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยเป็นฉบับแรกเม่ือวันท่ี	 ๑๐	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ต่อมาปรากฏว่า	

เกิดความคิดเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันระหว่างพระองค์กับรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร	

จึงได้ทรงสละพระราชสมบัติ	 เมื่อวันที่	 ๒	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 และเสด็จประทับอยู่ที่

ประเทศอังกฤษอย่างเงียบ	 ๆ	 จนกระทั่งสวรรคตด้วยโรคพระราชหฤทัยวาย	 เมื่อวันที่	

๓๐	 พฤษภาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 คงทิ้งไว้แต่พระราชกรณียกิจที่ทรงบำาเพ็ญเป็น

คุณประโยชน์แก่บ้านเมืองหลายประการ	 ลายพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติที่ยังคง

ประทับใจประชาชนคนไทยอยู่ทุกวันนี้	ตอนหนึ่งว่า	

	 “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่

ราษฎรโดยทั่วไป	 แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด

โดยเฉพาะ	เพื่อใช้อำานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”	

	 นี่ คื อน้ำ าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว

พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยของชาติไทย	

 

ข้อมูล	:-	หนังสือรวมสาระบทความ	ท.	กล้วยไม้	ณ	อยุธยา	เรียบเรียงโดย	ทองต่อ	กล้วยไม้	

	 	 ณ	อยุธยา	จัดพิมพ์ปี	พ.ศ.	๒๕๓๘	หน้า	๙๑	–	๙๔

	 	 วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี	เว็บไซด์	https://th.wikipedia.org	สืบค้นเมื่อวันที่	๘	

	 	 กรกฎาคม	๒๕๕๖		
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วันสิ่งแวดล้อมโลก

	 วันนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งแวดล้อมของโลกกำาลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติ	 ส่วนหนึ่ง

มาจากพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เห็นได้ชัดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน

ผิดปกติ	 ร้อนมาก	 หนาวมาก	 และฤดูกาลต่าง	 ๆ	 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมไปถึงปัญหาโลกร้อน

ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น	 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกและกระตุ้นให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจ

กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลก  
	 จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา	

องค์การสหประชาชาติ	(UN)		จึงกำาหนดให้วันที่	๕	มิถุนายนของทุกปี	เป็น	“วันสิ่งแวดล้อมโลก”	

(World	Environment	Day)		และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นครั้งแรก	ปี	พ.ศ.	๒๕๑๕	

โดยในปีนี้ได้กำาหนดให้มีคำาขวัญว่า	 “ความหลากหลายทางชีวภาพ	 กู้วิกฤติชีวิตโลก”	 (Many	

Species	One	 Planet	 One	 Future)	 	 และได้มีการประชุมที่เรียกว่า	 “การประชุมสหประชาชาติ

เรื่องสิ่งแวดล้อม”	(UN	Conference	on	the	Human	Environment)	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศ

สวีเดน	 ระหว่างวันที่	 ๕	 –	 ๑๖	 มิถุนายน	 พ.ศ.๒๕๑๕	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหา
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มาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ต่างๆ	ที่แต่ละประเทศสมาชิกกำาลังประสบอยู่อย่าง

เร่งด่วน	ซึ่งประเด็นสำาคัญในการหารือก็คือ	ทุก	ๆ 	ประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหาวิธีการดูแล

แก้ไขปัญหา	 และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลก

อย่างจริงจัง	ภายใต้การกำากับดูแลขององค์การสหประชาชาติ	 (United	 	Nations)	ซึ่งใช้เวลา

เตรียมการประชุม	 ครั้งนี้ถึง	๓	ปี	 เพื่อจัดทำาร่างข้อเสนอต่างๆ	 รวมทั้งแผนดำาเนินการและ

ปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์	 มีผู้เข้าร่วมประชุม	 ๑,๒๐๐	คน	 จาก	๑๑๓	ประเทศ	

ผู้สังเกตการณ์มากกว่า	 ๑,๕๐๐	 คน	 จากหน่วยงานรัฐ	 องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนง

ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก	 ผลการประชุมนับว่าประสบ

ความสำาเร็จอย่างงดงาม	เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อ

ร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำาลังคุกคาม

																		ดังนั้น	เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก	จึงได้มี

การกำาหนดให้วันแรกของการประชุม	คือ	วันที่	๕	มิถุนายน	เป็น	“วันสิ่งแวดล้อมโลก”	(World		

Environment	 	 Day)	 พร้อมทั้งได้จัดตั้ง	 “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ”	 หรือเรียก

ย่อว่า	“ยูเนป”	(UNEP	:	United		Nation		Environment		Programe)	ขึ้น	

	 ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง	 ๆ	 ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น	 และจัดตั้ง

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน	 ซึ่งในปี	 ๒๕๔๗	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาติ	ได้กำาหนดหัวข้อการรณรงค์	เพื่อใช้ร่วมกันทั่วโลกว่า	Wanted	!	Sea	and		Oceans		

-		Dead	or	Live	?		“ร่วมพิทักษ์	ร่วมรักษ์ทะเลไทย”
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ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

	 สำาหรับในประเทศไทย	 มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี	 ๒๕๑๘	

เป็นฉบับแรก	 เรียกว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 พุทธศักราช	

๒๕๑๘	 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 พระราชบัญญัติฯ	 ฉบับที่	 ๒	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๑	

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๒๒	ต่อมาในสมัยรัฐบาลของ	 นายอานันท์	ปันยารชุน	

ได้มีร่างพระราชบัญญัติฯ	 ขึ้นใหม่	 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 ๔	 มิถุนายน	 ๒๕๓๕	

เรียกว่า	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 กรมควบคุมมลพิษ	

และกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	

๒๕๓๕	 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่ งกระจายอำานาจของการวางแผนและปฏิบัติการ

การสิ่งแวดล้อมลงสู่ท้องถิ่น	 และให้ความสำาคัญในเรื่องของการติดตาม	ตรวจสอบ	ซึ่งถือว่า

เป็นหัวใจสำาคัญของการควบคุมมลพิษ

	 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี	

โดยมีความห่วงใยในเรื่องของ	 ดิน	 น้ำา	 มลพิษทางอากาศ	 ในฐานะที่ทำาหน้าที่กระตุ้น

เพื่อให้มีการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	 และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล	 จึงได้

กำาหนดวิธีการไว้	ดังนี้
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	 ๑.	การสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้	เรื่องของสิ่งแวดล้อม	และให้การศึกษากับ

ประชาชนและนิสิตนักศึกษาทั่วไป

	 ๒.	ให้การสนับสนุนทางวิชาการเผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 เพื่อจะได้กระตุ้น

ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

	 ๓.	ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึง

ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

	 นอกจากนี้	 ผลจากการประชุมรัฐบาลของประเทศต่างๆ	 ได้รับข้อตกลงจาก

การประชุมมาดำาเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน	 รวมทั้ง

ประเทศไทย	รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม	และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๑๘	

และก่อตั้งสำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	๒๕๑๘		อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญของการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

	 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำานักงาน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น	๓	หน่วยงาน	คือ

	 ๑.	กรมควบคุมมลพิษ

	 ๒.	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	 ๓.	สำานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม

คำาขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๕๖ 

	 วันสิ่งแวดล้อมโลก	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีคำาขวัญเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Think.	

Eat.	 Save”	 ปี	 ๒๕๕๖	 นี้	 โครงการ

สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (UNEP)	

ได้กำาหนดกิจกรรมฉลองวันส่ิงแวดล้อมโลก 

ภายใต้หัวข้อเร่ืองและคำาขวัญเป็นภาษา

อังกฤษว่า	“Think.	Eat.	Save”	 ณ	ประเทศ

มองโกเลีย	 เมืองที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูง	 มีแนวโน้มประสบปัญหา
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ความมั่นคงทางอาหาร	 และมีการผลักดันเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 “Think.	Eat.	Save”    	 เพื่อสื่อสารให้	 think	before	you	eat	and	help	save	

our	 environment!	 กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารที่ถูกทิ้ง	

โดยมุ่งกระตุ้นให้ช่วยกันเริ่มต้นที่บ้าน เพื่อลดปริมาณอาหารที่ถูกทิ้ง และผลักดันให้

กระบวนการผลิตอาหารมีประสิทธิภาพ	กล่าวคือให้คิด	ตัดสินใจก่อนเลือกซ้ือ	อาทิ	การเลือกซ้ือ

อาหารท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ำา	 เช่น	 อาหารอินทรีย์ท่ีไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต	

การซื้ออาหารที่ผลิตในพื้นที่	 เนื่องจากอาหารที่มาจากต่างพื้นที่ต้องใช้พลังงานในการขนส่ง

และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 มนุษยชาติมีความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยกัน

ทั้งสิ้น	 เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำาเนินชีวิต	 มนุษย์	 พืช	 สัตว์	

ทุกชีวิตจำาเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา	 รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้น

เพื่อความสะดวกสบาย และจากพฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจำากัดอยู่เพียงเพื่อดำารงชีวิต	

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เกิดขึ้น	 แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำากัด	

และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆ	 ทั่ ว โลกมุ่ ง เน้นไปที่ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรม	จึงทำาให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อย่างมากมายเพ่ือผลิตสินค้า	การพัฒนา

ประเทศก็นำาไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมา

คุกคามการดำารงชีวิตของมนุษย์เอง ในรูปของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้		
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ถึงเวลาแล้วที่หมู่มวลมนุษยชาติควรจะมาร่วมรณรงค์และประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำากัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา	

โดยที่เรามาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำานึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า	เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะ	 และรักษา

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำาหรับทุกคนในอนาคต ดังนั้น การแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม	จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ	คน	ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต

ข้อมูลอินเตอร์เน็ต

	 ประวัติวันสำาคัญของไทย. จาก	 http://www.tlcthai.com/education/history-

of-thailand/4479.html	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	มิถุนายน	๒๕๕๖.	

	 วันสิ่งแวดล้อมโลก ๒๕๕๖. จาก	 http://www.dmc.tv/pages/top_of_week	

สืบค้นเมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖.

	 ๕ มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก. จาก	 http://campus.sanook.com/921948/5	

สืบค้นเมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖.
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รายการโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมออกอากาศทุกวัน

ทางช่อง NBT 15 และสามารถรับชมผ่าน
จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ไทยคม 5

ข้อมูล ๒๙/๙/๕๓
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